
Witness Seminar (รอบบ่าย) 
 คุณหมอโกมาศ : เรื่องราวเหล่านัน้กค็อืในยุคช่วงของการสรา้งภาคขีอง HA นะครบั ซึง่
ผมคดิว่าอาจจะเป็นช่วงทีน่่าสนใจทีสุ่ด ถา้เรามองกระบวนการเคลื่อนไหวของ HA ในฐานะที่
เป็นการเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบหนึ่งนี่ ผมว่าจุดเด่นกค็อืโดยตวัสถานะของคุณหมออนุวฒัน์
แลว้ก ็HA นี่มนัไม่มอี านาจอะไรเลยนะครบั มนัไม่มอี านาจไม่มเีงนิไม่มีๆ อะไรเลยนะครบั แต่ว่า
มนักม็นัสามารถไปเกีย่วโยงผูค้นจ านวนมหาศาลนี่มาช่วยงานได ้แลว้คนพวกนี้กท็ีส่ าคญัคอื
รูส้กึว่าอยากมาช่วยดว้ยนะเพราะว่าบางคนกต็อ้งออกเงนิเอง บางคนกต็อ้งดิน้รนหาทางมาเอง 
บางคนกล็ามา แลกเวรมาอะไรอย่างนี้ ซึง่กค็ดิว่าถา้เรามองมนัในลกัษณะทีเ่ป็นความเคลื่อนไหว
ทีเ่กีย่วโยงดงึดดูผูค้นใหเ้ขา้มาร่วมได ้มนัคงมเีสน่หอ์ะไรบางอย่างนะครบัในตวัองคก์รใน
ลกัษณะแบบน้ี กใ็นช่วงบ่ายเราอาจจะไดล้งรายละเอยีดเพิม่ขึน้ในยุคทีว่่านะครบั ยุคแรกๆของ
การสรา้งเครอืข่ายและพฒันามาจนเป็นภาค ีHA Forum แรกๆ สกั 2-3-4 Forum แรกอะไร
อย่างนี้ กค็ดิว่าน่าจะเป็นประเดน็ที่ๆ เราไดคุ้ยกนัได้ เรามปีระเดน็จากเมื่อเชา้ทีอ่าจารยบ์รรลุยงั
มเีรื่องอยากจะเพิม่เตมิใหก้บัเราอยู่นะครบั อาจารยจ์ะเริม่เสยีเลยไหมครบัอาจารยจ์ะไดต้่อเนื่อง
จากไปเมื่อเชา้ หลงัจากนี้ถดัไปกอ็ยากจะโยนลูกมาใหห้มออนุวฒัน์แลว้นะครบั เพราะว่าหมอ
อนุวฒัน์กอ็าจจะเป็นศูนยก์ลางของเรื่องคนหนึ่งทีเ่ราตอ้งฟังว่าแกกนิอะไรมาตอนเริม่ HA นะถงึ
ไดก้ลา้หาญชาญชยัอะไรขนาดนี้นะครบั 
 อ.บรรลุ : ครบัทีจ่รงิผมไม่มอีะไรแลว้เพราะว่ามนั Witness Seminar นี่มนั มนัหมด 
Witness ของผมแลว้นะ มนัจะเขา้ไปใหม่แลว้จะเริม่ไปใหม่ต่อไปแลว้ มนัไม่ตอ้ง Witness แต่
ผมไดค้วามรูน้ะทีม่านัง่ๆฟังนี่ไดค้วามรู้ว่า เอ๊ะเขาไปอย่างนัน้ไปอย่างนี้ แต่ในขณะทีไ่ดค้วามรู้นี้
มนักย็อ้นคดิไปถงึเก่าๆนะครบั ผมกอ็ยากจะเล่าเก่าๆเป็น Witness ใหฟั้งกแ็ลว้กนัว่า เอ๊ะ
ธรรมดานี่แต่ก่อนน้ีโรงพยาบาลมนัไม่ม ีQuality Control มนัไม่มอีะไร HA มนัไม่มอีะไรหรอก 
มนักท็ าๆไปเรื่อยๆ แต่ก่อนมโีรงพยาบาลศริริาชแห่งเดยีว มนักเ็ก่ง ไม่มใีครกลา้แตะ ไม่มใีคร
กลา้พดูอะไรหรอก ผมจ าไดว้่าผมน่ีเกดิความเอ่อเรยีกว่าไม่ใช่ประทบัใจ มคีวามสะดุดใจคราว
หนึ่งทีท่ าใหผ้มคดิถงึเรื่องโรงพยาบาลนี่ ผมนี่เล่าใหฟั้งแลว้ว่าผมน่ีอยู่โรงพยาบาลตลอดมานะ
สมยัท างานนี่นะ กผ็มเป็นคนบา้นนอกนะโดยพืน้ฐานนี่ผมเกดิทีร่อ้ยเอด็อ่ะ ผมเป็นคนบา้น
นอกอ่ะแลว้กผ็มน่ีแม่กไ็ม่มนีะ มาดุ่ยๆๆมากม็าเรยีนหนงัสอืมาเรื่อย แลว้กม็คีวามรูส้กึเป็นคน
บา้นนอกอยู่เรื่อยตอนผมเป็นนกัเรยีนแพทย์นี่นะ พอถงึปี 4 ก าลงัจะออกก าลงัจะจบนี่กอ็อก 
OPD พอออก OPD นี่ผมจ าไดจ้นถงึเดีย๋วนี้เลยไม่ไดบ้นัทกึนะแต่ผมจ าไดแ้น่ ผมออก OPD 
med ทีศ่ริริาชมนักม็ ีmed มศีลัย ์2 ขา้ง พอเป็นนกัเรยีนแพทยอ์อก OPD ตรวจคนไขเ้สรจ็
เรยีบรอ้ยแลว้กต็อ้งให.้..มา Confirm ว่าเป็นอะไรๆๆ พอตรวจเสรจ็ถามเสรจ็เรยีบรอ้ย เรยีก
หมอเอ๊ะไอน้ี่ตอ้งเป็นเกีย่วกบัไทรอยด ์Tyroid toxigosis ใหอ้าจารยม์าด ูอาจารยม์าดปัูบ๊ๆเสรจ็
แลว้ สัง่ยาเสรจ็แลว้คนไขก้ไ็ป พอเทีย่งผมกล็งจากตกึนี่นะ ผมไปเจอคนไขค้นนัน้น่ะแกนัง่
รอ้งไหอ้ยู่ทีใ่ตต้น้มะขาม ทิศ่ริริาชมตี้นมะขามเดีย๋วนี้มอียู่เปล่าไม่รู้ ผมกส็งสยัว่าเอ๊ะท าไมมานัง่
รอ้งไหอ้ยู่นี่ ผมกไ็ปถามเขา เขากบ็อกว่าคุณหมอฉนัน่ะมาจากภูเกต็นะ อุตสา่หเ์ดนิทางมานะได้



เจอหมอเพยีง 10 นาทอี่ะเสรจ็แลว้ ฉนัยงัไม่แน่ใจเลยอ่ะว่าฉนัน่ีไดร้บัการถูกตอ้งไหม ไอน้ี่มนั
สะดุดใจผมมากนะมนัสะดุดใจผมในขอ้ทีว่่า โอโ้หนี่เขามาจากภูเกต็สมยันัน้ภูเกต็มนัมายากนะ 
อุตสา่หม์าถงึโรงพยาบาลศริริาชแลว้กม็าเจอคนห่วยๆอย่างผมนี่นะ ตรวจๆๆแลว้กม็อีาจารยม์า 
Confirm แลว้กจ็บแลว้ เขากร็อ้งไหน้ะ ตัง้แต่นัน้มาผมก็นัง่คดิอยู่ในใจว่าเอ๊ะโรงพยาบาลศริริาชนี่
มนัดจีรงิหรอื แลว้โรงพยาบาลนี่มนัคอือะไรอ่ะ เพราะฉะนัน้ผมถงึสนใจเรื่อง HA นี่นะคอืในการ
ท า Hospital Accreditation นี่มนัตอ้งรูว้่า คนไขเ้ขาอยากจะไดอ้ะไรดว้ยนะ ไม่ใช่ว่าท าถูกตอ้ง
รกัษาหาย มนัตอ้งมอีะไรดว้ยนัน่แหละเป็นขอ้แรกทีผ่มสนใจเรื่อง HA ตัง้แต่เป็นนกัเรยีนแพทย ์
แลว้ต่อมาพอผมเป็นหมอ ผมมาสะดุดใจอยู่ครัง้หนึ่งว่า ผมน่ีแย่ทีสุ่ดเลยคอืผมเป็นหมออยู่ที่
โรงพยาบาลสระบุร ีตอนนัน้ HA ไม่มหีรอกโรงพยาบาลรามายงัไม่เกดิหรอก ผมเป็นหมอคน
เดยีวทีโ่รงพยาบาล แลว้กม็วีอรด์อยู่วอรด์เดยีวทัง้หญงิทัง้ชายอยู่ดว้ยกนัอ่ะ 25 เตยีง คนไขค้น
หนึ่งกก็ระดกูหกักเ็ขา้เฝือก กน็อน เขา้เฝือกนี่พอวนัรุ่งขึน้มนับวมนะเฝือกมนักแ็น่นอ่ะ ธรรมดา 
มนักร็อ้งโอยๆๆใหต้ดัเฝือกออก ในขณะเดยีวกนัผมกเ็ป็นหมออยู่คนเดยีว เสรจ็แลว้ผมกผ็่าตดั
ผมเป็นหมอผ่าตดั ผมผ่าตดัออกมากเ็หนื่อยๆ ผ่าตดั...ออกมาเหนื่อย ทีว่อรด์นี่กไ็ม่ใช่วอรด์แบบ
โก้ๆ อย่างสมยันี้อ่ะ มนัมทีัง้ผูห้ญงิมทีัง้ชายมทีัง้เดก็มอีะไร คลอดกอ็ยู่ในวอรด์นี้แหละ มนักร็อ้งๆ 
ผมกเ็หนื่อย ไอค้นไขก้ร็ าคาญมนั ผมกโ็มโหผมเลยเดนิไปเอา towel clip ไอท้ีค่ลปิ towel น่ะไป
งบัปากมนัอย่างนี้เลย ผมมานัง่คดิดนูะสมยัน้ีผมคงโดนฟ้องแน่ๆเลย ท าไมผมถงึรา้ยกาจอย่าง
นัน้กไ็ม่รูผ้มไม่เขา้ใจนะ แต่ผมไปคลปิปากมนันะกร็อ้งดนีกัคลปิเลย ผมรูส้กึว่าผมเป็นคนดุนะแต่
ว่าถา้เผื่อเป็นสมยัน้ี ผมคงถูกฟ้องอ่ะแต่ว่าตอนนัน้น่ะผมจ าไดว้่า ไอค้นไขข้า้งๆกลบัพดูว่า เฮย้ด ี
สมน ้าหน้ามนัๆ แต่พอผมกลบัมาจนถงึเดีย๋วนี้ผมรูส้กึว่าเอ๊ะเรานี่ไม่ถูกอ่ะ แลว้ท าไมเราไม่ถูก
เขาฟ้องรอ้งอ่ะ ท าไมเราไม่ถูกเขาว่าอย่างโน้นอย่างนี้ ผมว่าทัง้หมดทัง้ปวงนี้มนัเป็นไปจากเรา
เป็นคนดหีรอืเปล่า เรามนี ้าใจกบัเขาหรอืเปล่าหรอืเราท าอะไรหรอืเปล่า แต่ว่านัน่มนัผ่านไปแลว้ 
ทนีี้บา้นเมอืงมนัเปลีย่นแปลงไป เดีย๋วนี้มนัเปลีย่นแปลงไปเยอะเลยนะแลว้มนัเปลีย่นเรว็นะ มนั
เปลีย่นเรว็มากโดยเฉพาะเรื่อง Medism นี่โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพนี้มนัเปลีย่นเรว็ พอมนัเปลีย่น
เรว็ๆๆๆไปน่ี ผมว่ามนัจ าเป็นจะตอ้งม ีHA หนไีม่พน้หรอก ปัจจยัทัง้หลายแหล่มนัจ าเป็นจะตอ้ง
ท าใหเ้กดิไอน้ี่เกดิขึน้ เพราะมนัจะตอ้งมอีงคก์รใดองคก์รหนึ่งมาคอยดอู่ะ แต่ก่อนมนัไม่จ าเป็น
จะตอ้งมหีรอกไอ ้HA นี่มนัไม่จ าเป็น มนัท ากนัดว้ยความไม่รูอ้่ะ ดว้ยหวัใจของคนทีอ่ยากจะท าก็
ท าไป ไม่ไดม้สีทิธิค์ดิจะเอาเงนิเอาทองเพราะว่าสมยันัน้มนัไม่มโีรงพยาบาลเอกชนนี่ พอมาถงึ
ตอนน้ีอ่ะนะครบัโรงพยาบาลนี่มนัมทีัง้โรงพยาบาลรฐัทัง้โรงพยาบาลเอกชน แลว้ผมนัง่คดิดูนี่คง
จะตอ้งเป็นอย่างนี้ไปอกีนาน อกีนานหมายความว่ามทีัง้โรงพยาบาลหลวงและมทีัง้โรงพยาบาล
รฐัคงจะตอ้งไปอกีนานน่ะ คงจะไม่มแีต่โรงพยาบาลหลวงเหมอืนองักฤษ ก่อนทีจ่ะมสีปสช.น่ีนะ 
ก่อนทีคุ่ณหมอสงวนจะมาท าสปสช.นี่ ผมไปทีอ่งักฤษนะผมไปเรยีนเรื่องนี้มา มาก่อนดว้ยแลว้
ผมมานัง่คดิอยู่ในใจว่าเอาแบบองักฤษเขาไม่ไดห้รอก ท าไม่ไดห้รอกอย่างนี้ ผมยงัเป็นคนเก่า
อยู่ ผมคดิว่าทุกคนนี่ตอ้งมนี ้าใจต่อกนั ถา้ท าแบบองักฤษนี่คงจะไม่เกดิน ้าใจ ผมเล่าใหฟั้งนิด
หนึ่งกไ็ดต้อนทีผ่มไปอยู่ลอนดอนนะ เพือ่ทีจ่ะเรยีน Hospital Administration กบัระบบอะไรนี่



ระบบอนัน้ี ผมกต็อ้งไป Register เพือ่ว่าเมื่อผมเจบ็ป่วยผมจะไปทีไ่หน ผมกไ็ป Register เขาก็
บอกใหผ้มว่า ถา้เผื่อคุณเจบ็ป่วย เมื่อไหร่นะคุณจะตอ้งไปหาหมอคนนี้ทีล่อนดอนเพราะผมไป 
Register กบ็งัเอญิขึน้มาผมเกดิเป็นหวดัเพราะลอนดอนฝนตกบ่อย ผมเป็นหวดัเมื่อผมเป็นหวดั
ผมกต็อ้งไปหาหมอ ไปหาหมอคนนี้ตามสปสช.เขาตอ้งไปหาหมอคนนี้ ผมกไ็ป ไอล้อนดอนมนั
ฝนตกบ่อยผมกเ็อาร่มไป ไปกท็ีน่ัน่น่ะ มนักอ็ยู่ทีน่ัน่น่ะหมอคนนัน้กอ็ยู่ทีห่อ้งนัน่แหละ เราไป
เคาะๆประตูมนัก ็มนับอกตอ้งดนูาฬกิาเสยีก่อนยงัไม่ถงึเวลา เอ๊ะเรากน็ัง่คดิว่าแหมฝนกต็กนะ 
แลว้ยจูะเปิดประตูใหฉ้นัไปนัง่ขา้งในเสยีหน่อยกไ็ม่ไดเ้ชยีวหรอืนี่ ยงัมาใหฉ้นัดเูวลายงัไง ผม
เกดิความรูส้กึว่ามนัไม่มนี ้าใจต่อกนัเลย ถา้จะเอาระบบนี้มาใชใ้นเมอืงไทยนี่ไม่ไดห้รอก ผมนึก
ในใจของผมว่ามนัไม่มนี ้าใจอ่ะ (ปีอะไรครบัอาจารย)์ ปี 2512 คอืครบั 2512 ผมจ าไดเ้พราะว่า 
2512 น่ะไฟไหมส้ระบุรนีะแลว้ผมไม่รูไ้ปท าอะไรผมกไ็ปไอน้ี่ 2512 ผมจงึคดิว่าเอ๊ะถา้จะเอา
ระบบขององักฤษมาใชเ้มอืงไทยคงจะไม่ไดห้รอก ผมไม่ชอบเลยมนัจะท าให ้Relation ระหว่าง
หมอกบัคนไขน้ี่เสยี ผมรูส้กึอย่างนัน้นะ ผมกลบัมาผมเขยีนรายงานกระทรวงผมไม่เอาอ่ะ ผมไม่
เอาหรอกแบบน้ีผมไม่เอา และนัน่เป็นสิง่ทีอ่ยากจะเล่าใหฟั้ง แต่เมื่อบา้นเมอืงมนัเปลีย่นแปลงไป 
ทแีรกแต่ก่อนเมื่อปี 2516 ผมมาอยู่ทีเ่ลศิศลิป์นี่นะโรงพยาบาลเอกชนไม่มนีะ ทีผ่มจ าไดก้็
เพราะว่าคุณอาทติยเ์ดีย๋วก่อนพอ่คุณอาทติย ์คุณประสทิธิ ์อุไรรตัน์นี่แกมาชวนผมไปตัง้
โรงพยาบาลพญาไท แกมาชวนผมเพือ่ทีจ่ะใหล้าออกจากราชการอ่ะไปท างานโรงพยาบาลของ
แก แกจะสรา้งโรงพยาบาลพญาไทอ่ะ ผมนี่บอกคุณประสทิธิซ์ึง่เป็นพอ่ดร.อาทติยน์ี่บอกว่า โอ๊ย
คุณอย่าท าเลยโรงพยาบาลเอกชนมนัขาดทุน เพราะว่าผมน่ีอยู่โรงพยาบาลมานานผมรู ้มแีต่คน
เจบ็คนป่วยแลว้มนัไม่มเีงนิไม่มทีอง คุณประสทิธิแ์กบอกว่าหมอ ฟังผมดีๆ นะตอ้งไดก้ าไร ผม
บอกมนัไม่มทีางไดก้ าไรหรอก แต่แลว้แกกบ็อกผมบอกว่า ไม่เป็นไร หมอไม่มาช่วยผมไม่เป็นไร
หรอก แกแนะน าใหผ้มลาออกนะคุณประสทิธิ ์ผมบอกผมไม่ลาออกหรอก เมื่อไม่ลาออกมาช่วย
ผมมาออกแบบแผน OPD หน่อย ผมกไ็ปช่วยแกออกแบบแผน OPD ของโรงพยาบาลพญาไท1 
นะ พอเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้แกสรา้งโรงพยาบาลพญาไท1 สรา้งโรงพยาบาลพญาไท2 สรา้ง
มหาวทิยาลยัรงัสติ แกเคยกลบัมาเจอหน้าผมแกบอกผมว่า คุณหมอผมชวนแลว้ไม่มาเหน็ไหม 
ผมน่ีนะชวีติเริม่ตน้เมื่ออายุ 64 นี่แกพดูอย่างนี้จรงิๆนะ ชวีติของคุณประสทิธิไ์ม่ใช่คุณอาทติย์
นะ คุณประสทิธิ ์อุไรรตัน์นี่เริม่ตน้เมื่ออายุ 64 ผมจงึจบัไดว้่าเอ๊ะไอเ้รานี่เป็นหมอนะ ทีจ่รงินี่เรา
แคบอ่ะเรามนัแคบ เรามนัไม่กวา้งเหมอืนเขาเลย เรามุ่งไปแต่ทางเดยีวเลย ไอน้ี่เล่าใหฟั้งกเ็พือ่
จะบอกว่า โรงพยาบาลเอกชนต่อไปนี่เมื่อมนัเป็นเช่นน้ีแลว้ เดีย๋วนี้โรงพยาบาลเอกชนไดเ้ขา้ไป
ในอะไรตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้นะ มนัคงจะตอ้งเป็นอย่างนี้ไปอกีนานอ่ะคงจะกลบัไม่ไดห้รอกคงจะ
กลบัเหมอืนองักฤษ องักฤษนี่โรงพยาบาลเอกชนน้อยนะคงจะไม่ไดห้รอก เมื่อไม่ไดเ้ช่นน้ี HA 
ตอ้งมาแลว้มนัตอ้งมา มนัเป็นเช่นนัน้เองอ่ะคอืมนัอทฺิธปัจฺจยตา เพราะปัจจยัทัง้หลายแหล่มนั
เป็นอย่างนี้ มนักต็อ้งเป็นอย่างนี้มนัจะตอ้งม ีHA เกดิขึน้แน่ๆ HA จะเป็นยงัไงไปกแ็ลว้แต่
สิง่แวดลอ้มทีม่นัจะ มนักจ็ะเกดิขึน้ต่อไป ผมคดิว่าผมน่าจะมแีค่นี้ครบั ขอบคุณครบั 



 คุณหมอโกมาศ : ขอบคุณครบั ขอบคุณอาจารยท์ีแ่ชรมุ์มมองของคนยุคหนึ่งนะไปเหน็
ระบบบรกิารสุขภาพของต่างประเทศ กค็ดิเหมอืนกนันะครบัว่าในประเทศเรามนัจะเป็นยงัไง ก็
คดิตามยุคสมยัทีอ่นุญาตใหเ้ราจนิตนาการไปไดถ้งึนะ พวกเรารุ่นหลงักว่าอาจารยก์อ็าจจะโชคดี
ทีไ่ดห้นทางทีย่งัคุยไว ้เรากม็องไปไดไ้กลขึน้อกีนิดหน่ึง กค็ดิว่าภารกจิทีพ่วกเราท ากค็งจะ
อนุญาตใหค้นรุ่นหลงัๆมองไปไกลขึน้ไปอกี กอ็าจจะมภีารกจิที่ทา้ทายคนรุ่นต่อๆไปเกดิขึน้ไป
เรื่อยๆนะครบัอาจารย ์ผมวนกลบัมาทีส่มาชกิทีย่งัอยู่ในหอ้งนี้นะ มอีกีหลายคนเลยทีก่นิขา้วไป
แลว้แต่ยงัไม่ไดพ้ดูนะครบั กเ็ชญิครบั ใครมเีรื่องอะไรโดยเฉพาะอย่างยิง่ช่วงภาคหีรอืว่าช่วง
อะไร ยุคทีก่่อร่างสรา้งตวันะครบั เชญิครบั 
 คุณสุธรรม : ผมขออนุญาตพดู ผมมาไกลเดีย๋วไมไดพู้ด ตอ้งรบีพดู ในยุคภาคอี่ะนะ
ครบักช็่วง 37,38,39,40,41 ครบั ผมเป็นผูอ้ านวยการโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัแห่งแรกที่
มาร่วมหวัจมทา้ยกบัทีอ่นุวฒัน์นะครบั (ตอนนัน้ผมสอีะไรครบั) ตอนนัน้สขีาว เอ๊ยสดี าๆสนิท
ครบั จุดเริม่ตน้นี่มองยอ้นหลงัไปมองไม่ออกว่ามนัเริม่เมื่อไหร่นะครบั แต่เรามปีระวตัเิรื่อง
คุณภาพยาวนานมา ไปเจอพีอ่นุวฒัน์ทีส่งิคโปร์จ าไดต้อนนัน้เขา้ใจว่า ไปแสวงหาค าว่าคุณภาพ
เพราะว่าจรงิๆอาจารยว์จิารณ์นี่ เป็นปรมาจารยอ์าจารยบ์ุกเบกิเรื่องคุณภาพในมอ.มา ในยุคที่
เราล าบากเราขาดงบประมาณ ขาดคน ขาดรายจ่าย อาจารยก์ท็ าคุณภาพ ท า QC ท า 5ส.นี่นะ
ครบั แลว้กล็งทุนเยอะ อาจารยแ์กเป็นคนประหยดันะครบัแต่พดูเรื่องลงทุนเรื่องคุณภาพนี่
อาจารยล์งเตม็ที ่แลว้ก็มกีจิกรรมขึน้มาก ไอ ้QC ตอนนัน้น่ีเหน็ชดัเจนว่า สายอื่นน่ียกเวน้สาย
แพทยน์ี่มนัไปได ้แต่พวกแพทยน์ี่ยนืดหู่างๆแถมเจาะยางดว้ยซ ้าไปนะครบั แลว้กด็ว้ยเหตุว่า
อาจารยน์ี่มน้ีอย มงีานเยอะประจ าเยอะนะครบั พออาจารยล์ดารบัไมต้่อจากอาจารย์วจิารณ์นี่ 
จรงิๆอาจารยว์จิารณ์ท าสิง่ที่ผมเชื่อว่าตอ้งโยงนะครบั เพราะมนัเป็นพืน้ฐานอนัหนึ่งทีท่ าใหเ้รา
ท าง่ายขึน้ เพราะตัง้แต่ปี 29-30 นี่สมยันัน้อาจารยว์จิารณ์กเ็ชญิอาจารยป์ระเวศน์ อาจารยจ์รสั
ไปแลว้ แลว้กไ็ปปรบัวธิคีดิของเราในเรื่องของการเรยีนการสอนนะครบั ตอนนัน้นี่เราเป็นแห่ง
แรกทีเ่ราบอกว่าเป็น Student Center ( นัน่มนัมปีระชุมแพทยศ์าสตรศ์กึษาครัง้ที ่5 ดว้ยใช่ไหม
ครบั ทีเ่ริม่ปรบัตวันี้กระบวนการเรยีนรูใ้นโรงเรยีนแพทยปี์ประมาณ ) ประมาณ 29-30 น่ะผมจ า
ไดว้่าปีนัน้น่ีเป็นปีทีเ่ราปฏวิตัริะบบการศกึษานะครบั เชญิอาจารยป์ระเวศน์ อาจารยจ์รสัไปนี่ผม
เป็นคน Organize แลว้ก ็Declare หมดเลยว่า เราจะปรบัเป็น Student Center แต่ตอนนัน้ยงัไม่
รูจ้กั Patient Center นะครบั รูจ้กัแต่ Student Learner Center นะครบั แลว้กป็รบัหลกัสตูรเพือ่
ตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัเรยีนนะครบัแลว้กท็ า QC, PDCA ผมกอ็ยู่ลูกน้องอาจารย์
วจิารณ์แกกใ็หผ้มมาอบรม PDCA ท่องอยู่นัน่แหละ PDCA ไม่ค่อยเขา้ใจหรอกครบั ไอคุ้ณภาพ
นี่พอพน้สมยัอาจารยว์จิารณ์อาจารย์ลดามารบัต่อ อาจารยว์จิารณ์ อาจารยล์ดา อาจารยพ์นั
ทพิยน์ี่ตอ้งเรยีนใหท้ีป่ระชุมทราบนิดนะครบัว่า ท่านเป็นผูน้ าทีเ่ป็น Collective Leader คอืทัง้ 3 
ท่านนี่ใชร้่วมหวักนัคดิ ร่วมหวักนัท า ฉะนัน้จะสือ่กนัตลอด อาจารยล์ดากป็รบัมาจาก QC มา
เป็น QA ในปี 35-36 ซึง่ตอนนัน้ประเทศไทยไม่มใีครรูจ้กั QA เลยนะครบั อาจารยเ์รยีนมาจาก
ต่างประเทศ อาจารยก์บ็อกว่า QA นี่เป็นกลไกส าคญั หลกัการส าคญัของ QA คอืตวัเองตอ้ง



ประกนัคุณภาพตวัเอง แลว้ตอ้ง Declare ว่าจะประกนัอย่างไรนะครบั เรากท็ า QA ไปสกัพกั
หนึ่งแต่ตอนนัน้ๆมแีรงบงัคบัใหเ้ราท า QA ดว้ยเหตุว่า คณะแพทยต์อนนัน้จะล่ม ดว้ยเหตุว่า
อาจารยล์าออกหมด ตอนนัน้เงนิเดอืนน้อยงานเยอะ คนจบบอรด์ใหม่ๆไปอยู่ทีม่อ.นี่กถ็ูก
โรงพยาบาลเอกชนบา้งดงึตวั โรงเรยีนแพทยใ์นกรุงเทพบา้งดงึตวั กม็คีนใหม่มาคนเก่ากอ็อก 
เรากไ็ปตกลงกบัสภามหาวทิยาลยันะครบัว่า ขอเงนิเดอืนเพิม่และจะประกนัคุณภาพใหน้ะครบั 
ตอนนัน้เป็นเรื่องแปลกมากของราชการนะครบัทีม่หาวทิยาลยัทีค่ณะราชการน่ีจะไดเ้งนิเดอืน
ต่างจากคณะอื่นๆ คณะอื่นๆกต็ัง้ค าถาม เรากบ็อกว่าใหด้เูอกชนอ่ะเงนิเดอืนเยอะมาก คนอื่นก็
สงสยัว่าเอ๊ะท าไมคณะแพทยต์อ้งไดเ้งนิเดอืนมากกว่าคณะอื่น นะวชิาชพีนี้ท าไมตอ้งไดม้ากกว่า
อื่น เรากพ็ดูไปนะแต่ว่าสุดทา้ยกต็กลงกนัทีว่่า เราประกนัคุณภาพงานของเรานะครบัแลว้มกีาร
ตรวจสอบว่าเงนิทีจ่่ายเพิม่ขึน้น่ีเหมาะสมกบัคุณภาพงานไหม ตอนนัน้กเ็ป็นทีม่าของว่าจะตอ้งมี
การประเมนิคุณภาพงาน และการประเมนินัน้กช็ดัเจนว่าตอ้งใชค้นภายนอกเขา้มาดว้ยนะครบั 
ดว้ยเหตุว่าถา้ประเมนิกนัเองนี่มนักจ็ะวจิารณ์ อาจารยล์ดาใชค้ าว่าเกาหลงักนันะครบั
เพราะฉะนัน้ตอ้งมคีนภายนอกเขา้มา กเ็ป็น Key word การดงึคนภายนอกเขา้มานะครบั ฉะนัน้
การประเมนิอาจารยเ์พือ่ใหไ้ดเ้งนิเดอืนเพิม่นี่ ตอ้งมผีูท้รงวุฒจิากภายนอกเขา้มานัง่ร่วมประเมนิ
ดว้ยเป็นสกัขพียานนะ แต่จรงิๆเราไดเ้หน็ประโยชน์จากการทีม่คีนภายนอกเขา้มา เพราะมนั
เป็นพลงัขบัเคลื่อนท าใหค้นของเรานี่ตื่นตวั ท าใหเ้หน็ว่าคุณภาพนัน้เป็นเรื่องซึง่ตอ้งแสดงออก
ใหไ้ดน้ะครบัแลว้กม็คีวามโปร่งใสนะครบั ท า QA อยู่ปี 36-37 นี่นะครบัเรากท็ า โดยกลไกทีใ่ช้
ท ามากทีสุ่ดกค็อืแต่ละภาควชิากป็ระกนัว่า จะท างานของตวัเองใหด้อีย่างไร 3 เดอืนกน็ ามาเล่า
ในทีป่ระชุมอย่างนี้นะครบั แลว้กเ็ชญิผูท้รงคุณวุฒ ิคณบด ีผูบ้รหิารการศกึษา คนนอกไปฟังเป็น
คนนอกนะครบั แต่ว่าเราไปน าเสนอกนักเ็ป็นกลไกแลกเปลีย่นเรยีนรูน้ะ ท าไปๆสกัพกัหนึ่ง
อาจารยล์ดากก็ระซบิบอกเอ๊ะมนักย็งัเกาหลงัอยู่ ยตูอ้งไปหาองคก์รภายนอกซึง่เชื่อถอืไดม้า
ประเมนินะครบั ตอนนัน้จรงิๆช่วงทีเ่ราท าประกนัคุณภาพนี่ผมเชื่อว่า ตอนนัน้น่าจะเป็นพี่
อนุวฒัน์กบัโทน่ีไปเยีย่มเราหลายครัง้แลว้ ตอนนัน้ยงัไม่ประกาศเป็นภาคยีงัไม่เป็นอะไร เป็นคน
แสวงหาคุณภาพดว้ยกนัเขา้ใจว่าอย่างนี้นะครบั ไปเจอพีอ่นุวฒัน์ทีส่งิคโปรค์รัง้หนึ่งกร็ูจ้กักนั
ว่าเอา้มาดเูรื่องคุณภาพเหมอืนกนั คณะแพทยก์ไ็ม่รูจ้กัคุณภาพดเีท่าไหร่กส็่งผมไปเรยีนที่
สงิคโปรเ์รื่องคุณภาพ เรยีนๆไปกย็งัไม่รูไ้อ ้PDCA นี่ท่องมา 10 กว่าปีนะครบั ผมเชื่อว่าคน
คณะแพทยก์ค็งท่องมา 10 กว่าปีเหมอืนกนัแต่ว่าความเขา้ใจนี่มนั ค าว่าคุณภาพนี่มนัมาชดัเจน
มากขึน้ๆเรื่องสมยัที ่HA เขา้มา ทีบ่อกคุณภาพม ี6 หรอื 7 มตินิะครบั กอ็าจารยแ์พทยข์องเรานี่
เหมอืนอย่างทีใ่ครท่านใดพูดว่า รูจ้กัแต่จะใชเ้งนิใชท้รพัยากรซือ้ของทีด่ทีีสุ่ด ซือ้ยาทีด่ทีีสุ่ด แลว้
บอกว่าคุณภาพกค็อืผลการรกัษาทีด่ใีชย้าด ีใชเ้ครื่องมอืด ีถอืเป็นคุณภาพนะครบั ตอนนัน้
คุณภาพของพรพ.ทีเ่อามาจากแคนาดากม็าตอบค าถามสว่นตวัผมว่า ไอคุ้ณภาพนี่มนัแปลว่า
อะไรนะครบั แลว้อยู่ในช่วงสภาวะเศรษฐกจิตกต ่านี่ยิง่ชดัเจนเลยว่า ค าว่าคุณภาพใชอ้นัน้ีนะมนั
ถูก เพราะมนัใชค้ าว่า Efficiency ใชต้ าว่า Appropriateness นะครบัใชค้ าว่า ...เขา้มา ใช ้
Efficiency เขา้มาค าเดยีวนี่ท าใหเ้ราผ่านวกิฤตชิ่วง 40-41 ไปไดเ้ลยนะครบั เพราะว่าคุณภาพ



ของอาจารยแ์พทยน์ี่สว่นใหญ่จะมองเรื่อง Effectiveness, Safety น่ะรูจ้กัแลว้นะครบั แต่หมอทุก
คนเขากจ็ะมองเรื่อง Effectiveness ของการรกัษาอย่างเดยีวนะครบั ไม่ไดม้องถงึเรื่อง 
Efficiency นะครบั สุดทา้ยเรา Declare กนัเองภายในว่าคุณภาพทีป่ราศจาก Efficiency กค็อืไม่
มคีุณภาพ เรากลา้พดูแรงขนาดนัน้กเ็ริม่มกีารคนใชก้ลไกนี้เขา้มาประหยดัค่าใชจ่้าย แต่คุณภาพ
นี่เป็นค าซึง่ผมเชื่อว่าหลายๆทีน่ี่ถา้ miss concept เรื่องนี้มนัจะท าใหท้ ายาก เพราะมอ.นี่ไล่จบั
คุณภาพมาตัง้แต่ปี 29 นะครบั แลว้กปี็ 35-36 มาท า QA แลว้เรากม็าเขา้ใจคุณภาพนี่ดขีึน้
ในช่วงทีท่ า HA แลว้เรากม็ารูว้่าเรื่องของคุณภาพนี่ถา้ไม่ท าเองไม่เขา้ใจนะครบั ทีอ่าจารย์
ประเวศน์ใชค้ าว่า Learning to action อ่ะนะครบั มนัไม่ท าเองไม่เขา้ใจคุณภาพท าไปรูไ้ป แลว้
ท าไปยิง่เขา้ใจลกึซึง้นะครบั กลไกตอนนัน้เราเขา้มานะครบั ตอนเขา้มาผมไม่แน่ใจคุณหมอ
สมศกัดิต์อนนัน้ เรามาประชุมทีน่ี่นะครบัทีก่รุงเทพนี่เราคลา้ยๆคุยกนัไปคุยกนัมา แลว้กถ็ูกเขา
เรยีกเชญิประชุมเรากเ็ขา้มา สุดทา้ยเอาเรามาเป็น 1 ใน 35 โรงยงัไงวะ คณุหมอสมศกัดิจ์บัผม
ไปนัง่อยู่ สงสยัอยากจะไดโ้รงเรยีนแพทยส์กัโรงไปเขา้ เพราะว่าตอนนัน้ยุทธศาสตรค์งไม่อยาก
ใหเ้ป็นกระทรวงอย่างเดยีวอ่ะ คงมเีอกชนแลว้มทีบวงมหาวทิยาลยัหลุดเขา้มาโรงหนึ่งเอาเลยวะ
สงสยัจบั ผมเดาเอานะแต่ผูใ้หญ่ไม่รูพ้ดูกนัยงัไง แต่ว่าเรากม็องแลว้ว่าหนึ่งตอนนัน้อาจารย์
วจิารณ์ออกจากเราแลว้ครบั เรากม็องไปแลว้ว่าหนึ่งอาจารยล์ดากระซบิบอกว่า ใหห้าคน
ภายนอกเขา้มาประเมนินะครบั แลว้ทมีนี้เรากด็วู่ามอีาจารยจ์รสั อาจารยป์ระเวศน์ อาจารย์
วจิารณ์สนบัสนุนนี่โอโ้หไวใ้จได ้แลว้พีอ่นุวฒัน์กบัโทน่ีกไ็ปเยีย่มเราบ่อย เอากเ็อาวะมาเขา้เป็น 
1 ใน 35 โรงนะครบัแลว้กม็กีจิกรรมร่วมกนัมาตลอด ตอนผมมาเขา้น่ะผมไม่แน่ใจ ผมมาใน
ฐานะผูอ้ านวยการโรงพยาบาลมาลงชื่อกบัเขา ไอผู้อ้ านวยการโรงพยาบาลของมหาวทิยาลยันี่
มนัเป็นตวัเลก็ทีสุ่ดในคณะ ไม่มอี านาจไม่มอีะไรนะครบั ผมกร็ูส้กึเหมอืนตอนทีว่่าไปเซน็สญัญา
ยกเขาพระวหิารว่ามอ.จะมาร่วมดว้ย โดยไม่ผ่านสตัยาบนั ฉะนัน้เราตอ้งรบีกลบัไป เรารูว้่าไอน้ี่
...เราตอ้งรบีกลบัไปบอกว่าพรรคพวกเฮย้จะเอาไหม ยงัไม่บอกนะว่าไปจบัมอืเขาแลว้ ตอ้งรบี
กลบัโดยทนัทเีลยประชุม เพราะมนัมปีระชุมกรรมการบรหิารโรงพยาบาลอยู่แลว้ ไปประชุม 
Convince เรื่องว่าของเรานี่จะเขา้ร่วมกบัเขาไหม แต่จรงิๆคนมอ.กม็ใีจเรื่องคุณภาพอยู่แลว้ 
แลว้กผ็มจ าไดม้อียู่ครัง้หนึ่งทีอ่าจารยจ์รสัเป็นคนบรรยายน าอ่ะเรื่องคุณภาพ แลว้ผมกเ็อาเรื่องนี้
ไปบอกคนในมอ.แลว้อาจารยบ์อกมอียู่ 4 หลกัการ ผมจ าไม่ไดแ้ต่หลกัการสุดทา้ยคอื
กลัยาณมติรนะครบั ผมพยายามหาหลกัฐานนัน้แต่หาไม่เจอนะครบั แต่ว่าเป็นอนัทีผ่มใชแ้นว
ความนัน้น่ะไป Convince ทมีของเรานะครบั หลายชวีติซึง่ตอนนัน้ท างานหนกันะแลว้ทุกคนก็
บ่นว่า งานหนกัมากอยู่แลว้จะเอาอะไรกนันกักนัหนาอกีนะ พวกเราคนน้อยงบประมาณกน้็อย
งานกห็นกั ไป Convince ว่าเอา ทุกคนกบ็อกว่าเอากเ็อานะครบั รูส้กึจะม ีKey word อยู่ 4 
อย่าง มอีนัสุดทา้ยเป็นกลัยาณมติร มอีนัที ่3 เป็นคารวะหรอือะไรนี่ครบั อกี 2 อนัน่ีผมจ าไม่ได้
แม่นนะครบั แต่ว่าเช่นนี้กเ็ป็นอนัทีเ่ราเริม่นะครบั ทีเ่ราเริม่นี่จรงิๆเรามเีพือ่นคอยเชยีรน์ะครบัที่
มอ.นี่มนัมกีลไกอนัหน่ึงทีไ่ปสรา้งเรื่องภาคนีะครบั คณะแพทยภ์ูมภิาคนี่มนัเป็นคณะทีอ่่อนดอ้ย
ขาดโอกาส สูโ้รงเรยีนแพทยใ์นกรุงเทพไม่ได้นะครบั แต่เรามเีวทคีณะแพทยภ์ูมภิาคเชยีงใหม่ 



ขอนแก่นกจ็ะประชุมกนัทุก 4 เดอืนนะ 4 เดอืนกจ็ะเอาประสบการณ์แลว้กเ็อาเรื่องเหล่านี้มาคุย
กนันะครบั อกีสกัพกัหนึ่งกแ็ตกลูกออกมานะครบั พวกเราท าคุณภาพมากขึน้เรากไ็ปเล่าเรื่อง 
HA เชยีงใหมข่อนแก่นกส็นใจเรื่องคุณภาพนะครบักต็ามดนูะครบั เขา้มาดงูาน พอปี 43 นี่กม็อีกี 
move หนึ่งนะครบั คอืโรงพยาบาลโรงเรยีนแพทยท์ุกแห่งนี้ประมาณ 42-43 นี่ ขณะนัน้นี่รูส้กึตวั
ว่ามนัมกีารเปลีย่นแปลงจากภายนอกเรว็มากนะครบั กระทรวงสาธารณสุขเคลื่อนเรว็ วธิกีาร
จ่ายงบประมาณเคลื่อนทีเ่รว็ เราถูกบบีจากช่วยเหลอืคนไขย้ากจนเยอะนะครบั แลว้โรงเรยีน
แพทยท์ุกโรงน่ีโรงพยาบาลจะอดึอดัมากเพราะมนัเคลื่อนตวัไม่ออกขยบัไม่ออก กเ็กดิเป็นกลุ่ม 
Consortium ของโรงพยาบาลโรงเรยีนแพทย.์..ขึน้รวมทมีกนันะครบั ฉะนัน้...ทีเ่ริม่ในช่วงแรกๆ
ทีเ่ริม่ในปี 42-43 นี่กจ็ะเริม่พดูอยู่ 2 เรื่องเท่านัน้เอง คอืหนึ่งเรื่องการท ายงัไงใหค้ล่องตวัขึน้ 
Autonomy นะครบัซึง่จะคล่องตวัขึน้ในเชงิของงบประมาณกบัการบรหิารคุณภาพนะ ฉะนัน้การ
บรหิารคุณภาพ HA กจ็ะเขา้มาๆอยู่ในเวทขีองกลุ่มโรงพยาบาลโรงเรยีนแพทยน์ะครบั ตอนนัน้
เราเขา้ไปคนเดยีวก่อนเรากช็กัวา้เหว่นะ เรากช็วนโรงเรยีนแพทยอ์ื่นเขา้มาช่วยมาดูงาน เราเอา
เรื่องของเราไปเล่านะครบักม็พีี่ๆ เพือ่นๆมาช่วยกนัสนใจ ช่วยกนัซกัถาม มาดงูานมาอะไรบ่อย 
นี่กเ็ป็นพลงัใหเ้กดิภาคอี่ะนะครบัแลว้เราท ากม็อีุปสรรคเยอะนะครบั สุดทา้ยเรากม็าขอรบัการ
รบัรอง ผมจ าไดว้่ารบัรองรอบแรกน่ีทมีของเรานี่ทะเลาะกบั กน่็าจะใชค้ าว่าทะเลาะกบัทมี 
Surveyor นัง่อยู่ทางนี้หลายคนนะครบั เพราะเราท าคุณภาพมาหลายปีเรากเ็ชื่อมัน่ว่าท า
คุณภาพนะ แต่ว่าเหน็ Surveyor ท าไมพูดคนละเรื่องกบัเราวะ พดูไม่รูเ้รื่องหรอืไง เรากค็ดิว่า 
Surveyor ผมกเ็ดาว่า Surveyor คงว่าแพทยพ์วกนี้พดูไม่รูเ้รื่องเหมอืนกนั พดูกนัคนละศพัทน์ะ
ครบั เรากย็นืยนัในคุณภาพของเรา Surveyor กม็คีุณภาพของเขา ทะเลาะกนัตงึๆกนัพอสมควร 
Survey อ่ะนะครบัจนกระทัง่ตอ้งมกีลไกไกล่เกลีย่มาทาบทาม แลว้สุดทา้ยเรากต็อ้งยอมดว้ยเหตุ
ว่า รูส้กึอาจารยปั์ญญาจะบอกว่าถา้จะขอใหเ้ขารบัรองนี่กต็อ้งพดูภาษาเขานะ คุณจะพดูภาษา
ของคุณไม่ได ้อย่างเดยีวนี่ไม่ไดต้อ้งเอาเขาจะมาตรฐาน เขาเอาคุณภาพเขา เรากม็ัน่ใจคุณภาพ
เราตอนนัน้เรากด็งัแลว้ทัว่ประเทศเรื่องคุณภาพนะครบั เอา้เรากต็อ้งมาเรยีนค าคุณภาพ Purify 
ใหมแ่ต่เรายงัยดึในหลกัการอยู่นะครบั แลว้ช่วงนัน้ผมว่าพรพ.ปรบัตวัเรว็มาก ทีเ่ราประทบัใจคอื
มนัมกีารปรบัตวัมกีารเปลีย่นแปลงของพรพ. ผมเชื่อว่าพรพ.กไ็ดป้รบัตวัไดเ้รยีนรูแ้ลว้กม็กีลไก 
กลไกส าคญัทีสุ่ดตอนนัน้กค็อืมสีกัขพียาน รูส้กึจะเป็นรุ่นมสีกัขพียาน มอ.นี่เขา้ใจว่าม ีConflict 
กบั Surveyor นะครบั แลว้กผ็มกเ็ชื่อว่าพรพ.กค็งเหน็ว่ามอ.กค็งมคีุณภาพตน้ทุนอยู่เยอะ 
พอสมควรจะไม่ใหก้น่็าเกลยีดอยู่ ตอ้งมกีลไกกลาง สกัขพียานตอนนัน้อุ๊ยเอาคณบดใีหญ่ๆมาทัว่
เลยนะครบั ศริริาช เชยีงใหม่ รามาอาจารยน์ัน่กไ็ป ไปเป็นสกัขพียานร่วมกบั Surveyor นัง่ดนูะ
ครบัอาจารยส์ุชาต ิท่านคณบดปิียสกล อาจารยปิ์ยะ อาจารยป์ระกจิกไ็ป ไปตอน Surveyor ไป
เป็นสกัขพียานด ู(ปีอะไรนะพี)่ ปี 44 มอ.44 สงิหา 44 จรงิๆเรามองกบัพรพ.มานานแลว้เรา
ท างานตัง้แต่ปี 40 ผมกไ็ม่ไดเ้ร่งอะไรจนกระทัง่ตอนหลงันี่มเีชยีงใหม่ มศีริริาชนี่มาทหีลงันะครบั 
เร่งเครื่องมาแรงมากเลย เร่งวึม้ๆๆ เรากว็ิง่ไปเรื่อยๆของเราไม่ไดห้่วงเรื่องรบัรองไม่รบัรอง เรา
กท็ าของเราไปเรื่อย พอเชยีงใหม่ศริริาชท าได ้เราขอเรากช็กัอุ๊ยไม่ไดเ้วย้เราท ามาก่อน 



ความรูส้กึแข่งขนักนันิดหน่อยมนีะครบัเรากต็อ้งรบีขอ ขอเขามาประเมนิใหเ้ราก่อนนะครบัตน้ปี 
ตอนประเมนิตน้ปี 44 นี่กร็ูส้กึจะม ีConflict กนัน่ีว่า จรงิๆดยูอ้นหลงัคอืมนัคุณภาพเหมอืนกนันะ
ครบั แต่ว่าเพยีงแต่ว่าแปรออกมาเป็นภาคปฏบิตันิี่อาจจะแปรไม่เหมอืนกนั แลว้บางทใีชเ้ทอม
ไม่เหมอืนกนันะครบั แลว้บางทเีราเขยีนรายงานไปแลว้เรากห็วงัว่า บางทเีราเขยีนในใจนิดเดยีว
อ่ะ เรากห็วงัว่าเขาน่าจะเขา้ใจเราทัง้หมด เขากค็งเขา้ใจเท่าทีเ่ราเขยีน แลว้เรากง็งว่าท าไมเขา
ไม่เขา้ใจเราวะกูท าเหนื่อยแทบตายนะ กเ็ป็นมาทีม่าของสกัขพียาน ซึง่ผมว่าเป็นกลไกทีด่มีาก
เพราะว่าสกัขพียานนัน้กเ็ชื่อว่าท าใหโ้รงเรยีนแพทยท์ัง้หลายน่ีไดเ้ขา้มามสีว่นร่วมนะครบัมาก
ขึน้ แลว้กส็ุดทา้ยอาจารยป์ระกจิกไ็ปผลกัดนัในแพทยส์ภาบอกว่า ท าไมโรงเรยีนแพทยน์ี่ไม่ 
train นี่จะ training นี่ไม่ได ้HA นี่ไม่ได ้เพราะก่อนหน้านัน้นี่มคีณบดคีณะใหญ่ในกรุงเทพ 
Declare เลยว่า HA นี่โรงเรยีนแพทยน์ี่จะไม่มทีางไดห้รอืว่าถา้จะไดก้ไ็ดเ้ป็นแห่งสุดทา้ยนะครบั 
แต่ว่าหลงัจากนัน้นี่พอมนัมกีารตื่นตวัมแีขง่ขนักนันิดหน่อย กเ็ร่งกระบวนการแลว้ผมกเ็ชื่อว่า 
พอศริริาชขยบั จุฬาขยบั เชยีงใหม่ขยบันี่มนักท็ าใหท้ีอ่ื่น ลูกศษิยล์ูกหากข็ยบัตามไปนะครบั นัน่
กเ็ป็นเบือ้งตน้ครบั 
 คุณหมอโกมาศ : ครบั กพ็อเหน็ภาพของเครอืขา่ยของทาง...ทีเ่กดิขึน้นะ ผมว่าไม่ทราบ
ว่าในแงห่นึ่งนี่ในตวัโรงพยาบาลเองนี่ อนัน้ีผมถามเพราะความอยากรูน้ะ เพราะไปตาม
โรงพยาบาลต่างๆนี่ เขากจ็ะมคีวามรูส้กึว่าองคก์รแพทยน์ี่นะเป็นองคก์รทีเ่ป็นอุปสรรคในการท า 
HA มสีว่นร่วมน้อย แลว้กย็อมกฎเกณฑย์อมตามกฎเกณฑท์ีต่กลงกนัน้อยอะไรอย่างนี้ ไม่ทราบ
ว่าในแต่ละทีอ่ยู่โรงเรยีนแพทยน์ี่ มกีารท าอะไรท านองนี้ในช่วงนัน้ไหมครบั 
 คุณสุธรรม : องคก์รแพทยก์น่็าจะเริม่ทีเ่รานะครบั ตอนทีเ่ราท า HA นี่เรามฐีาน QA มา
เยอะแลว้ QA นี่มนัจะดใีนแงม่นั เราวางโครงสรา้งไว ้QA คอืทุกหน่วย แต่ละหน่วยย่อยน่ีมนั
ประกนัตวัมนัเองแลว้นะครบั ทุกหน่วยตามสายงานถา้ด ูflow ตามราชการนี่ทุกหน่วยจะประกนั
ตวัเอง ภาควชิาประกนัของตวัเอง เภสชัพยาบาลประกนัของตวัเอง แต่จุดอ่อนชดัเจนกค็อืพอ
ทุกหน่วยประกนัของตวัเองนี่ ไอก้ารรวมทมีนี่เรามองเหน็ภาพเลยว่าแต่ละโต๊ะท าหน้าโต๊ะของ
ตวัเองดทีุกโต๊ะๆนะครบั แต่พอรวมเป็นภาพรวมแลว้นี่มนัไม่ดจีรงินะครบั หรอืมนัดขีึน้มาระดบั
หนึ่งนะครบั เพราะฉะนัน้ไอ ้HA เขา้มานี่นอกจากมนัมา Define ค าว่าคุณภาพชดัเจนขึน้แลว้นี่ 
ผมว่า Key word ทีส่ าคญักค็อื PCT การท างานร่วมกนัระหว่างศาสตรส์าขานี่ ตอนนัน้เรายงัไม่
รูจ้กั PCT นะครบัรูส้กึโทน่ีนี่พีอ่นุวฒัน์พาไป เวลาพีอ่นุวฒัน์พาโทนี่ไปทไีรกจ็ะไปเอา Lecture 
เรื่องยากๆนะครบั PCT ท างานร่วมกนัเป็นทมีนะครบั เรื่องยากทีเ่ราไม่รูจ้กัเลยนะครบั List 
Management นะครบักเ็ขา้มาพรอ้มกบั HA ค่อยๆเขา้มา องคก์รแพทย ์องคก์รแพทยน์ี่เรากไ็ม่
รูจ้กัเอ๊ะมนัจะมอีงคก์รแพทยไ์วท้ าไมวะ นะองคก์รแพทยเ์ขากบ็อก เอา้โทนี่เขา้ไป Convince 
องคก์รแพทย ์แต่ว่าไปทีนู่่นอาจารยพ์นัทพิยด์อีย่าง อาจารยพ์นัทพิย์เวลางงเรื่องอะไรจะท าเรื่อง
อะไรนี่ อาจารยจ์ะคน้ควา้หาเปเปอรม์าอ่านนะครบั แลว้กท็ าใหเ้กดิความเขา้ใจก่อนทีจ่ะ Set up 
นะครบั สุดทา้ยกไ็ด ้Key word ออกมา 2 Key word กค็อืหนึ่งกค็อื มายกระดบัของมาตรฐาน
วชิาชพีนะครบักบัการดแูลสวสัดภิาพของการท าหน้าทีแ่พทยน์ะครบัมนักเ็ป็น Key word 2 อนั



ทีท่ าใหอ้งคก์รแพทยเ์กดิขึน้นะครบั แต่ว่าแลว้กใ็ชก้ลไกอนัหน่ึงคอืบอกว่าให ้Set up ไปก่อนนะ
ครบั ท าก่อนแลว้ท าหน้าทีน่ี้ โครงสรา้งไม่เป็นไร 2 ปีมาประเมนิแลว้ปรบันะครบัปรบั แต่ตอน
นัน้กม็พียายามเขยีนใบรอกเ็อาของต่างประเทศมาอ่าน แต่ว่าปรบัเป็นของตวัเราเองหมดนะแลว้
กเ็อาใบรอ แลว้กบ็อกว่า 2 ปีมาปรบักตกิานะว่ามนัใชไ้ดผ้ลจรงิไหม แลว้กใ็ชก้ลไกการเริม่ตน้
แลว้กป็ระเมนินะครบั เพราะฉะนัน้นี่ HA เขา้มานี่จากฐานเดมิอย่างทีพ่ีเ่รณูบอก มนัมฐีานของ
โรงพยาบาลดอียู่หลายอย่าง แต่ว่าสิง่ทีเ่ราไม่เคยมเีลยกต็อ้งมาเล่าตอนน้ีกค็อืไอ ้PCT นี่ไม่เคย
มมีาก่อน List Management ไม่เคยมมีาก่อน องคก์รแพทยไ์ม่เคยมมีาก่อนนะครบั สทิธผิูป่้วยก็
ไม่เคยมมีาก่อน มแีต่สทิธขิองเจา้หน้าทีน่ะครบั CPG กเ็ขา้มาพรอ้มกบั PCT นะ แต่อย่างอื่นเรา
มเียอะแลว้ เรามเีภสชั แลปอะไรนี่ เราเขม้แขง็ เวชระเบยีนเราเขม้แขง็มานานแลว้ อาจารยล์ดา
อาจารยพ์นัทพิยน์ี่ไล่ตรวจเวชระเบยีนมานานมากเลย จนกระทัง่เวชระเบยีนนี่ผมว่าแขง็ปัง๋ทีสุ่ด
ตัง้แต่นัน่แลว้นะครบั เรื่องของหอ้งยานี่ยิง่แขง็นะครบั เรื่องของกลไก Hotel Service กเ็ขม้แขง็
มาก่อนนะครบั 
 คุณหมอโกมาศ : ขอบคุณครบัพอเหน็ภาพไหมครบั เชญิครบัยงัมผีูรู้เ้หน็สมคบคดิ 
เรยีกว่าผูรู้เ้หน็กด็หีน่อยนะ ถา้ผูส้มคบคดินี่อาจจะ เชญิครบั 
 คุณสุธรรม : ตอนนัน้ตอ้งถามพีอ่นุวฒัน์ว่าไปเยีย่มเราตอนนัน้เพราะอะไร ตอนนัน้ยงัไม่
เริม่มภีาคเีลย ภาคเีกดิทหีลงั 
 คุณหมอโกมาศ : ครบัพีเ่ลอืกเขาเพราะอะไรครบั 
 นพ.อนุวฒัน์ : ตอนทีผ่มกลบัมาปี 35 นี่ กผ็มอยู่ 3 หน่วยงานคอื เนื่องจากว่าผมเอาทุน
GTZ มานี่ ผมตอ้งมาท างานใหก้บัส านกังานประกนัสุขภาพ แต่ว่าพอผมมาท างานได ้3 เดอืนน่ี
ไอเ้ยอรมนัมนัมาแลว้กป็ระเมนิโครงการแลว้มนักปิ็ดโครงการ แต่ตอนทีผ่มเพิง่เขา้มานี่ผมตอ้ง
ถูกยมืตวัมาท างานทีก่องโรงพยาบาลภูมภิาค แลว้กภ็ายในกค็อืมาท างานทีส่ านกังานประกนั
สุขภาพ พอจดัตัง้สวรส.นี่ กว็โิรจน์กย็ุผมบอกว่าใหผ้มนี่มาท างานทีส่วรส. ฉะนัน้ตอนนัน้นี่ผม
ควบอยู่ถ่างขาอยู่ 3 หน่วยงาน วิง่ๆๆกนัอยู่ตรงนี้ 3 หน่วยงาน เป็นช่วงทีโ่รงพยาบาล
ประกนัสงัคมนี่ก าลงัปีที ่2 นี่ มกีารเปลีย่นผูป้ระกนัตนนี่เลอืกโรงพยาบาลได ้โรงพยาบาลรฐัซึง่
ในปีแรกนี่สม้หล่นทบันี่นะครบั สมุทรปราการนี่โอโ้หผูป้ระกนัตนเป็นแสนนี่พอปีที ่2 ลดฮวบนี่ 
โรงพยาบาลรฐัเริม่รูต้วัแลว้ว่าตวัเองก าลงัมปัีญหา อนัน้ีกพ็อเราชวนท าคุณภาพในฐานะทีอ่ยู่
ส านกังานประกนัสุขภาพนี่นะครบั มาชวนโรงพยาบาลท าคุณภาพกโ็รงพยาบาลกย็นิด ีอยากจะ
ท านะครบัเกดิความตื่นตวั ขาทีอ่ยู่กองโรงพยาบาลนี่ไดใ้ชป้ระโยชน์ตอนนี้มาก เดีย๋วทศันียค์ง
จะเล่าใหฟั้งว่า ไดช้่วยผมยงัไงบา้งในการทีจ่ะประสาน ท ากจิกรรมเยอะมากในช่วงทีย่งัเป็นกอง
โรงพยาบาลอยู่ แต่ว่ามาดรอปลงตอนทีก่องถูกสลายไปนี่นะครบั ตอนนัน้กเ็ป็นเรื่องน่าเสยีดาย
นะครบั ทนีี้เมื่อกีผ๊มเลยลมืไปเลยเล่าเพลนิ ไปชวนสุธรรมน่ี ชวนสุธรรมนี่ คอืชวนดว้ยความรูจ้กั
คุน้เคยว่าไปเจอกนัทีส่งิคโปรแ์ลว้ก ็ตอนทีผ่มท าโครงการคุณภาพนี่นะครบัผมมาบอกกบั
สมศกัดิบ์อกว่า ผมจะท าเรื่อง Quality Management ตอนนัน้ Concept TQM เพิง่จะเขา้มา 
สมศกัดิบ์อกว่าเฮย้ค านี้พีใ่ชถู้กหรอืเปล่าน่ะ Quality Management มทีีไ่หน เขามแีต่ Financial 



Management มแีต่ Human resource Management, Quality Management ไม่เคยไดย้นินะ
ครบั กผ็มกย็นืยนับอกว่ามนีะๆค านี้มแีน่เลยนะครบั (หลงัจากนัน้กไ็ดย้นิค าทีไ่ม่เคยไดย้นิมาอกี
เยอะเลย) ช่วงนัน้ผมตอนเริม่ท างาน ผมกต็อ้งไปสแกนดวู่าในประเทศไทยนี่ขณะนัน้ก าลงัมใีคร
ท าอะไรอยู่บา้ง ผมกไ็ปพบว่ามนัมกีารท า ESB นะครบั ผมเขา้ใจว่าผมไป Attend ทีอุ่ตรดติถน์ะ
ครบัว่ามกีาร training ESB แลว้กท็ีส่มุทรปราการน่ีมกีารท า Organizational Development 
เวริค์ชอ็ป OD นี่นะครบั แลว้กผ็มกไ็ปด ูQC นะครบับา้นหมี ่แลว้ผมก็มาเจออาจารยว์จิารณ์
อาจารยก์บ็อกว่า นี่ไปดทูีม่อ.เพราะมอ.นี่ท ามาเยอะมากเลย ผมกไ็ดม้โีอกาสไปคุยกบัฝ่ายการ
พยาบาลทีม่อ.แลว้กไ็ปคุยกบัเภสชัทีม่อ.นะครบั กช็่วงนัน้กไ็ดรู้จ้กัแลว้กไ็ดเ้อามา Form idea ว่า
ฉะนัน้โครงการทีท่ า TQM 8 โรงพยาบาลนี่ มนักจ็ะม ี3 Component อยู่ดว้ยกนัคอืม ีOD, ESB 
แลว้ก ็CQI นะครบั ไอต้รงน้ีคอืตอนทีเ่ริม่ท าโครงการ ส่วนพอตอนทีช่วนสุธรรมเขา้มาร่วมใน
โครงการ HA นี่ ตอนนัน้กห็ารายชื่อโรงพยาบาลทัง้หมดทีผ่มรูจ้กั คอืทีผ่มเคยไปเอีย่วเขานิด
หน่อยหรอือะไรต่างๆนี่ มรีายชื่อเท่าไหร่ผมก ็list มาหมดเลย แลว้กเ็ชญิออกไปอย่างทีโ่ทน่ีบอก
ว่า เอา้ลองดสู ิ35 โรงน่ีทีผ่มกะว่ากค็งไดส้กั 8 โรง เหมอืนกบัตอนทีท่ า TQM อ่ะนะ กช็่วงนัน้ก็
อย่างทีว่่าสถานะภาพสถานการณ์ของเรื่องของการเงนิการคลงันี่ ท าใหโ้รงพยาบาลสนใจเรื่อง
คุณภาพมากนะครบั โอเคผมเล่าเกริน่ไวแ้ค่นี้ก่อน เดีย๋วใหอ้าจารยท์ศันียล์องเล่าว่าในสว่นที่
เกีย่วขอ้งกบักองโรงพยาบาลนี่นะครบัไดท้ าอะไรไปบา้ง (ขอบคุณครบัอาจารยค์รบั) 
 อ.ทศันีย ์: พอดชี่วงนัน้ตวัเองกไ็ม่รูจ้กั ไม่รูจ้กัเรื่องระบบคุณภาพ พอดจีบปรญิญาโท
ทางดา้นบรหิารสาธารณสุขกก็ลบัมาทีก่องโรงพยาบาล กม็าเจอคุณหมออนุวฒัน์เดนิไปเดนิมา 
เดนิบา้งวิง่บา้งนะคะ บางทแีกกต็อ้งวิง่ขา้มฝัง่มาทางดา้นน้ี กจ็ะเหน็ลกัษณะของคนเรว็ๆอ่ะนะ
คะกไ็ม่ไดอ้ะไรกนั หรอืว่าเขาจะมาท าอะไรทีน่ี่นะ เขาเป็นกระดกูนะแต่เขาจะมาอยู่กอง
โรงพยาบาลท าไม เขาจะมาเป็นองคช์ายเลก็อกีคนหนึ่งหรอืเปล่านะ เพราะทีน่ัน่จะเป็นทีอ่งค์
ชายทัง้หลายจะมาอยู่ แลว้กอ็ยู่สกัพกัหนึ่งกจ็ะกลายเป็นทีจ่ะสง่ไปอยู่ขา้งนอกไดก้ค็อืจะตอ้งไป
เป็นผอ.ขา้งนอก กน็ึกว่าคุณหมอจะมาเขา้ควิเป็นองคช์ายเลก็ต่อมาอ่ะนะ แต่อยู่ๆแกกไ็ม่ไปแลว้
กท็ าใหไ้ดรู้จ้กักนั กเ็ลยชวนบอกว่าท าอะไรตอนน้ีท าอะไรอยู่ กบ็อกยงัว่างอยู่เลยเพราะเพิง่จบ
มากย็งัไม่มอีะไรงานเพราะว่ายงัจบัตน้ชนปลายไม่ถูก แกกเ็ลยชวนบอกว่าถา้อย่างนัน้กม็า 
Observe โรงพยาบาลเลศิศลิป์สฝิรัง่จากออสเตรเลยีเขามานี่ เขามาท าอะไรกนัทีน่ี่มาดสู ิมา
ดกู่อนว่าท าอะไรกนั แต่รูว้่าเรื่องคุณภาพ จากนัน้มาฝรัง่คนนัน้นี่กเ็ริม่สอนในเทคนิคของการ
พฒันาคุณภาพซึง่ยุ่งยากมากเลยมนัมเีสน้ไม่รูก้ี่รอ้ยเสน้โยงใย สาเหตุของการท างาน สาเหตุ
ของการแก้ปัญหาอะไรซึง่เรากว็่าเอ๊ะมนัยากมนัยุ่งยาก แต่ว่าดว้ยใจเป็นคนทีอ่ยากเรยีนรูอ้ะไร
อยู่แลว้กท็นเรยีนไปจนกระทัง่เขา้ใจว่ามนัคอือะไร กเ็ลยบอกผอ.ในยุคนัน้ว่าจะท าเรื่องคุณภาพ
ไปช่วยคุณหมออนุวฒัน์ ดว้ยบทบาทของกองโรงพยาบาลสมยัก่อนนี่มนัเป็นแหล่งเงนิ มนัเป็น
แหล่งวชิาการ มนัเป็นแหล่ง... ก าลงั เป็นพลงัของสป.อ่ะเพราะฉะนัน้ตรงน้ีมนัเป็นเวทกีลางใน
การทีเ่ราจะดงึคนเขา้มาท าอะไรกไ็ด ้ดงึเขา้มาจดัการเรยีนรูอ้ะไรนี่เขากม็า เพราะเขามาเราเป็น
คนจดัเราเป็นคนจ่ายอ่ะ แลว้เรายงัแถมเงนิใหก้ลบับา้นอกีดว้ยถา้จะพฒันาอย่างนี้ค่ะ 



เพราะฉะนัน้เราขอแค่ 5 คน 10 คนกม็ากนั แลว้ปีหนึ่งนี่จดัเรื่อง TQM นี่ประมาณสกัปีละ
ประมาณ 10 รุ่นได ้รุ่นหนึ่งผอ.กจ็ะสง่มาเพราะรูว้่าเป็นหนงัสอืจากกระทรวงไป เชญิชวนเขา้มา
เรยีนเขา้มาเพือ่ใหโ้รงพยาบาลเกดิการพฒันา เขากจ็ะมากนัเพราะเขาไม่ตอ้งเสยีอะไรนะคะ ทนีี้
มนัจะเริม่ตน้กจ็ะเริม่จาก OD โรงพยาบาลจะเริม่ OD งา่ยๆพอ OD แลว้กจ็ะถามกอง
โรงพยาบาลว่าในฐานะของวชิาการ แหล่งวชิาการว่าแลว้ท าอะไรต่อ แลว้เขากจ็ะบอกกนัเป็น 
Pattern ว่าเป็น ESB, ESB แลว้ต่อดว้ยอะไรอ่ะ กต็่อดว้ย TQM ไงกค็อืเป็นคนกลางทีจ่ะพดู
อย่างนี้ กต็่อ TQM สนิี่คุณหมออนุวฒน์เขามาช่วยเราอยู่นะ TQM กจ็ะม ีCQI อยู่ในนัน้แหละปน
กนั กต็อนแรกกไ็ม่ค่อยชดัมนัคอือะไรกม็ัว่ๆไปก่อนอ่ะนะกม็ัว่ๆไปก่อน แต่รูว้่าใน Step ของการ
เดนิน่ีมนัมจีงัหวะของการเดนิทีค่่อยๆต่อไปนะ ถา้มาท า CQI แลว้ไม่ม ีOD มาก่อน มนักต็กีนั
ทะเลาะกนั มนัเป็น Pattern ของการเกดิจงัหวะนี่นะคะ กเ็พราะว่า TQM ยุคนัน้น่ีไม่ไดพ้ดูอะไร
มากเลย นอกจากพดูถงึเรื่อง 9 ขัน้ตอนของการมองตวัเองแลว้กม็นัเป็นยงัไงนะ แลว้กท็ าให้
มนัดขีึน้ผลสุดทา้ยกพ็ยายามบอกว่า 9 ขัน้ตอนเอง ฉะนัน้ภาพของโรงพยาบาลทีก่ลบัมาเรยีนน่ี
มนัเป็นภาพใหม่ทีเ่ราเหน็ กไ็ดรู้ว้่าไม่ว่าจะเป็นคนงาน เวรเปล อะไรไม่รูท้ าคุณภาพไดห้มดเลย
ทุกคน เขากจ็ะมาน าเสนอในลกัษณะของการพฒันาว่า เขาท าเวรเปลแลว้คนไขไ้ม่ตกเตยีง ตก
ไปไหรน่ะเขาเขน็เรว็เขน็ชา้ เขากท็ าไดใ้นลกัษณะของเขาทีเ่ป็นมศีกัดิศ์รคีนหน่ึงในโรงพยาบาล 
ฉะนัน้ TQM มนัเริม่ตดิตลาดไอต้รงทีว่่าเสน่หข์องเขาคอื ใครกไ็ดม้สีว่นทีจ่ะผลกัดนัใหอ้งคก์ร
ของตวัเองดขีึน้นะ เพราะฉะนัน้พอเราเวยีนหนงัสอืไปเป็นหนงัสอื ปลดักระทรวงตอ้งลงนามนะ
สมยัก่อนนะตอ้งลงนามว่าขอเชญิทมีมาอบรม แลว้กม็โีปรเจกตต์อนจดัสรรงบประมาณใหก้บัอกี
โรงพยาบาลหมื่นสองหมื่นเพือ่จะไปพฒันาอะไรกแ็ลว้แต่นะ กท็ าอย่างนี้มาจนกระทัง่ ท ามา
เรื่อยๆ แต่ว่าในขณะเดยีวกนับทบาทของกองโรงพยาบาลมนักจ็ะมงีานอื่นๆทีต่อ้งท า เช่น 
พฒันางาน ER พฒันางานแลป พฒันาเป็นระบบๆ ย่อยยบิทีอ่ยู่ในโรงพยาบาลกต็อ้งพฒันาไป
ดว้ย ซึง่คนอื่นทีเ่ขาอยู่เขากพ็ดูไปท าไป อย่างตวัเองท าอยู่ 3 เรื่อง ท า ER กบัคุณหมอทีอ่ยู่
ขอนแก่นนะคะ แลว้กท็ าวทิยา แลว้กท็ าแลปท าอะไรอย่างนี้ กร็ูเ้อ๊ะนี่มนักส็ว่นหนึ่งของ TQM นะ 
อะไรกย็งัไม่เชื่อมกนั แต่รูว้่ามนัเป็น Segment แต่ละเรื่องๆ ใครสนใจเรื่องอะไรก็ท าเรื่องนัน้ ใคร
สนใจเรื่องนัน้แต่มนัไปเจอกนัที ่CQI ในโรงพยาบาล เมื่อเขากลบัไปบา้นเขาไดม้าเชื่อมกนัที ่
ตวัเองเล่นเรื่องอะไรกท็ าเรื่องนัน้นะ มนักย็งัไม่เป็น PCT หรอกนะคะ สุดทา้ยท าไวส้กัระยะหน่ึง
ตัง้แต่ปี 35 ท า TQM มาเรื่อยๆ กจ็รงิๆมอีาจารยป์ระวทิย์มาท าเรื่อง QC มอีาจารยโ์อบมาท า 
ESB อะไรกช็่วยกนัเยอะๆหลากหลายเขา้มา ท าไปจนกระทัง่ปี 40 ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล
ถามว่า ถามกองโรงพยาบาลว่าจะใหท้ า TQM ไปถงึไหน จะท าไปเรื่อยๆอกีกีปี่ถงึจะโอเคถงึจะ
พอ ท าอย่างนี้วนมาหลายรอบแลว้ไมเ่หน็ว่าจะหยุดเลยปี 40, 35 ถงึ 36-37 แถวนัน้ 36-37-38 -
39-40 เริม่มคี าถามถามเราว่า จะใหท้ าอย่างนี้ไปถงึไหน พอดคีุณหมออนุวฒัน์กไ็ปแคนาดา
กลบัมาบอกว่าเรื่องเดยีวกนัเลยๆ เรื่อง TQM กบัเรื่อง HA เรื่องเดยีวกนัเลยนะกลบัมาบอกดว้ย
ความดว้ยใบหน้าทีด่ใีจว่า อยากจะบอกว่าทีเ่ราท ามานี่เรื่องเดยีวกนัเลย แต่มนัเป็นกระบวนการ
รบัรองจากทีเ่ราพฒันามานี่ จากนัน้มานี่เรากเ็ริม่เหน็เป็นมาตรฐาน เริม่ทดลองโรงพยาบาลทีเ่ขา้



มาทดลอง 35 แห่งนะคะ ในขณะเดยีวกนัเรากย็งัท าเรื่อง TQM อยู่ อกีสายหน่ึงกเ็ป็นสายของ
ตอนนัน้ HA กจ็ะมุ่งเป็นมาตรฐานอนัเก่า สว่นมากทีจ่ะเน้นเรื่องการทางคุณภาพการรกัษาโรค 
การดแูลคนไข ้แต่อกีสายหนึ่งกเ็ขา้มาในทางกรมอนามยัทางคณะสาธารณสุขศาสตรม์าจบัมอื
ท าเรื่อง Health Promoting Hospital ตอนนัน้ HA กจ็ะมุ่งเรื่องของ Customer Focus จะพดูถงึ 
CQI ในขณะทีอ่กีสายหนึ่งจะพดูถงึ Health Focus จะพูดถงึบทบาทของคนนอกโรงพยาบาล จะ
พดูถงึเรื่องการเป็นอยู่ทีเ่มื่อออกจากโรงพยาบาลไปแลว้ เพราะฉะนัน้ไอ ้Health Focus กบั 
Medical Focus นี่มนัเริม่เดนิเขา้มาใกล้ๆ กนั เริม่เดนิเขา้มาใกล้ๆ กนัเรื่อยๆ โดยทีม่นัมา
เหมอืนกบัปิงวงัยมน่านอ่ะ มนัยงัไม่เขา้ใกลก้นัอ่ะ มนัยงัไม่ลงเจา้พระยาเอออย่างนัน้น่ะ แต่ว่า
มนัมาแลว้มนัมาเรื่อยๆ แลว้ตวัเองบางทกีม็าอยู่ปิงวงั บางทกีม็าอยู่ยมน่าน ตอนทีม่นัรวม HA 
มนัเลยกลายเป็นเรื่องเดยีวกนัจรงิๆ อ่ะคะ แต่ว่าเริม่ตน้คนละเรื่องตามหลกัทีใ่ครสนใจเรื่องอะไร 
แลว้มนักม็ารวมกนัจนกระทัง่ ณ วนัน้ีนี่ท าใหเ้รื่องราวไม่ว่าจะเป็น Health Focus ไม่ว่าจะเป็น 
Medical Focus มนัเขา้ไปอยู่ใน Standard อนัใหม่อย่างด ีซึง่มนัเป็นการ Develop จากค่อยๆ
เป็นค่อยๆไป ไม่ไดท้ าใหห้มอรูส้กึว่ามนัยุ่งยาก เพราะครัง้ล่าสุดนี่เหน็คุณหมอรกัษาโรคทีอ่ยาก
เหน็คนไขน้ี่ไม่ตอ้งเจบ็ป่วยแบบน้ีซ ้าๆ สนใจแมก้ระทัง่ว่าเป็น OPD แลว้ปีนขึน้ตลิง่บา้นไดห้รอื
เปล่า บา้นอยู่ขา้งล่าง ปีนขึน้ตลิง่ไดห้รอืเปล่า ซึง่หมอปกตจิะไม่ไดส้นใจอย่างนัน้ จะรูว้่าอตัรา
การ Re-admit เป็นยงัไง กนิยาเป็นไง พ่นยาเป็นไง เดีย๋วนี้ HA ฉบบัใหม่ท าใหคุ้ณหมอ
อายุรศาสตรถ์ามคนไขว้่า ถบีซาเลง้ไดเ้หมอืนเดมิหรอืยงั ปีนตลิง่ขึน้ไปบา้นไดห้รอืยงั มนัเป็น
อะไรทีเ่ปลีย่นท าใหก้ารแพทยม์นักลมกลนืเขา้ไปในชวีติคนมากขึน้ แทนทีจ่ะรกัษาคน มนั
เยยีวยาไม่ใช่รกัษาโรคอ่ะดว้ยกลไกสิง่เหล่านี้นะคะ แต่กองนี่ตอนนัน้กองกเ็ริม่ตอ้งเปลีย่นสลาย
ไป เนื่องจากยอ้นกลบันิดว่ากองตอ้งตก อ๋อเราพยายามจะหาคนมาช่วยเรานะคะกท็ีม่อียู่กม็ ี
young turk อยู่ไม่กีค่น ทีคุ่ณหมออนุวฒัน์บอกว่าคนเดยีวไม่ไหวกใ็หไ้ปหามา เรากเ็ลอืกมา
ประมาณ 10 กว่าคนกจ็ะเหลอือยู่ 5 คน กม็คีุณหมอบุญเรอืง หมอช านิ หมอวชัรพล หมอสม
เกยีรติแ์ลว้กต็วัเองอยู่ 5 คน อนัน้ีทีเ่หลอือยู่เป็นวทิยากรทีช่่วยคุณหมออนุวฒัน์ ตอนหลงันี่เราก็
อยากจะได ้Surveyor มากขึน้ เรากไ็ปเชญิผูอ้ านวยการทีส่นใจ ไปเชญิหมอทีส่นใจแลว้กไ็ปเชญิ
บรหิารฝ่ายบรหิาร กจ็ดัเป็นรุ่นๆๆไป train กนัทีเ่ชยีงรายนะไปทีเ่วยีงอนิทร ์ไป...กนัแลว้กไ็ปดู
งานของคุณหมอเรณู เรากเ็ริม่ท าใหค้นเขา้ใจสิง่เหล่านี้มากขึน้ กจ็ะได ้Surveyor เขา้มาอย่าง
อาจารยส์ุรตัน์ทางดา้นบรหิาร มคีุณหมออะไรอกีหลายๆคน แลว้กม็พีวก Back office เขา้มา
ช่วยเรา ท าใหท้มีตรงนี้มนัขยายขึน้ไปเรื่อยๆนะก ็ 

คุณหมอโกมาศ : ในช่วงแรกๆนี่มนัมคีวามคดิใช่ไหมแลว้ทนีี้ไอจุ้ดต่างๆทีท่ าใหค้วามคดิ
เหล่านี้มนัปรากฏรูปร่างขึน้มาใหเ้ราเหน็ได ้แลว้กส็ามารถอาศยัรูปธรรมนัน้น่ะในการสือ่กบัคน
อื่นๆต่างๆได ้เมื่อสกัครู่นี้เหน็มพีดูถงึบทบาทอย่างเช่นของโรงพยาบาลเสนาหรอืว่าอย่างของ
เชยีงราย ลองไล่เรยีงใหฟั้งสกันิดหน่ึงไดไ้หมครบัว่า มนัมทีี่ๆ เรยีกว่า แปลงไอน้ามธรรมนี่ใหม้นั
จบัได ้ดมได ้สมัผสัได ้รูส้กึได ้อย่างทีคุ่ณโทนี่เขาว่า นี่มนัเป็นยงัไงครบั มนัมทีีไ่หน เกดิขึน้
ก่อนหลงัยงัไงไหมครบั 



 อ.ทศันีย ์: 35 โรงทีน่ าร่องนี่ มนักไ็ดเ้ดนิไปจนกระทัง่ไดก้ารรบัรอง แต่มนักม็ตีกหล่น
ไปบา้ง อย่างทีโ่รงพยาบาลปากพยูนกอ็ยู่ใน 35 แห่ง แต่กเ็พิง่จะผ่านขัน้ 2 เมื่อไม่นาน มนักม็ี
อุปสรรคหลากหลายทีเ่ขา้มา แต่กเ็รากร็ูเ้รากเ็ริม่รูแ้ลว้ เราเริม่เรยีนรูแ้ลว้ว่ามนังา่ยกง็า่ยนะมนั
ยากกย็ากแลว้แต่บรบิทของเขานัน่แหละ บางคนน่ะบอกโอย้ HA มนักง็า่ยบางทมีนักย็าก ฉะนัน้
โรงไหนทีเ่ขาท าดว้ยตวัเองไดน้ี่มนักม็ ีโรงไหนหยุดกห็ยุด แต่ไอก้ระบวนการ TQM ทีไ่ปไดเ้รื่อย
นี่มนักระจายไงคะมนัไม่ไดจ้ ากดัอยู่ใน 35 แห่ง ใครกไ็ดท้ีส่นใจเรื่องนี้นี่เรากเ็ชญิมาทัง้ 89 แห่ง 
สมยัก่อน โรงพยาบาลศูนยโ์รงพยาบาลทัว่ไปมนัม ี89 แห่งเรากเ็วยีนไปหมดนี่ ใครสนใจเรื่อง
อะไรกม็า ฉะนัน้กระบวนการฐาน ของ HA นี่มนัถูกปไูปดว้ย TQM จะรูจ้กัตรงนี้ค่อนขา้งจะไดทุ้ก
โรงแต่ว่าจะไดส้กัแค่ไหนเท่ากนัไหม มนัไม่เท่ากนั (ถา้ถามว่าโรงพยาบาลอะไรบา้งในยุคแรกๆ
ทีเ่ป็นตวัอย่างรปูธรรมอนัโดดเด่นทีเ่ราใชใ้นการสือ่ความคดิ ใชใ้นการใชค้นด)ู TQM กจ็ะมพีุทธ
บาท (พุทธบาท) กจ็ะมพีุทธบาท นพรตัน์นี้มชีื่อมากนะคะเรื่องการท า TQM เชยีงรายนี่กเ็รื่อง
ของ HA นะคะแลว้ก ็(เสนา) เสนากใ็ช่ช่วงตน้ๆนะคะ  

นพ.อนุวฒัน์ : เสนานี่ร่วมกบั TQM ดว้ยนะครบั ตอนทีท่ า TQM ไปพกัหนึ่งนี่เสนาเริม่
ฟุบ คอืท าแลว้มนัยากเสนากห็ยุด TQM แลว้ผมกก็ลบัไปตามอกีทหีนึ่งว่า คอืตอนหลงันี่ฟ้ืน
ขึน้มาใหม ่แลว้ผมกลบัไปถามว่าเสนานี่เกดิอะไรขึน้นะครบั ไดข้อ้มลูมา 2 เรื่องนะครบั อนัที ่1 
กค็อืบอกว่าเสนานี่มกีารรวมตวักนัเหนียวแน่นเพราะว่าตอนนัน้นี่เสนาเป็นโรงพยาบาลทีเ่ป็น
โรงพยาบาลทัว่ไปทีอ่ยู่ในอ าเภอ แลว้กถ็ูกกองโรงพยาบาลนี่ตัง้ท่าว่าจะยุบหรอืว่าลดสถานะจาก
โรงพยาบาลทัว่ไปนี่ไปเป็นโรงพยาบาลชุมชน ฉะนัน้ตอนน้ีเขา fight เพือ่ทีจ่ะใหเ้ขาคงสถานะ
โรงพยาบาลทัว่ไปอยู่นะครบั อนัที ่2 นี่น่าสนใจคอืเขากลบัไปท า 5ส.จาก TQM นี่ท าแลว้เขา
บอกว่ามนัยากเกนิไป เขากก็ลบัไปท า 5ส.แลว้กร็ูส้กึว่า 5ส.นี่ท าใหท้มีงานนี่รูส้กึว่าไดร้บัการ 
empower แลว้กป็ระสบความส าเรจ็ เพราะว่าสามารถท าอะไรกไ็ดใ้นขอบเขตอ านาจของตวัเอง
นะครบั แลว้กบ็ทเรยีนที ่3 นี่ผมเขา้ใจว่าไดค้ าตอบจากนกอ่ะนะครบั เขา้ใจว่าตอนนัน้ท า HA 
แลว้ เขาบอกว่าท า HA นี้เหนื่อยมากเลย ผมกถ็ามว่าแลว้รูส้กึหายเหนื่อยตอนไหน เขากบ็อกว่า
รูส้กึว่าหายเหนื่อยตอนทีเ่ริม่รูส้กึว่าอนันี้มนัเป็นงานประจ า ท าใหม้นัเป็นงานประจ าแลว้มนัก ็
release ไปนะครบั อนัน้ีเดีย๋วใหท้มีเสนาลองเล่าต่ออกีสกันิดกไ็ด ้รปูธรรม  

คุณหมอโกมาศ : ผูอ้ านวยการก่อนๆ ผูอ้ านวยการทีท่ ามนัจนรุ่งเรอืง แลว้กต็่อมามนัก็
รุง่ริง่ 

อ.วชิาญ : ครบักจ็รงิๆแลว้เรื่องการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลเขามผีูเ้กีย่วขอ้งเยอะนะ
ครบั สว่นหน่ึงทีอ่าจจะตอ้งกล่าวถงึในทีน่ี้กค็อืสมยัดร.อาทติย ์อุไรรตัน์เป็นรฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงสาธารณสุขนี่นะครบั ท่านกม็องว่าเอ๊ะโรงพยาบาลรฐับาลนี่มนัไม่ค่อยดีมนัชกัแย่ลงนะ
ครบั ท่านท าโรงพยาบาลเอกชนท่านกเ็หน็ว่า ท าไมเอกชนนี่พฒันาไปเยอะนะครบั กม็แีนวคดิที่
จะพฒันาโรงพยาบาลรฐับาลใหเ้ป็นทางเลอืกของประชาชนนะครบั กพ็ยายามผลกัดนัหลายดา้น
นะครบัแต่ว่าหลายเรื่องอย่างทีว่่า ชา้ไป ท่านกร็อไม่ไหว ท่านกม็นีโยบายออกมาเรื่อง 3S นะ
ครบั Good Smile with Smell well Slavering นะแลว้กม็รีูปพยาบาลไปตดิหน้าโรงพยาบาลนะ



ครบั ตดิทุกโรงพยาบาลเลยนะครบั ซึง่เสนานี่ตอนนัน้กเ็ป็นยุคที่ก าลงั Struggle คอืเป็น
โรงพยาบาลทีอ่ยู่กบักองโรงพยาบาลภูมภิาคนะครบั แต่โดยสถานภาพทีก่.พ.รบัรองนี่เป็น
เหมอืนโรงพยาบาลชุมชนนะครบั มอียู่ 3 แห่งดว้ยกนันะครบัมเีสนา มสีงัฆราชองคท์ี ่17 ทีส่อง
พีน้่องสุพรรณบุร ีแลว้กเ็กาะสมุยนะครบั เรยีกว่าโรงพยาบาลชุมชนในกองโรงพยาบาลภูมภิาค
นะครบั แลว้เวลากองโรงพยาบาลภูมภิาคมอีะไรกจ็ะละเวน้ 3 โรงน้ีเพราะว่าเอ๊ะสถานะไม่ใช่
โรงพยาบาลทัว่ไป ขณะทีก่องสาธารณสุขภูมภิาคกบ็อกไม่ใชโ่รงพยาบาลในกองสาธารณสุข
ภูมภิาคนะครบั ครบักไ็ม่มใีครดแูลนะครบั กเ็ลยโรงพยาบาลเขากพ็ยายามต่อสูต้ ัง้ท าทมีมา
พฒันาโรงพยาบาลดว้ยตวัเอง พอโครงการ 3S เขา้มากเ็ป็นโอกาสทีโ่รงพยาบาลไดพ้ฒันาอย่าง
มากนะครบั โดยเฉพาะการปรบัปรุงดา้นอาคารสถานทีส่ิง่แวดลอ้มนะครบั โดยทมีกม็แีนวคดิว่า
ท าใหเ้ป็น Hospitel and Resort กพ็ฒันาไปเยอะจนมชีื่อเสยีงนะครบั ชนะเลศิอนัดบัหนึ่งของ
ประเทศในโครงการ 3S นะครบั ผมยา้ยมาพอดหีลงัจากโรงพยาบาลไดช้นะเลศิทีห่นึ่งของ
ประเทศแลว้นะครบั กม็าคุยกบัทมีงานต่อว่าเอ๊ะแลว้เราจะท าอะไรต่อไปจากการทีเ่ราไดส้รา้ง
เรื่องสถานที ่เรื่องสิง่แวดลอ้มมานะครบั กเ็ลยมาเน้นว่ากค็งตอ้งมาท าเรื่องคุณภาพการ
รกัษาพยาบาลนะครบั กต็ัง้แต่ปี 38 นะครบั พอดกี่อนมาน่ีก่อนเขา้รบัต าแหน่งผูอ้ านวยการ
เสนากไ็ปสวเีดนก่อนนะครบั กบัคุณหมออนุวฒัน์ คุณหมอศุภสทิธิแ์ละทมีอกีหลายคนน่ะครบั 
ซึง่ทมีทีไ่ปสวเีดนนี่กลบัมากส็ว่นใหญ่นะครบักก็ลบัมาท าประโยชน์พฒันาโรงพยาบาลกนัเยอะ
นะครบั โรงพยาบาลทีผู่อ้ านวยการไปมากก็ลบัมาพฒันากนัเยอะนะครบั กก็ลบัมากเ็ลยไดม้า
พฒันาเสนาต่อในเรื่องคุณภาพนะ น าเอา Concept เรื่องของ Matrix Organization เขา้มานะ
ครบั เรื่องของทมีนะครบั Patient Care Team นะครบักอ็าจจะเป็นศพัทท์ีเ่สนาเขาใชเ้ป็นทีแ่รก
ในประเทศไทยนะครบั ท าปฏทินิแจกคนไขบ้อกนี่นะมาทีโ่รงพยาบาลนี้ จะไดร้บัความดแูลโดย
ทมีหลากสาขาวชิาชพีนะครบั กพ็ยายามสรา้งคุณภาพขึน้มานะครบั TQM ซึง่เคยท าไวบ้า้งนี่นะ
ครบั แต่ว่ารูส้กึไม่ไดเ้ป็น 1 ใน 8 โรงพยาบาลหรอกนะครบั โดยเสนากค็อยพว่งเขาไปเวลาเขา
ไปท าอะไรกเ็อาดว้ยนะแถมดว้ยนะครบั ปี 39 นี่นะครบักไ็ดไ้ปดเูรื่อง TQM ทีอ่เมรกิานะทีช่คิา
โก ทีอ่รินิอยดแ์ลว้กม็ชิแิกนนะครบั กเ็อากลบัมาท าในโรงพยาบาลนะครบั เอากลบัมา Apply ใน
โรงพยาบาล ปรบัเปลีย่นองคก์รมากทเีดยีวพอสมควรเพือ่ท า TQM นะครบั[ พอปี 40 นี่ซึง่
หลงัจากไปแคนาดามาแลว้นี่นะครบัทีพ่าคณะใหญ่ไปนี่ ซึง่ระหว่างไปนี่กห็ลงัจากดูงานเสรจ็ค ่าๆ
เยน็ๆก ็Discuss กนัแทบทุกวนันะครบั ว่าเอ๊ะกลบัไปเมอืงไทยจะท าอะไรกนับา้งนะครบั หลาย
คนกบ็อกว่าโอ๊ยเป็นไปไม่ไดห้รอก เมอืงไทยท าไม่ไดห้รอก HA นะครบั ผูบ้รหิารกระทรวงสุ
ธารณสุขอย่างเช่นท่านศุภชยักด็นีะครบั บางคนกด็บีอกโอ๊ยไม่ค่อยเหมาะกบัเมอืงไทยหรอก 
เมอืงไทยท าไม่ไหวหรอกนะครบั แต่เราหลายคนกบ็อกว่า กต็อ้งพยายามๆท านะครบั แต่รอง
ปลดัเรณูท่านก ็Support พอสมควรว่า กลบัไปกค็งตอ้งไปลองท ากนัดู กลบัมาจงึไดม้กีารมา
ฟอรม์ทมีกนัอย่างเขม้แขง็นะครบัมภีาคเีกดิขึน้นะครบั แลว้กม็กีารเลอืกโรงพยาบาล 35 โรงแต่
ว่าเสนากไ็ม่ไดเ้ป็น 1 ใน 35 นะครบั ไม่ไดเ้ป็น แต่กเ็ราบอกไม่เป็น กไ็ม่เป็นไรเรากท็ านะ เราก็
ไปขอ ขอมาตรฐานขอแนวทางมานะครบั แลว้กเ็ขาประชุมเรากข็อมาแจมดว้ยนะครบั กพ็ฒันา



ไปพรอ้มๆกบัโรงพยาบาลอื่นๆนะครบั แต่อาจจะมขีอ้ไดเ้ปรยีบคอืโรงพยาบาลเราไม่ใหญ่นะ
ครบั แลว้กม็ฐีานทีแ่น่นหนาในเรื่องทีพ่ฒันามาแลว้นะครบั กไ็ดร้บัความร่วมมอืเยอะนะครบั ก็
ถา้พดูจรงิๆถา้ขณะนัน้นะครบั คุณภาพขณะนัน้มาประเมนิกนัตอนน้ีคงไม่ผ่านหรอก (แหม
ประเมนิก่อนไดเ้ปรยีบนะครบั) ครบัเป็นยุคเริม่ตน้นะครบั กเ็ป็นโรงพยาบาลชุดแรกทีไ่ดร้บัเขา้
รบัการประเมนิ HA นะครบั โดยทีเ่ป็น 3 โรงแรกนะครบัในประมาณเดอืนเมษายนตน้ปี 40 นะ
ครบั เอ๊ยปี 42 ตน้ปี 42 ทีป่ระเมนิ กจ็ะมบี ารุงราษฎร ์มเีชยีงรายแลว้กเ็สนานะครบั 3 โรงนะ
ครบั โรงที ่4 ทไีปประเมนิกไ็ม่ผ่าน อ๋อค่ายประจกัษ์ เชยีงรายทหีลงันะๆ ค่ายประจกัษ์ๆ อ่อ 
ใช่ๆ เพราะว่าโรงพยาบาลสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขกเ็สนาเป็นแห่งแรกทีผ่่านนะครบั กม็ี
ผูไ้ปดงูานเยอะนะครบักเ็รากย็งัภูมใิจอนัหนึ่งนะครบัว่าไดส้รา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัโรงพยาบาล
ทัง้หลายทัว่ประเทศนะครบั มคีนไปดูงานเยอะ ทมีศริริาชน่ีขอไปดเูสนานะครบั กไ็ปดแูลว้กร็ูส้กึ
เอ๊ะโรงพยาบาลเลก็ๆอย่างเสนายงัท าได ้ศริริาชท าไม่ได้ไดย้งัไงนะครบั กเ็ป็นแรงบนัดาลใจ
อย่างยิง่ใหญ่อนัหนึ่งนะครบั ครบั ใช่ครบั (มคีวามเหน็อย่างไรกบัทมีศริราชครบั) ตอนนัน้
อาจารยช์นิกายงัเป็น (อาจารยช์นิกา อ๋อไปเหน็แลว้ทนไม่ไดเ้ลย) ครบั กไ็ปๆเยอะนะครบั
อาจารยศ์ริริาชไปเยอะนะครบั แลว้กพ็วกตอนนัน้ยงัไม่มคีรบั ยงัไม่มคีรบั กพ็วกๆระเบยีบ
ปฏบิตัคิู่มอืต่างๆทีเ่ราขึน้นี่นะครบักม็คีนมาขอไปเยอะนะครบั ไม่ใหก้ห็ายนะครบั มาดกูถ็า้ไม่ท า
แจกกห็ายไปนะครบั ตอนหลงักเ็ลยมกีารท าแจกนะครบั กช็่วยสรา้งแรงบนัดาลใจไดเ้ยอะ
พอสมควรนะครบั แต่ว่าหลงัจากนัน้ไดแ้ลว้ไม่ถงึปีผมกย็า้ยนะครบั ซึง่ตอนนัน้กท็ราบดวี่าไม่มี
ความแน่นหนา เพราะว่ายงัไม่เกดิถงึขัน้ทีว่่าเป็นวฒันธรรมองคก์รนะครบั แต่ว่ามนัไปไดด้ว้ย
โครงสรา้งทีเ่ราปรบัปรุงใหม่ครบัดว้ยความร่วมมอืของผูท้ีเ่ป็นก าลงัส าคญัจ านวนหน่ึงนะครบั 
(กลบัมายนืยนัหลกัอทฺิธปัจฺจยตาเหมอืนเดมินะครบั กค็อืมเีกดิ ด ารงอยู่แลว้กอ็าจจะดบัไป 
อาจจะเกดิใหม่ขึน้มาอกี) ครบักจ็รงิๆมบีทเรยีน มบีทเรยีนหลายอย่างทีถ่้าไปศกึษาเรยีนรูน้ี่จะใช้
ประโยชน์ไดเ้ยอะครบั (ของเสนานี่อาจจะเป็น section 1 โดยตวัของมนัเองไดใ้ช่ไหม) (ของ
เสนานี่ใหข้มุพลงับุคลากรใหก้บัพรพ.เยอะเลย) (บา้นแตก)  

ทมีงานรพ.เสนา : ไม่ค่ะอาจารยเ์รยีกรุ่นดาวกระจายค่ะ ค่ะกค็งจะต่อเนื่องใชส้ทิธิ ์
พาดพงิดว้ยคนนะคะอาจารยค์ะ กเ็ป็น 1 ในเสนาเหมอืนกนัสมยันัน้นะคะ อุ๊ยรูส้กึภูมใิจนะนี่อยู่
รุ่นโบราณ จรงิๆกถ็อืเป็นโรงพยาบาลรุ่นแรกๆอย่างทีอ่าจารยว์ชิาญบอกค่ะ เนื่องจากตอนนัน้
ผูอ้ านวยการอาจารยว์ชิาญใช่ไหมคะ และเป็นผูอ้ านวยการมกีีเ่รื่องเราจะรูส้กึว่าเราจะไดน้ าร่อง
ทุกเรื่อง อะไรทีเ่ป็นของกระทรวง อะไรทีเ่ป็นของสว่นกลางของประเทศนี่ดว้ยความทีอ่าจารยว์ิ
ชาญเป็นผูอ้ านวยการทีแ่บบว่า เขาเรยีกว่าเป็นคนรบัเรื่องต่างๆมา Create ในโรงพยาบาลไดด้ี
เพราะฉะนัน้ทมีงานจะชนิมากกบัการทีว่่าเราจะเป็นโรงพยาบาลน าร่อง อาจารยอ์นุวฒัน์ว่าเรา
ไม่ไดอ้ยู่ใน 35 โรงพวกหนูว่าอยู่ไปแลว้นะคะ เพราะว่าเหมอืนกบัใครเขามนี าร่องอะไรน่ีเราลง
หมด เราอยู่ทุกร่องนะคะลงก่อน ขึน้ก่อนหรอืเปล่าไม่แน่ใจนะคะ แลว้สิง่ทีไ่ดท้ า HA แรกๆหนูว่า
มนัยากเอามากๆเลยอ่ะ แรกๆนะคะสมยัทีเ่ราเป็นผูป้ฏบิตัแิลว้เราไปเจอเพราะว่ามนัจะม ี
version มาตรฐานทัง้ไทยและองักฤษอ่ะค่ะ version นัน้น่ะ version สมยัแรกๆใช่ไหมคะอาจารย์



ทีม่นัมเีล่มหนากม็ ีแลว้แรกๆกเ็ป็นภาษาองักฤษมาก่อน อาจจะไดก้นัมาเองในโดยทมีงานไงคะ
อาจารย ์ทมีงานเขาจะหากนัมาแลว้ก ็มาอกีทกีฉ็บบัหนากาญจนาภเิษกใช่ไหมคะทีเ่ป็นแฟ้ม อนั
นัน้กจ็ะมาเรยีนรูก้นั แลว้สมยันัน้นี่ประมาณว่าเรยีนจบไปใหม่ๆกไ็ม่คดิว่าจะมใีครมาสอบเรา
แลว้ ประมาณว่าเพิง่จบนะพอไปถงึเขาบอก (จบการศกึษาแลว้ใช่ไหม) ใช่ค่ะ (จรงิๆจบ
การศกึษาแลว้กไ็ม่น่าจะมสีอบแลว้ใช่ไหม) ไม่น่าแลว้นะ น่าจะท างานไดแ้ลว้อะไรอย่างนี้ กส็กั
พกัเขากจ็ะบอกว่าเวลาท าประเมนิการคุณภาพนี่กจ็ะมคีนมารบัรอง ตอนนัน้กค็ดิอกีเอ๊ะ HA นี่
มนัคอือะไรไม่เขา้ใจ คอืเหมอืนกบัโรงพยาบาลน าร่องใหม่ๆอ่ะค่ะ จะไม่รูจ้กัว่ามนัคอือะไร ก็
เขา้ใจว่ามอีงคก์รวชิาชพีแลว้กน่็าจะเพยีงพอในสมยันัน้ แลว้พอรูจ้กั HA เขา้มาว่าจะมอีงคก์รที่
เขา้มา Accredit ดว้ยในลกัษณะภาพรวมของโรงพยาบาลแลว้เป็นโรงพยาบาลน าร่อง มนักเ็กดิ
แรงบนัดาลใจว่าเสนานี่ เหมอืนกบัเป็นวฒันธรรมอย่างหนึ่งว่าเสนาตอ้งเป็นที ่1 อ่ะค่ะสมยันัน้อ่ะ 
เพราะว่าประกวดอะไรกช็นะมาตลอด พอเอาเรื่องนี้เขา้มาป๊ึบ HA เขา้มากต็อ้ง ทมีกจ็ะมุ่งมัน่ว่า
กต็อ้งเราอกีทีห่มายถงึว่าทมีเราอกีทีจ่ะตอ้งแบบบุกเบกิแนวนัน้ กเ็ลยศกึษามาตรฐานกนัเอา
เป็นเอาตายนะคะสมยันัน้ ตอ้งเรยีนว่าแบบเอาเป็นเอาตาย คอืเราไม่รูว้่า Surveyor จะมามุม
ไหนไงคะแลว้ชื่อ Surveyor สมยันัน้นะคะอาจารย ์นึกถงึว่าเราเพิง่จบแลว้ชื่อผูเ้ยีย่มฝ่ายเภสชั
อย่างนี้ อาจารยธ์ดิาอย่างนี้ค่ะ คอืแบบว่าอือ้หอืแบบแค่ชื่อก ็(ขนหวัลุกแลว้) ไปหมดเลยนี่หนู
ไม่ไดพ้ดูนะ คอืแบบมนัเหมอืนกบั Surveyor มอีาจารยปั์ญญาใช่ไหมคะอาจารย ์ซึ่งอาจารย์
หมอกแ็บบฟังชื่อเป็นอาจารยปั์ญญา อาจารยห์มอกแ็บบเกรง็กนัไปครึง่โรงพยาบาลแลว้อย่างนี้ 
คอืดว้ยความทีรู่ส้กึว่าเป็นอาจารยผ์ูใ้หญ่มากๆแลว้จะมาดเูราซึง่เป็นโรงพยาบาลเลก็ๆ เราก็
ตัง้ใจมาก ท าจนมนัยากอ่ะค่ะคอืเขาไม่ยากอ่ะนะคะเราอาจจะไปท ายากกนัเองกไ็ดน้ะคะ กไ็ป
แปลไปท่องไปหาวธิกีาร Create ทีจ่ะใหเ้ราเขา้ใจกนั กจ็นท าไปสกัพกัหนึ่งช่วงปี 40-41 กร็ูส้กึ
เหนื่อยไม่ไหวแลว้ไปเรยีนดกีว่า หนูกล็าเรยีนไปพกัหนึ่งนะคะแลว้กก็ลบัมาใหม่ แต่ตอนทีไ่ป
เรยีนนัน่กเ็ริม่ไดแ้นวคดิ HA ไปนะคะ เรื่องของการทีท่ าทมี Patient Care Team อ่ะค่ะว่า เอ๊ะ
ในการทีท่ าทมีนี่จากเมื่อก่อนที ่ตอ้งเรยีนว่าจากเป็นเภสชันี่ไมเ่คยคดิว่าตวัเองตอ้งมาบนวอรด์
อยู่บนหอผูป่้วย ตอนเรยีนนี่กะว่าฉนักอ็ยู่ในหอ้งยาประมาณนัน้อ่ะนะคะ ยงัไม่เหน็บทบาท
ตวัเองทีช่ดัเจน แลว้ทีเ่สนากค็อืเป็นทมีน าทางคลนิิกพอมกีารจดัองคก์รแบบ Matrix 
Organization ขึน้มาแลว้กเ็ริม่ม ีPCT บทบาทของเรากถ็ูกดงึไปใหช้ดัขึน้ พอไดเ้ขา้ไปร่วมทมีก็
รูส้กึเลยว่า เราไม่รูอ้ะไรเลยเพราะฉะนัน้ไปเรยีนดกีว่า กเ็ลยเป็นจุดๆจากตรงน้ีอ่ะค่ะ ท าใหเ้รา
ไปเรยีนต่อดา้น Clinical Pharmacist เพือ่จะไดก้ลบัมาร่วมกบัทมี PCT ไดรู้เ้รื่องขึน้ ตอ้งใชค้ า
ว่ารูเ้รื่องขึน้นะคะเพราะของเดมิไม่รูเ้รื่องเท่าไหร่ค่ะ กก็ลบัมาร่วมกบั PCT แลว้พอช่วงปีกลบัมา
ประมาณปลายปี 41 อะไรอย่างนี้นะคะอาจารย ์กม็าฮดึกนัอกีรอบหนึ่งแลว้กแ็บบประเมนิตนเอง
ตอนนัน้มนักม็ ีหนูว่ามนัหลายแบบอ่ะสมยัหนูตอบตอนนัน้น่ะ มนัเปลีย่นเรื่อยอ่ะตอนนัน้น่ะ ก็
เรยีนรูไ้ปแลว้กง็งๆกนัไป แลว้กจ็ะมหีวัหน้ากค็อืพีป่รมนิทรก์ ็นี่ลองไปตอบเลย ลองไปตอบเลย
อย่างนี้ จนสุดทา้ยท ารูส้กึเป็นภาระ รูส้กึเหนื่อยมากกบัการมแีบบฟอรม์เยอะ มคีู่มอื Work 
Instruction อะไรเยอะกร็ูส้กึเหนื่อย พอเหนื่อยแลว้กเ็ลยบอกว่าเอาอย่างนี้ดกีว่าไหม อาจารย์



วชิาญกม็าใหไ้อเดยีว่า ท าแบบว่าทีเ่รารูส้กึว่ามนัปลอดภยักบัคนไขอ้่ะท าแบบไหนกไ็ด ้มนักเ็ริม่
ไมม่กีรอบเพราะท าแบบไหนกไ็ดก้ค็อื มนัเริม่คดิอสิระอ่ะค่ะ แต่จรงิๆ ทีอ่าจารยพ์ดูมานี่คอืสอน
ใหเ้ราใชแ้นวคดิคุณภาพโดยทีไ่ม่ตดิกบัรปูแบบค่ะ แลว้พอรูส้กึว่าท าแบบธรรมชาตขิองเรา ท า
อะไรกเ็ขยีนอนันัน้ลงไปในแบบประเมนิอ่ะ หนูจ าไดเ้ลยว่าทหีนูประทบัใจมากคอื ตอนแรก
พยายามตอบ แลว้ทีน่ี่กบ็อกว่าไม่ได ้หมายถงึว่าสง่เขา้มากย็งัไม่พรอ้มใช่ไหมคะ พอช่วงหลงัท า
อะไรกต็อบอนันัน้น่ะ ตอบความเป็นจรงิตอบระบบทีเ่ราม ีแบบทีเ่รามไีมต่รง ตรงไม่ตรงไม่รู ้
แลว้ทีน่ี่กเ็ขา้ไปเยีย่มแลว้บอกว่านัน่แหละคอืใช่ เราเลยรูส้กึว่าออ้ทีแ่ทม้นักค็อือยู่ในงานประจ า
นัน่เอง กเ็ลยไดเ้รยีนรูว้่ามนัมปีระโยชน์มากกบัการท างาน ค่ะ อนันัน้กค็อืประสบการณ์จน
เปลีย่นผูอ้ านวยการกเ็ป็นเปลีย่นอกีแนวหนึ่ง อนันัน้กไ็วไ้ปเจาะลกึอกีครัง้นะคะ  
 คุณหมอโกมาศ : นี่ผมกพ็อทราบดคีรบัเพราะว่า พอหลงัจากยุคเฟ่ืองฟูเรื่อง HA ผ่าน
พน้ไปน่ีเราตอ้งไปนี่เราตอ้งท าแผนการจดัการความขดัแยง้ดว้ยสนัตนิี่ แลว้กเ็สนากเ็ป็นน าร่อง
อกีนะครบั เป็นโครงการน าร่องเรื่องการจดัการความขดัแยง้ดว้ยสนัตวิธิอีกีนะครบั กเ็ป็นน าร่อง
ไปอกีทุกครัง้เลยทุกเรื่องเป็นโอกาสของการน ารอ่งเสมอ ทนีี้พดูถงึเสนาเมื่อสกัครู่นี้มกีารพดูถงึ
บ ารงุราษฎรด์ว้ยนะครบั ซึง่ดเูหมอืนว่าการไปรบัรองใช่ไหมครบั การไปประเมนิอะไรต่างๆ
เหล่านี้นี่ ตอนทีน่ัง่รบัประทานอาหารเทีย่งอยู่นี่เหน็มบีางคนพดูถงึเรื่องการไปประเมนิ 
ภาษาไทยกย็งัไม่ค่อยรูเ้รื่องอยู่แลว้อะไรอย่างนี้นะ ภาษาไทยกจ็ะประเมนิกนัไม่รูเ้รื่องอยู่แลว้นี่
แลว้จะไปประเมนิเขา CEO เขากเ็ป็นฝรัง่อะไรอย่างนี้ อยากจะฟังหน่อยครบั เชญิครบั  
 นพ.อนุวฒัน์ : ผมเล่าตอนทีช่วนบ ารุงราษฎรเ์ขา้มาก่อนนิดหน่ึงนะครบั ตอนนัน้นี่เราก็
มองในเชงิยุทธศาสตรอ์่ะนะครบัว่า ถา้เราจะท า HA นี่เราตอ้งดงึเอาโรงพยาบาลเอกชนทีค่ดิว่ามี
ชื่อเสยีงหรอืว่าเด่นดงัทีสุ่ดนี่นะครบัเขา้มาร่วม กโ็ชคดทีีต่อนนัน้น่ีอาจารยศ์ลิป์นี่เขา้มากลบัมา
เมอืงไทย แลว้กผ็มจ าไม่ไดแ้ลว้่าผมไปพบกบัอาจารยศ์ลิป์ตอนไหนนะครบั แต่ว่ามนัมเีวที
ประชุมอยู่เรื่อยๆนี่แลว้ผมไดม้โีอกาสพบกบัอาจารยศ์ลิป์นี่ ผมกเ็ล่าใหอ้าจารยฟั์งนะครบั 
อาจารยก์ด็มีากเลยอาจารยก์บ็อกว่า โอ๊ยน่ีตอนน้ีตอ้งท า อาจารย ์Support มากตอ้งท า อาจารย์
กส็ง่ทมีเขา้มาร่วมเป็น 1 ใน 35 โรงพยาบาลน าร่องนี่นะครบั ตอนเริม่ตน้นี่ยงัไม่เท่าไหร่ ตอน
นัน้นี่โรงพยาบาลบ ารุงราษฎรน์ี่เขามที า TQM ของเขาเองดว้ยสไตลข์องเขาเอง เขากไ็ม่ค่อยฟัง
เราเท่าไหร่นะครบั แลว้กร็ะหว่างทีท่ าไปนี่นะครบับ ารุงราษฎรน์ี่ปรากฏว่า พลกิกลบัไปขอ ISO 
คอืตอนนัน้อาจารยช์าตรนีี่ เขา้ใจว่าอาจารยช์าตรยีา้ยเขา้ไปหลงัจากทีท่ าไปไดส้กัค่อนปี 
อาจารยช์าตรกีย็า้ยจากกรุงเทพไปบ ารุงราษฎร ์แลว้กไ็ปผลกัดนัใหท้ า ISO จนเสรจ็แลว้ค่อย
กลบัมา กลบัมาท า HA ต่อนะครบั ซึง่กถ็งึแมว้่าจะกลบัไปกลบัมาแต่กย็งัเรว็กว่าโรงพยาบาลอื่น
ทีโ่รงพยาบาลอื่นยงัไม่ทนันะครบั แลว้ตอนทีเ่ขาไปเยีย่มนี่กเ็รากเ็ลอืกกนัมากเลยว่าจะเอาใคร
เขา้ไปเยีย่มโรงพยาบาลนะครบั กห็าผูก้ลา้เขา้ไปนะครบั อาจารยธ์ดิากเ็ป็น 1 ในนัน้อาจารย์
ธดิา อาจารยปั์ญญา แลว้กค็ุณเกษมรูส้กึใช่ไหมครบั ทางดา้นพยาบาลกม็แีว๋ว อาจารยผ์่อง
พรรณดว้ยมัง๊ รูส้กึเราเขา้ไปเยอะอ่ะทมีนี้นะทมีใหญ่เลยนะครบั กเ็ชญิอาจารยธ์ดิาลองเล่าหน่อย
ครบั (เชญิครบัอาจารย)์ 



 อ.ธดิา : ค่ะกจ็รงิๆอยากยอ้นหน่อยอ่ะนะคะ เพราะว่ายงัมบีางท่านทีน่่าจะกล่าวถงึในทีน่ี้
อ่ะนะคะ คอืยอ้ยตัง้แต่ตอนแรกปี 37 มัง๊คะทีโ่ทน่ีมาเป็นทีป่รกึษาของโรงพยาบาลเทพทารนิทร์
เป็นครัง้แรกอ่ะนะคะ ทีเ่ขากระดาษเยอะแยะมาหมดพรอ้มกบัดนิสอปากกา เพราะคดิว่าที่
เมอืงไทยนี่ไม่มนีะคะ ในกระเป๋าเธอน่ะเปิดมาเป็นเช่นนัน้จรงิๆนะคะ เธอมาอยู่ 4 เดอืนนี่ตอนจะ
กลบัถงึไดเ้ปิดใหด้วู่า เธอถงึไดเ้ปิดใหด้วู่านี่เอามาอย่างนี้จรงิๆ เพราะคดิว่าเมอืงไทยยงัขีช่า้ง
อยู่อ่ะตอนนัน้นะคะ กโ็ทนี่เขา้มานี่กม็าคุยกนักม็แีนวคดิของเรื่องของ Hospital Accreditation นี่
กม็าพดูกนั พอดชี่วงนัน้ท่านอาจารยปั์ญญา ศรคมอ่ะค่ะท่านกเ็ป็นทีป่รกึษาของโรงพยาบาล
เทพทารนิทรอ์ยู่ ท่านกบ็อกว่าเอ๊ะจรงิๆแลว้นี้ตอนนัน้ที่รฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุขคอื 
ดร.อาทติย ์อุไรรตัน์นี่ช่วงนัน้เป็นช่วงปลายๆแลว้อ่ะนะคะ ว่ากส็นใจเรื่องนี้นะเอ๊ะแลว้ทีส่วรส.นี่
เขากส็นใจเรื่องนี้อยู่นะ ท าไมเราไม่จบัแพะไปชนแกะเสยีล่ะนะคะ เอา 2 สว่นน้ีมาเจอกนัแลว้เรา
เกดิ เผื่อว่ามนัจะมแีนวคดิท าอะไรต่อไปอกีอ่ะนะคะ ช่วงนัน้ส าหรบัตวัเองนี่ คอืตอนนัน้กอ็อก
จากการเป็นอาจารยท์ีค่ณะเภสชัศาสตร์มหดิลอ่ะนะคะ แลว้กอ็อกมาช่วยพีช่ายท างานกเ็ป็น
ผูบ้รหิารคุมในสว่นของปฏบิตักิารทัง้หมดในโรงพยาบาลนะคะ กม็สีว่นแรกๆกไ็ม่ค่อยเขา้ใจ
อะไรอ่ะนะคะแลว้กไ็มค่่อยรูเ้รื่องอะไรเลยอ่ะ แต่กม็สีว่นร่วมอยู่ในเหตุการณ์อนันัน้ดว้ย กค็ุยกบั
โทน่ีนะคะ เขากพ็ูดเรื่องนี้เรากไ็ม่ค่อยรูเ้รื่องเท่าไหร่อ่ะ จนกระทัง่เขากบ็อกว่าไม่เป็นไรเดีย๋วปี
หน้านี่เขา้กลบัมาใหม่ หลงัจากทีเ่ขาอยู่นี่ 4 เดอืนแลว้ ปีหน้าเขาจะกลบัมาใหม่แน่ๆเลยเพราะ
เขาชอบกนิขา้วเหนียวมะม่วงมากกบัขา้วเหนียวทุเรยีนนะคะตอ้งกลบัมากนิ แลว้เขาจะชวนอกี
คนหนึ่งมาคอืมาเรยีม ซสักี้นะคะ อนัน้ีเราจะตกไม่ไดต้อ้งพดูถงึคนๆนี้ คอืพอปีรุ่งขึน้น่ีปี 38 นะ
คะ ถา้จ าไม่ผดิปี 38 เดอืนมกรานี่กเ็ชญิมาเรยีม ซสักี้มาแลว้กโ็ทน่ีกม็าดว้ย แลว้เรากจ็ดัสมัมนา
ในเรื่องของ HA ครัง้แรกนะคะทีโ่รงพยาบาลเทพทารนิทร ์แต่เราใชค้ าว่า Leadership เพราะว่า
โทน่ีบอกว่ามาเรยีมนี่เป็นผูห้ญงิทีท่รงพลงันะคะ แลว้กเ็ธอมคีวามเป็นผูน้ าค่อนขา้งสงู เวลา
เสยีงของเธอทีพ่ดูออกมานี่มนัช่างเรา้ใจจรงิๆนะคะ เพราะฉะนัน้เธอจะปลุกคนไดเ้ลยนะคะให้
โรงพยาบาลนี่ลุกขึน้แลว้มพีลงั โดยเฉพาะผูน้ านี่ว่าตวัเองมหีน้าทีอ่ะไรตอ้งลุกขึน้มาท าอะไร
อย่างนี้น่ะค่ะ (อาจารยค์รบัผมถามนิดหนึ่งครบั ตอนแรกสุดเลยนี่ไปไดช้ื่อคุณโทน่ีมายงัไงครบั 
ท าไมถงึเป็นแกครบั ท าไมถงึธรรมะจดัสรรมา) อนัน้ีกค็อืตอ้งยกความดใีหก้บัผูบ้รหิารเทพทา-   
รนิทรต์อนนัน้ซึง่เป็นนกัธุรกจินะคะ คอืคุณเกษม กรเสรตีอนนัน้เธอ Fast stage มากเลย 
เพราะว่าเขา้มาบรหิารโรงพยาบาลแลว้ เธอไม่สามารถเขา้ใจกบัหมอไดเ้ลย เพราะมนัมองกนัคน
ละมุมอ่ะนะคะมองคนละมุมจรงิๆ เธอกเ็ลยไป Search ดอู่ะหาว่าเอ๊ะ Casso นี่ซึง่เป็นองคก์ร
ช่วยเหลอืจากแคนาดานี่นะคะ ว่าเขามทีีป่รกึษานะทางดา้นนี้นี่ ลองดแูลว้กนัดีย๋วลองตดิต่อผ่าน
ไปดนูะคะ กเ็ลยตดิต่อผ่านสถานทตูแคนาดาไปแลว้ทางนู้นเขากใ็หช้ื่อโทนี่มานะคะ เธอกต็ดิต่อ
คุยกนักถ็ูกใจ จรงิๆแลว้โทน่ีเป็นคนแก่ทีน่่ารกัมากอ่ะนะคะ เธอมานี่คอืรูส้กึว่าเธอพยายามทีจ่ะ
เขา้ใจคนไทยอ่ะค่ะ แลว้พยายามปรบัตวัทุกอย่าง อาหารไทยชอบอะไรอย่างนี้ 4 เดอืนทีเ่ขาอยู่
ทีโ่รงพยาบาลนี่รูส้กึว่า ดแูลเขาไดอ้ย่างสบายเพราะว่าไปไหนไปกนั กนิดว้ยกนิอะไรกก็นิอ่ะนะ
คะทุกอยา่ง (เป็นเพราะว่าส่วนหน่ึงกค็ดิว่าดนิสอกจ็ะไม่มใีชอ้ยู่แลว้ใช่ไหม พอมาเหน็เออมนัก็



พออยู่ไดอ้ะไรอย่างนี้) แต่ช่วงนัน้จะเป็นช่วง จรงิๆเพิง่ไดม้โีอกาสทราบว่าทางกระทรวงจะท า
อะไร เพราะตวัเองไม่เคยอยู่ในสงักดัของกระทรวงอยู่แลว้อ่ะนะคะ กอ็ยู่ทบวงมหาวทิยาลยัแลว้ก็
มาอยู่เอกชน เพราะฉะนัน้ตอนนัน้ค าว่า ESB, AIC อะไร Suggestion System, OD อะไรนี่ธดิา
นี่ blank หมดเลยนะคะ เอ๊ะมนัคอือะไรตอนหลงัมาอกี CQI นะคะ หมอในโรงพยาบาลถามว่า 
CQI มนัอะไรกนันี่นะคะกถ็าม ดฉินัว่า PDHA อยู่แลว้เขากย็งัไม่ค่อยเขา้ใจอกีอ่ะนะคะ แต่นัน่
มนัเป็นช่วงหลงั ช่วงปี 38 นี่ไม่ค่อยเขา้ใจเลยอ่ะนะคะ เสรจ็แลว้ตอนนัน้กโ็ทน่ีกเ็ลย Suggest ว่า
ใหเ้ชญิคุณมาเรยีมมานี่นะคะ แลว้เรากม็เีปิดสมัมนากเ็ชญิคนทางกระทรวงนี่มาเยอะเลยค่ะ ยงัมี
รปูในช่วงเวลานัน้อยู่อ่ะนะคะ ช่วงนัน้ไม่รูจ้กัใครเลยนะคะแต่ตอนหลงัพอมาดรููปแลว้ อุ๊ยตาย
แลว้เธอกอ็ยู่ในนี้ดว้ยเธอกอ็ยู่ในนี้ดว้ยนะคะในวนันัน้ทีส่มัมนา แต่วนันัน้ไดม้โีอกาสรูจ้กัอาจารย์
หมอสมศกัดิ ์อาจารยอ์นุวฒัน์นะคะตอนนัน้อาจารยเ์ขายงัเดก็มากเลยนะคะ ผมเขาด าๆนะคะแต่
ท า HA อยู่ไม่ถงึ 5 ปี อาจารยอ์นุวฒัน์เปลีย่นไปเยอะมากเลยนะคะเธอเครยีดเหลอืเกนิ คอืจาก
ปีนัน้มา 38 ทีคุ่ณมาเรยีมมาแลว้เธอกเ็ป็นทีป่รกึษาอยู่ เธอกค็งเดนิสายไปนี่นะคะแต่จะไปไหน
บา้งตอนนัน้ไม่ทราบแลว้เพราะว่าคงไปกบัโทน่ี พอปี 39 นี่เรากจ็ดัไม่ใช่เราตอ้งพดูว่า คุณโทน่ี 
อาจารยอ์นุวฒัน์นะคะ กไ็ปคุยกบัอาจารยม์าลนิีใช่ไหมคะทีต่อนนัน้เป็นผูอ้ านวยการโรงพยาบาล
ภูมภิาคอยู่ ผูอ้ านวยการกองโรงพยาบาลภูมภิาคอ่ะค่ะ แลว้กว็่าจะจดั Trip ไปดงูานปี 39 นัน่
เป็นครัง้แรกเลยนะคะทีไ่ปแคนาดา มไีปไม่กี่คนเอง กจ็ะมคีนจากส านกังานประกนัสงัคม จาก
ส านกังบประมาณแลว้กค็ุณหมอนาราใช่ไหมคะ คุณหมอชาตร ีบานชื่น คุณหมออะไรอ่ะสงวน
นะคะแลว้กอ็าจารยส์ุชาต ิก ็18 คนหรอืคะ สมาคนเภสชักรรมโรงพยาบาลไป 3-4 คนอ่ะนะคะ 
ตอนนัน้กท็ุกคนกอ็อกเงนิเองอ่ะนะคะเพราะว่าเรากไ็รส้งักดันะคะ ถา้เผื่อขอกระทรวงเขาก็
กระทรวงออกไป กไ็ปตอนนัน้มที่านอาจารยเ์รณู โกยสุขโขซึง่เป็นรองปลดันี่เป็นหวัหน้าไป แลว้
มอีาจารยม์าลนิีไปดว้ยนะคะ จ าไดว้่าโทน่ีเขาจดั Schedule นี่แน่นมากเลยนะคะ ดูงาน
โรงพยาบาลนี่หลายแห่งมากแทบไม่ไดอ้ะไรเลยนะคะคอืดงูานอย่างเดยีว กต็อนนัน้กไ็ม่ค่อยรูจ้กั
อาจารยอ์นุวฒัน์เท่าไหร่ แต่ว่าเหน็แลว้รูส้กึประทบัใจมากเลยว่า โหคนๆนี้ท าไมท างานจรงิๆ 
เลยนะคะ เอ๊ะคนเราท าไมจะท างานไดข้นาดนัน้ เรากว็่าเราขยนัแลว้นะเอ๊ะท าไมเขาเกนิหน้าเรา
เยอะเลยนะคะ คอืเวลาฟังนี่เขา Lecture เขาอะไรน่ี เธอกพ็มิพค์ดิว่าพมิพเ์ป็นภาองักฤษ ไปดู
ไม่ใชพ่มิพเ์ป็นภาษาไทยออกมาแลว้นะคะ แลว้กพ็อเสรจ็ปับ๊ ปริน๊ซแ์จกออกมาเป็นภาษาไทย
หมด ถูกตอ้งหรอืเปล่าไม่รูอ้่ะนะคะ เรากไ็ปคุยเอ๊ยท าไดไ้งนี่ อาจารยก์บ็อกเขาแยกสมองได ้
อย่างนี้ตอ้งฝึกนะพี ่พีต่อ้งฝีกนะแบบนี้นะ บอกว่าพีแ่ก่เกนิไปทีจ่ะฝึกแลว้นะคะ เสรจ็แลว้ดงูาน
จากทีแ่คนาดาแลว้กก็ลบัมานะ เรากไ็ดเ้หน็เอ๊ะหลายๆอย่างนะแต่ตอนนัน้กไ็มค่่อยเขา้ใจ บอก
ตรงๆตอนนัน้ไม่ค่อยเขา้ใจอ่ะนะคะ กลบัมาถงึกม็โีอกาสไดไ้ปช่วยอาจารยอ์นุวฒัน์ท ามาตรฐาน 
ตอนนัน้อาจารยอ์นุวฒัน์เพิง่จะท ามาตรฐานของส านกังานประกนัสงัคมเสรจ็ใช่ไหมคะ แลว้ก็
เสรจ็แลว้แลว้นี่มาท า เออมาท ามาตรฐานอนันี้มโีอกาสไดไ้ปท ามาตรฐานบรกิารเภสชักรรมตรง
นัน้นะคะ กเ็อามาตรฐานของหลายๆประเทศนี่แลว้กเ็อามาเขยีนเป็นร่าง แต่เสรจ็แลว้สุดทา้ย
ปรบักค็อือาจารยอ์นุวฒัน์เธอท าทัง้เล่มอ่ะว่าไปอย่างนัน้อ่ะนะคะ แต่เธอกเ็ขยีนชื่อใหว้่าคนนัน้



คนนี้อะไรอย่างนี้ กม็สีว่นน้อยๆเท่านัน้เองสว่นใหญ่เธอท าทัง้เล่มนะคะ กเ็ป็นเล่มใหญ่อนันัน้
ออกมา กค็นกไ็ม่ค่อยเขา้ใจหรอกค่ะ 20 บท แต่ละบทกม็ ี9 เจนตอ์ะไรอย่างนี้นะคะ ตอนนัน้ทีม่ี
โรงพยาบาลเขา้มาอยู่ในเครอืขา่ยนี่คอื 35 โรงอ่ะนะคะ จรงิๆไม่ทราบเหมอืนกนัว่าโรงพยาบาล
จะเขา้ใจแค่ไหนทีเ่อามาตรฐานนี้ลงไปท า แต่ตอนหลงันี่รูว้่าการที ่HA ในระยะแรกน่ีเดนิชา้นี่นะ
คะ สว่นหน่ึงนัน้คอืความไม่เขา้ใจว่ามนัคอือะไรกนัแน่นะคะ ตอนนัน้มนัไม่ไดอ้่านอ่ะมาตรฐานก็
ไอเ้รากร็ูว้่าสว่นของเรา แต่คราวนี้มนัเป็นมาตรฐานภาพใหญ่จรงิๆมนัคอื TQM เลยเพราะมนั
ภาพใหญ่ทัง้โรงพยาบาล แลว้เราเอ๊ะท าไมมนัมมีาตรฐานสิง่แวดลอ้มดว้ย ผูน้ าดว้ย เอ๊ะเรื่องของ 
Human Resource ดว้ย โหนี่มนัหนกัหนานะคะมนัไม่ใช่เรื่องงา่ยทีจ่ะเขา้ใจ เพราะฉะนัน้
โรงพยาบาล 35 โรงนัน้จรงิๆกไ็ม่รูว้่าเขาเขา้ใจแค่ไหน กก็า้วไปชา้จนกระทัง่ 2-3 ปีผ่านไป 
หลงัจากเอาลงไป Implement อ่ะมาตรฐานอนันี้ เรากก็ารประชุมจ าไดว้นันัน้ประชุมทีร่าม่า
กาเดน้ทห์รอืเปล่าคะอาจารยใ์ช่หรอืเปล่า ทีผู่อ้ านวยการ 35 โรงเขา้มาหมดเลยนะคะแลว้กเ็ขา้
มา ตอนนัน้ท่านอาจารยปั์ญญาเป็นประธาน กม็าประชุมกนัท าไมมนัถงึไม่กา้วนะคะท าไมถงึไม่
กา้วหน้า ผลสรุปออกมาทีอ่อกมาเหมอืนกนัหมดกค็อืว่า เพราะว่าผูบ้รหิารไม่เอาดว้ยไม่เอาจรงิ
นะคะ เรากเ็ลยยอ้นกลบัมาดวู่าเอ๊ะเวลาทีเ่ราจดัอบรมนี่นะ จดัอบรมแต่ละคอรส์ของพรพ.น่ีไม่
เคยมผีูบ้รหิารเขา้นะคะ แลว้ผูบ้รหิารสว่นใหญ่กจ็ะบอกว่าเอา้เธอไปส ิเธอเป็นคนท า เธอศูนย์
คุณภาพเธอกไ็ปนะคะ แต่จรงิๆแลว้พอสุดทา้ยมนัมาตดิตรงน้ี แลว้เรากไ็ดข้อ้สรุปจากการ
ประชุมของผูอ้ านวยการ 35 โรงนัน้เองว่า ท า HA นี่จะใหไ้ดจ้รงิๆนี่บรรลุเป้าไดเ้รว็นี่ ผูบ้รหิาร
ตอ้งลงมาเล่นดว้ยตอ้งมารูเ้รื่องนะคะ แลว้กจ็ะไดไ้ฟเขยีวแลว้ก ็Support ในสิง่ทีท่มีงานตอ้งการ
นะคะ ตอนนัน้ก่อนทีจ่ะมา ก่อนทีจ่ะ Survey จะเริม่ Survey นี่นะคะ เรามกีารตัง้ภาคอีาจารย์
อนุวฒัน์กบ็อกว่า พีเ่ราตอ้งหาความร่วมมอืนะ  นะคะตอนนัน้กไ็ม่เขา้ใจดว้ยซ ้าว่าภาคอีะไรอ่ะ
นะคะ ตอ้งไปคุยกบัคนในสภาวชิาชพี ตอ้งไปคุยกบัคนในสมาคมวชิาชพีนะ พีต่อ้งดงึพวกนี้เขา้
มาร่วมนะ แลว้กต็อ้งไปคุยกบัคนนอกวชิาชพีดว้ย เพือ่ทีจ่ะใหเ้ขาเขา้ใจว่าเราท าอะไรอยู่แลว้เขา
จะไดย้อมรบั แลว้มนัเหมอืนเป็นการประชาสมัพนัธ์กระบวนการ HA ดว้ยนะคะว่า โรงพยาบาล
ทีไ่ด ้HA มนัหมายถงึอะไร คุณภาพอย่างไร ไวใ้จไดห้รอืไม่นะคะ เสรจ็แลว้กไ็ปกไ็ปกบัอาจารย์
อนุวฒัน์นี่นะคะ เริม่ไปคนนอกก่อน อย่างคนในวชิาชพีพวกแพทย ์พยาบาล เภสชั หรอืว่าทาง
เอก็ซเรยอ์ะไร มนัไม่ค่อยเป็นปัญหาเพราะเป็นพวกเราอยู่แลว้ คราวนี้เราจะไปเอาคนนอกนี่เรา
จะไปหาใครนะคะ เรากว็ิง่ไปหาท่านแรกกค็อืดร.สุเมธ ตนัตเิวชกุลนะคะ ท่านกเ็ขา้ใจแหละท่าน
กโ็อเคแหละใหม้าอยู่ในภาค ีเอา้ท่านกร็บัอ่ะนะคะ เสรจ็แลว้โอเคเรากค็ดิว่าเราจะอาศยัชื่อท่าน 
นี่นะวิง่ไปหาดร.สุวทิย ์ยอดมณีนะคะ ไปๆกบัอาจารยอ์นุวฒัน์ วิง่ไปดว้ยกนั เสรจ็แลว้ไปหาใคร
อกีอ่ะอาจารยไ์ปตัง้หลายคนนะ อาจารยโ์ฆษติ ปัน้เป่ียมรตัน์ใช่ไหมคะพอดที่านเหล่านี้นี่ผ่าน
ทางสามไีดรู้จ้กัอ่ะนะคะ กเ็ลยงา่ยกเ็ลยวิง่เขา้ไปหาหลายๆท่านก ็(ถา้เราไปบอกเขาว่า ชวนเขา
เป็นภาคนีี่ เราคาดหวงัว่าเขาจะไปท าอะไรครบั) อย่างน้อยๆ อาจารยค์าดหวงัอะไร  

นพ.อนุวฒัน์ : ภาคนีี่อาจารยป์ระเวศน์นี่เป็นคนตัง้ อาจารยบ์อกว่าใหต้ัง้เป็นภาคคีอื
อาจารยบ์อกว่าอย่าไปใชอ้ านาจแต่ว่าใหฟ้อรม์เป็นภาค ีแลว้ใหใ้ชเ้วทภีาคนีี่เป็นที่เรยีนรูร้่วมกนั



ใหท้ัง้ผูบ้รหิารแลว้กใ็หค้นภายนอกนี่เขา้มาคุยกนันะครบั ใชเ้วทพีดูคุยนี่เป็นการ Inform หรอืว่า
เป็นการ Educate ใหก้บัผูบ้รหิารขอกระทรวงนะครบั เสรจ็แลว้ภาคนีี่ประชุมกนัได ้ทีจ่รงิประชุม
กนัไดไ้ม่กีค่รัง้หรอกแลว้ตอนหลงันี่ก ็ภาคนีี่กก็่อใหเ้กดิกรรมการบรหิารของสถาบนัทีอ่าจารย์
จรสัมาเป็นประธาน คอือาจารยจ์รสักใ็ชเ้ทคนิคยงัไงไม่ทราบนะครบั คอืเดมินี่อาจารยก์เ็ป็น
ประธานภาคเีสรจ็แลว้กเ็นื่องจากภาคมีนัใหญ่เทอะทะมาก กจ็ะขอมอบอ านาจจากภาคนีี่มาให้
เป็นเหมอืนกบัเป็นคณะกรรมการบรหิารนะครบั จ าไม่ไดเ้หมอืนกนัใครเป็นประธาน 
ปลดักระทรวงเป็นประธานหรอืครบั ตอนนัน้มกีารลงนามความร่วมมอืนะครบัมกีารลงนาม 
(อาจารยป์รากรม) อาจารยป์รากรมนี่ไปลงนาม อาจารยป์รากรมลงนามไดไ้ม่กีว่นัอาจารยก์ไ็ป  

อ.ธดิา : อกีเรื่องหนึ่งกค็อืตอนนัน้ท างานประชาสมัพนัธ์นอ่ะนะคะ กค็ดิว่าน่าจะมคีนอยู่
ทีอ่ยู่ทางหนงัสอืพมิพน์ี่เขา้มาอยู่ดว้ย กไ็ปคยุกบัอาจารยม์านิตย ์สุขสมจติร อาจารยพ์งษ์ศกัดิ ์
พยคัวเิชยีรนะคะ กไ็ดพ้ยายามไปเชญิคุณซูมแต่กเ็พราะเหน็ว่าเขาดงัอ่ะนะคะ แต่เท่าไหร่เขาก็
ไม่ยอมรบั เพราะเขาบอกว่าเขาไมเ่ขา้ใจจรงิๆ ทางนี้ เขาไม่มคีวามรูแ้ต่เมื่อไหร่กต็ามทีอ่งการ
ใหเ้ขาช่วยประชาสมัพนัธ์ใหน้ี่เขากจ็ะท าใหอ้่ะนะคะ กต็อนนัน้เป็นช่วงทีว่ ิง่คุยกบัคนนู้นวิง่คุยกบั
คนนี้ เพือ่เอาเขา้มาอยู่เป็นส่วนร่วมในภาคนีะคะ และหลงัจากนัน้ถงึเกดิกรรมการบรหิารขึน้นะ
คะ อนัน้ีกเ็ป็นทีม่าตอนนัน้แลว้ก็เรากเ็ริม่ๆท างาน ตอนนัน้จ าไดว้่าพอดมีโีอกาสอ่ะนะคะได้
ท างานกบัอาจารยอ์นุวฒัน์แต่โดยทีเ่ป็นอะไร เป็นผูช้่วยผูใ้หก้ าลงัใจอ่ะนะคะอยู่ขา้งหลงั ตอนนัน้
กท็ีส่ านกัจะมอีาจารยอ์นุวฒัน์กบัแตน น้องแตนอ่ะนะคะใช่ไหมคะคนแรกเลย แลว้กม็โีอ้ๆ มาที
หลงัแตนใช่ไหมคะ ม ี2-3 คนเท่านัน้เองตอนระยะแรกนะคะ ตอนนัน้ยงัมอีาจารยม์าลนิีเกษยีณ
แลว้ท่านกม็านัง่ดว้ยเป็นครัง้คราวใช่ไหมคะ แลว้ไม่เท่าไหร่แป็บเดยีวเองค่ะขยายฟ่ึบเลยคอืมนั
โตเรว็มากจนตัง้ตวัไม่ทนัเลยนี่นะคะ นี่กค็อืทีม่าของส านกังานซงึอาจารยอ์นุวฒัน์น่าจะเล่าได้
ดกีว่าอ่ะนะคะ (แลว้อาจารยไ์ปประเมนิโรงพยาบาลบ ารุงราษฎรเ์ป็นยงัไง) ค่ะ กต็อนนัน้กเ็ริม่ 
เดีย๋วพีข่อเล่านิดหนึ่งตรงน้ีว่า ตอนทีม่สีว่นร่วมตรงนี้แลว้กเ็รากเ็ริม่คดิอ่ะค่ะเรื่องคุณภาพนี่ว่า
เอ๊ะท าไมเราไม่เคยเรยีนมาก่อนเลยเรื่องนี้นะคะ ทัง้ๆทีเ่ราอยู่ในวงการวชิาชพีแบบนี้ท าไมค าว่า
คุณภาพ เราอาจจะเคยไดย้นิน่ะแต่ว่ามนัไม่ลกึซึง้อ่ะว่ามนัคอืะไรกนัแน่นะคะ ตอนนัน้ถงึเริม่ไป
คุยกบัคณะเภสชัต่างๆเลยนะคะว่า เออท าไมเราไม่สอนเรื่องนี้นะคะแลว้กเ็ริม่เอาเรื่องของ HA นี่
เขา้ไปอยู่ในหลกัสตูรนะคะ แต่มนักเ็พยีงแค่ Introduction ประมาณ 2-3 ชัว่โมงใหเ้ดก็พอ
มไีอเดยีว่า HA คอือะไร เพราะเวลาทีเ่ขาออกไปอยู่ทีโ่รงพยาบาลนี่เขาจะไดอ้นิไปดว้ยอ่ะนะคะ 
ตอนนัน้กเ็ลย ตอนน้ีกเ็ป็นการสอนอยู่เป็นประจ าอยู่แลว้ในคณะต่างๆซึง่กห็มดปัญหาไปอ่ะนะ
คะเรื่องนี้ แต่เรากลบัมาเริม่คดิดแูลว้ว่าเออท าไมเราไม่เคยเรยีนเรื่องคุณภาพเลย อนัน้ีกย็งัฝังอยู่
ว่าคอรส์ของคุณภาพตอนนี้ไม่ทราบว่ามทีีไ่หนเปิดอยู่หรอืเปล่าอ่ะนะคะ อนัน้ีกเ็ป็นเรื่อง 
(โรงเรยีนแพทย ์ในโรงเรยีนแพทยม์ไีหมพี)่ เพิง่มใีช่ไหม (เพิง่ม)ี นี่พอหลงัจากท ามาตรฐาน
เสรจ็ใช่ไหมคะเรากเ็ริม่ Survey เลยตอนนัน้มาแบบโอโ้หไม่ทนัตัง้ตวัเลยอ่ะนะคะ ปี 40 นี่รูส้กึ
เริม่ Survey หนแรก โรงพยาบาลแรกคอืโรงพยาบาลบ ารุงราษฎรน์ะคะ ปี 42 หรอืคะ 42 อ๋อ
อา้ว 42 นะคะ (เป็นประกาศนียบตัรแห่งความมุ่งมัน่ คอืยงัไม่ไดอ้ะไรครบัมุ่งมัน่ท าไปก่อน) ท า



ใหอ้าจารยอ์รุณแซวเรื่อยเลยโอ๊ยมนัแค่มุ่งมัน่นี่นะ (ผมกไ็ด้ๆ มุ่งมัน่น่ีนะครบั) ปี 42 นะคะ
โรงพยาบาลบ ารุงราษฎรน์ี่เป็นโรงแรกทีเ่ริม่ Survey Surveyor ถามจรงิๆถามแว๋วรูเ้รื่องไหม
ตอนนัน้นะคะ มนักไ็ม่ค่อยรูเ้รื่องแลว้เราจะไป Survey อะไรเขาล่ะนะคะ เรากไ็ปเราถอืว่าเรามี
โทน่ีกบัมาเรยีมไปกบัเรานะ ระหว่างทีน่ัง่ Survey นี่โทนี่กธ็ดิากส็ง่โน้ตเขยีนมา ยถูามเขาส ิยู
ถามเขา บอกภาษาไทยยงัไม่ไหวจะภาษาองักฤษหรอื แต่กส็นุกสนานอ่ะนะคะตอนนัน้น่ะกท็ า
มนักเ็ป็นอะไร เป็นกระบวนการเรยีนรูท้ีด่แีต่บอกไดเ้ลยนะคะว่า HA นี่ถา้ไม่ท านี่ไม่มวีนัทีจ่ะ
เขา้ใจไดล้กึซึง้จรงิๆเลยค่ะ แลว้มนัเป็นวธิคีดิ มนัเป็นวธิคีดิของคนจรงิๆ ตอนช่วงนัน้น่ะพีส่งสาร
อาจารยอ์นุวฒัน์มากเลย ช่วงทีแ่กถูกเขาด่าทัว่ประเทศอ่ะนะคะ เขาเป็นคนอดทนจรงิๆนะ เขาก็
ฟังไปแต่กช็่วยใหเ้ขาเยน็ลงเยอะอ่ะนะคะ แลว้เสรจ็แลว้กระแส ISO อ่ะมนัเขา้มาดว้ยตอนนัน้
รฐัมนตรกีร ทพัรงัสอี่ะนะคะ คนกจ็ะเลอืกเอ๊ะ ISO, HA HA ไม่เหน็บอกอะไรใหม้นัชดัเลย ไม่มี
อะไรชดัสกัอย่างท าไมไม่เขยีนอย่าง ISO นะคะ อาจารยอ์นุวฒัน์เขาจะตอบว่าถา้เขยีนอย่างนัน้
มนัจ ากดักรอบความคดิ เพราะว่าไอน้ี่มนัเป็นวธิคีดิของคนซึง่จะต่อยอดไปเรื่อยๆเพราะฉะนัน้ 
PDHA นี่มนัคอืใช่เหมอืน CQI PDHA ไปเรื่อยๆ ฉะนัน้ยคูดิแค่กรอบตรงนัน้ไม่ไดเ้พราะถ้าท า
ตามนัน้ แลว้ยบูอกว่ายถูงึแลว้ยูจบแลว้ไม่ท าต่อแลว้ใช่ไหมคะ ตอนหลงันี่คนเริม่เขา้ใจตรงนี้มาก
ซึง่จรงิๆกด็ใีจอ่ะนะคะ หลงัจากทีทุ่รนทุรายแลว้กเ็รา Suffer กนัมานานนะคะ ถงึไหนแลว้ล่ะ 
(อาจารยค์รบัผ่านไดไ้หม) อ่ะได ้

คุณสุธรรม : ผมแทรกว่าตอนรุ่นแรกนี่ ผมว่าพีอ่นุวฒัน์มยีุทธศาสตรด์มีากคอืไม่รูใ้คร
ร่างมา แต่ว่ามนัจะมชีื่อของราชวทิยาลยั ของวชิาชพีต่างๆเยอะ อาจารยก์ส็ง่มาใหโ้รงพยาบาล
เราดว้ยนะครบั สง่มาใหแ้ลว้กม็าตัง้ค าถามว่าเออมอีะไรดไีม่ดจีะปรบัปรุง ทีจ่รงิจะหลอกใหเ้รา
อ่านอ่ะครบั จะมอีะไรใหป้รบัปรุงไหม นะครบัสง่มาใหเ้ราอ่าน เรากต็ดัสนิใจร่วม 1 ใน 35 แลว้
เรากไ็ม่อ่านอ่ะ เราสง่ใหท้มีของเราอ่านแต่ผมกเ็ดาว่าสงสยัอ่านกนัน้อย เพราะตอนจ าประเมนิ
รอบแรกไดน้ี่เวลาคุยกบั Surveyor, Surveyor กจ็ะเจนตนู่์นบทน้ีบทนัน้ซึง่เรากไ็ม่รูเ้รื่องคอื แต่
มนัเป็นกลยุทธ์ทีด่คีรบัทีท่ าใหพ้วกเรายอมรบัเกณฑไ์ดด้ขีึน้ แต่ว่าพอ PreSurvey ไม่อ่านนะ
ครบั ตอน Survey จรงิคราวนี้ตอ้งมาอ่านแลว้ เพราะว่าจะใหผ้่านเขานี่ตอ้งมาอ่านเกณฑเ์ขา แต่
ตอนท า PreSurvey นี่เราท าคุณภาพของเราไป ครบั  

อ.ธดิา : HA นี่มนัยากนะคะถา้พดูจรงิๆเพราะว่ามนัตอ้งดทูัง้โรง ตอ้งไปด ูEnvironment 
อย่างนี้ ตอ้งดโูครงสรา้งดอูะไรอย่างนี้ ซึง่โรงพยาบาลของเรานี่มนัยงัไม่เขา้ Spec เลย
เพราะฉะนัน้มนัแกไ้ขไดเ้ยอะมาก มนัเป็นสิง่ทีย่ากมากแลว้เรื่องวชิาชพีอกี คอืองคก์รวชิาชพีเรา
ไม่แขง็แรงดว้ยนะคะ เพราะฉะนัน้เรากไ็ม่ไดดู้มาตรฐานวชิาชพี ฉะนัน้ HA จรงิๆนี่ๆไม่ตอ้งลง
ลกึเรื่องมาตรฐานวชิาชพี เราดเูชงิระบบอ่ะนะคะแต่เพือ่เอามาเชื่อม อาจารยส์ุธรรมบอกมนัดี
หมดเลยทกุอนันะ ไปบางโรงนี่เก่งหมดเลยบางโรงทางใต ้โอโ้หเก่งหมดเลยนะแต่คุยกนัไม่ได้
เลยอ่ะคุยกนัไม่ไดอ้่ะนะคะ ฉะนัน้อนันี้เป็นเรื่องส าคญัในเรื่องของการประสานระบบนี่เรื่องส าคญั 
คราวนี้พอของเรานี่เนื่ององคก์รวชิาชพีไม่แขง็แรง อะไรของเรากไ็ม่ดหีมดแลว้พอ HA มนัมาลง
ตรงนัน้ฟึบน่ี แลว้มนัตอ้งดหูมดทุกอย่างนี่มนัเลยท าให ้Surveyor นี่หนกัหนามาก Surveyor นี่



ตอ้ง Self-Study จรงิๆอ่ะนะคะ จ าไดว้่าตอน Survey โรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะหน์ี่นะ
คะ Surveyor นี่เราเริม่ปวดหวัมาหลายโรงแลว้นะคะ พอมาถงึเชยีงรายนี่เรามนัคอืทุกคนกค็อื
มนึมาแลว้ เพราะว่ามนัท าตดิๆๆๆกนันะคะ ปรากฏว่าของหวานน่ีนะคะ ของหวานทีย่กมา
หลงัจากทานอาหารเสรจ็นี่คอืพาราเซตามอลใสจ่านมา Surveyor ทุกคนกนิพาราคนละ 2 
เมด็อ่ะนะคะ คอืรูส้กึมนัไม่ไหวแลว้ช่วงนัน้อ่ะนะคะคอืตอ้งกนิพารา แลว้โทน่ีกบ็อกว่าโอโ้หนี่ถา้ย ู
Survey อย่างนี้นะโรงพยาบาลในแคนาดานี่ยงัไม่ผ่านเลยนะคะ บอกว่าเอ๊ยมนัตอ้ง Survey 
อย่างนี้เพราะว่ามนั คอืองคก์รวชิาชพีเราไม่แขง็แรงไงเราเลยตอ้งดลูกึหลายอย่างนะคะ แต่วลี
หรอืประโยคอนัหนึ่งของโทนี่ทีท่แีรกฟังเขาแลว้นี่ คดิว่าพดูอะไรไม่มทีางเป็นไปได ้เขาบอกว่า 
You can smell quality. นะธดิานะคะ มนัจะ Smell ไดย้งัไงไอ ้Quality นี่นะคะ เสรจ็แลว้ตอน
หลงันี่นะคะพอเรา Survey เยอะๆเขา้ เราท าอะไรบ่อยๆเขา้ เราฟึบเขา้ไปปับ๊นี่เรารูแ้ลว้ว่าโรงน้ี
เป็นยงัไงแค่ป๊ึบเดยีวเลย (ไดก้ลิน่น่ะรูผ้่านไม่ผ่าน) รูเ้ลยนะคะ ไดคุ้ยกบัหวัหน้าหรอืผูบ้รหิารนิด
เดยีว เรากิก๊แลว้ว่าโรงนี้เป็นยงัไงนะคะ ตอนน้ีเขา้ใจชดัเจนเลย You can smell quality. (รูธ้รรม
แลว้อาจารย)์  

นพ.อนุวฒัน์ : 1 ในวชิาชพีทีช่่วยเราเยอะเพราะว่าเขา้ไปในโรงพยาบาลนี่ม ี2 แผนกที่
เราปวดหวัมากคอื หอ้งยากบัหอ้งแลป เรากเ็ลยไปคุยบอกว่า อย่างนัน้ก่อนทีเ่ราจะเขา้เยีย่มนี่
นะเราขอให ้2 องคก์รวชิาชพี 2 แห่งนี่เขา้ไปช่วยดใูหเ้รา ดแูลว้กใ็หค้ าปรกึษาโรงพยาบาล
แนะน าไปก่อน แลว้กโ็รงพยาบาลพฒันาไปแลว้กเ็ล่าให ้Surveyor ทราบ กเ็พือ่ทีว่่า Surveyor 
จะไดไ้ม่ตอ้งไปศกึษาในรายละเอยีดทีเ่ป็นเชงิเทคนิคตรงนี้มากนะครบั  

คุณหมอโกมาศ : นี่กจ็ดัสรรบทบาทเสรมิกนัของวชิาชพีเขา้มา ผมเหน็อาจารยธ์ดิาพดู
ถงึคุณมาเรยีมเยอะนะครบั แลว้กค็ดิว่า I think you should give us of you account about 
your experience of coming to this country this staying country. 

คุณมาเรยีล ซสักี ้: I heard my name a few times. What I would like to say is 
better, it’s a long time ago like 13 or 14 years ago that Tony contacted me. I did not 
know Tony and I was CEO of the factorial general hospital. And he said that he has a 
Thai doctor and its vice would like to come to visit my hospital and could I show them 
around and I site year put the breakdown and everything. When Dr.Tep and Judy came 
to the hospital, somebody took me older here and I oh no, I’m so busy I can’t I don’t 
have time. Why that I say yes, but I met him and we walk around the hospital and they 
were the most wonderful people as the most challenging questions. And now is my first 
introduction to Thai people. So Dr.Tep said to me I’m going send my CEO to your 
hospital, Tony and khun Kasem came over the next week to the week after, well Kasem 
Kornseree, I don’t know him but if you do he is not quit asking question .He wanted to 
know everything about the hospital, everything about management all the problem I 
have with the doctor and he seem to me very different he think so interested. Anyway 



Dr.Tep said to me well you have to come visit us in Thailand, I said oh yes. And the 
after day all left I went home and look turn the map to see work Thailand was, I thought  
I newest the country like that but I don’t know were there. (Africa) Anyway after that 
Tony start bringing  besides over olfactory hospital, it’s very good for hospital because 
they have to know the answers. And they have to get prepare up to you have 
accreditation process for 50 years. You just keep going you don’t really think about that, 
you don’t think about how do you start the accreditation process. And what are the most 
important thing and how lucky you are to have that process in Canada. So it’s really 
made the start very different a hospital. I พาราเดท the new standard so what happen is 
every so many years you have new standard. And the standard in1991 the latest one 
the that time were patient focus, patient standard. So we talk a lot about dark and then 
we had visitor we have adult education from Thailand over the probably over the 8 
years or 6 years. I have to say that I probably come from a different perspective 
because I have like his started co-event, because I came here very short time than 
went home came back is only really is longer in Thailand. But the pioneers I remember 
that meeting at Theptarin and I remember we were going to Theptarin to Thailand to do 
a seminar for Theptarin. Tony give me so many instruction I was so nervous, he said to 
got a was which you were, you can do this, you can point to told, you have the people 
under your share. He give me so many instruction and what I got here owner, I was so 
nervous. Anyway we have the seminar in Theptarin the next day arjarn Thida and khun 
Kasem said work on they have forty people from the ministry and we gonna do the 
seminar. Well I just about die but when I look back the pioneer I remember Dr.Anawat 
with the computer exactly the way here right now taking every were down that we were 
say and I remember other people in the audience. But I think when I look back, I look 
arjarn Thida and khun Kasem were a driving force, they have a dream and they don’t 
dream small, they dream big and when they so we said the dream. It was national, it 
wasn’t just one corner on one hospital. And I remember them talking and think with how 
do you think we would every get this true. Because nobody could say the world 
accreditation, we have the practice the world accreditation. They said the only one that 
can อมิโพลเมน็ท ์this is Dr.Anawat and Tony you were in that meeting. And the 
Dr.Anawat is the one, Dr.Punya is the very อนิเทอเมนเทลิ too. In the next … I got to 
know Dr.Somsuk and I remember going on the retreat with the health research system, 
and Tony you were there. And I don’t know what Dr.Somsuk told Anawat but Anawat 
had a so nervous because we were writing action plan and go and…when we gonna 



come with … it was a will working seminar, I don’t know you remember but it was they 
was pressure. A Dr.Malinee was very อนิเทอเมนเทลิ, she was very อนิเทอเมนเทลิ in tire 
accreditation system. Dr.Chartree Banchern, a Dr.Bunreung and Dr.Somkiet they work 
for him, and they both got really million the quality program. A Dr.Suchart I remember 
him from the long time ago. Next time that I came to Theptarin to where Thailand we 
start going to hospital and I remember opening charge, patient care charge and they 
were the absolutely know documentation just the doctor’s name. And I must look at 25 
แรก็เคอซ ์and only the doctor‘s name, no die, no sit, nothing about the patient. I 
remember many question about is this system voluntary or is this แมนเดอทอรี ่and the 
big thing in Canada is voluntary but we know we have to do it, so it almost แมนเดอทอรี.่ 
When I look at vision in mission hospital didn’t know how to write mission and vision 
statement that took a lot to do. I remember infection control, infection control nobody 
look at the โกลบูลรี ่like the infection control that allow in the hospital.  Were the CEO all 
were the recent here, were the sterilization or in the pharmacy. Nobody look at โกลบูลรี ่
and list management I remember very clearly when I came to Thailand one year. And 
list management was so four it was really a foreign language. List management you 
know we have to walk around รเิทลิรี ่walk around the hospital to teach list management 
because list so all over. I remember also people a saying if we get a hospital 
accredited. That start me nobody will die here. I remember that very clearly they though 
that was gonna happen. I think that everybody was very swell when they learn that they 
was only be Thai surveyors, not foreign surveyors. That the surveyor would be Thai, 
because it’s a Thai system and that very very for step. But is the Thai system with Thai 
surveyors. You can have consultant so all time but not surveyors. And I think one of the 
most difficult things was the higher culture. When you have your culture and you try to 
put in teamwork, it would very very difficult. It difficult team any hospital in any culture 
because they are higher key in hospital. But here it was almost very difficult very 
difficult and teamwork its hard even today it hard and it hard in every hospital. So the 
true things that were with no is able to it when I came everybody talk 5S, ISO and 
TQM. In Canada with the TQM with the CQI but we did not do ISO that it only for 
manufactory. And so there was a lot of exportation about those system work process 
accreditation and how is the patient care system work interest, not only that 
manufactory because ISO has a very interesting system and people like it. The word 
quality assurance were set quality, quality assurance main inspection and accreditation 
is an educational process that is very difficult, is stillness people thinking coming to 



inspect. And I very clearly remember in 1999 visiting here for the first to hospital 
accreditation when was forming guest and I remember that when we walk them I 
couldn’t believe the hospital as me look like the five stars hotel. We would in the both 
room and I don’t know you remember whole wall of manu all the same color. And we 
got valve this hospital has everything set perfect. We open the manu still nothing in 
here I remember that. Absolute no paper in there as just manu our and I remember that 
hospital thing, I remember the necessary section rate was very high and so we 
challenge them and said why do you have high … section rate and they said it patient 
focus care of the patient wants the patient care. So it was difficult… the second 
accreditation was a Kayprajak in Udontani and that was significant so was forming 
guest because the private hospital. But Kayprajak was a very significant because it was 
military hospital. And they work like as a team that was no higher key in the hospital 
and it was teamwork. And it would very clear that I could be done and I thank you 
remember a military hospital. In 2003 I visited 50 mantle health hospitals and I think 
that significant because in most country and most area mantle health is lower than 
general hospital, university hospital, private hospital. And Thailand look at this system 
and look at ไซดเ์คยีร ์on park with other hospital. And I think that a real significant his 
start co-event. And then you can moving and not only in visual hospital but then you 
start looking at cluster and provincial hospital together. He’s start looking in grouping. 
And I think you move in very significant way. When I look back in 13 years I can believe 
your amazing success, I have to say we’ve been in accreditation 55 years we still have 
hospital so have all kind of problems. And it’s system you got the quick and moving but 
the amazing a dream that you have a complete here in 13 years. I cannot believe 
because I remember some absolute nothing with talk with absolute nothing in a today          
today you as see a quite today in many many area. But I think at talk leadership and 
many different ways as talk leadership at HA, as talk leadership like ajan Thida and 
khun Kasem and talk leadership like Dr.Punya would a very very practice and I cannot 
forget the five fist surveyors. Number five, number two. The five first surveyor they were 
very, you were number two. Dr.Punya was number one, Arjan Thida number two, 
number three was khun Revadee, number four was a Pongphan and you were Dr. … 
number five. And what that show its that it’s system with different professionals. It’s a 
system that it’s not just the medical system with doctor only, it’s not only a nursing 
system. It’s got other professionals and its one is very clearly a professionals and 
leader in there own right. And I think dark gray the credibility to the system immediately 



so when I look back it is, I think better you make some to mandated mandated steps 
along the way and I’m so to be happy to be here today too, I have to been to witness 
seminar in my life. I didn’t know what’s thought may be so legal think. So now I know 
so I have a come all this way just to learn with the witness seminar. But look this taking 
pressure they writing that you don’t know was happening. Anyway thank to Tony I’m 
here and I have been long journey for Thailand but I remember everybody special khun 
Revadee the nursing star they were just pattern five, I remember pharmacy oh arjan 
Thida and Punya. Everybody thought we talk a loud there but there couldn’t he always 
at the always falldown and standard she translate fast 10 years ago in she translating 
today so something paper same.  

คุณหมอโกมาศ : Thank you. Having we are really fortunate to have colleague 
from abroad and come and share our team. And I really, I truly believe that the dream 
big and go after it and never quit. This is something world recording and this is by real 
they have witness seminar to document the process. And the account were be available 
for future generation to learn, not only how to dream but how to make it come true. เรา
ยงัมอีกี Yes, too more Revadee and Khun Saranuch  

คุณโทน่ี : But we I also and accreditation, a hospital can a cheap I also without 
the involvement of the medical staff. Because of this industrial Thai system you don’t 
need the medical staff, and order to need to the requirement of ISO. And accreditation 
at this exactly the opposite. You cannot a cheap accreditation without the involvement 
of the medical staff. The whole accreditation is best, I’m the involvement the 
participation of the medical staff. And this was a challenge that we all had to over come 
to get the doctor involve. Then we found the hospital today would were be involve an 
accreditation don’t ISO. I don’t think too many hospital participate in ISO today. 
Because a thousand for few the purposes.  

คุณหมอโกมาศ : Thank you I remember returning from the US after my Ph.D and 
the competition between ISO and HA seem to be at the pick. And people want to and 
want a quick easy way of assessing in implementing the ideas. But I think Anuwat keep 
in sit on the process rather than a quick easy kind of assessment so I think this is really 
the big step that we have come today. กเ็รื่อง ISO กบั HA นี่ผมรูส้กึมากนะตอนผมกลบัมา
ใหม่ๆ แต่มคีวามรูส้กึอย่างหนึ่งว่า ISO นี่มนัคลา้ยๆกบัเป็นขอ้สอบแบบเชงิปรนัยอ่ะนะ คอืมนัมี
โจทยม์ขีอ้ๆอะไรอย่างนี้ แต่ว่าพอมา HA นี่คุณหมออนุวฒัน์กพ็ยายามท าใหม้นัเป็นแบบโจทย์
อตันยัอยู่เรื่อย โจทยอ์ตันยัโรงพยาบาลกอ็ดึอดัสใิช่ไหมเพราะโรงพยาบาลเขาคงท ายากอ่ะโจทย์
แบบน้ี กจ็ะรูส้กึอดึอดัอยู่แต่ว่า การทีย่นืยนัทีจ่ะท าแบบนี้ ผมคดิว่ามคีุโณปการมากมายต่อ



กระบวนการนะ เรายงัมคีุณเรวดกีบัคุณสรานุชซึง่ไดแ้ปลมา 13 ปีหรอื 10 กว่าปีแลว้นะครบั 
อยากจะรูเ้หมอืนกนัว่า เชญิครบั ใครกไ็ดค้รบั เอา Surveyor ก่อนแลว้กนันะครบั 
 คุณเรวด ี: ค่ะ ถา้อย่างนัน้ขอยอ้นนิดหนึ่งนะคะอาจารย ์ทีไ่ดเ้ขา้มาเพราะว่าตอนนัน้เมื่อ
เชา้ท่านอาจารยก์ไ็ดก้ล่าวถงึอยู่ว่า สว่นหน่ึงเกีย่วกบักองการพยาบาลดว้ย ตอนนัน้ท างานอยู่ที่
กองการพยาบาลนะคะ ซึง่ตอนนัน้กองการพยาบาลกจ็ะพฒันาเฉพาะดา้นพยาบาล แลว้ท ามา
นานจนกระทัง่ถงึ QA แต่ว่าพบว่าปัญหามนัเกดิซ ้าๆอยู่เรื่อยๆ กต็อนนัน้กค็ุยกนัเหมอืนกนัว่า
จะท ายงัไง ตอนนัน้ช่วงนัน้ท่านอาจารย ์ลมือาจารยต์วัเองนะคะ ท่านอาจารยว์รรณวไิล จนัทรา
ภานะคะ แต่ท่านไดเ้สยีชวีติไปแลว้นะคะอาจารยต์อนนี้พอดอียู่ช่วงปลายๆ ท่านกเ็อาเรื่อง 
Quality เขา้มาแลว้กม็อีาจารยอ์จัฉรา...อกีท่านหน่ึงนะคะ ซึง่ท่านเล่นเรื่องคุณภาพกเ็สยีชวีติไป
แลว้เช่นกนันะคะ ซึง่ท่านเป็นคนทีม่คีวามคดิกวา้งไกลนะคะ พฒันาโรงพยาบาลชุมชนทีท่่าน
อาจารยพ์ดูเมื่อเชา้มาตลอด แลว้กโ็รงพยาบาลต่างๆใหค้วามร่วมมอืพอดทีีอ่าจารยอ์นุวฒัน์
เริม่ท า HA แลว้กค็ดิว่าอาจารยค์งมแีนวคดิอยู่ว่าคงจะเอาเครอืขา่ยต่างๆนะ แลว้กม็องหาว่ามี
ใครท ามาตรฐานบา้งแลว้ กไ็ดเ้ชญิไปทีก่องนะคะซึง่อาจารยก์ ็อาจารยว์รรณวไิลท่านได้ให้
อาจารยอ์จัฉรามากไ็ดม้โีอกาสตดิตามมา หลงัจากนัน้กเ็ลยไดเ้ป็นคณะท างานการสรา้ง
มาตรฐานมาตัง้แต่ตน้ ซึง่ตอนนัน้อาจารยอ์นุวฒัน์ไดส้รา้งมาตรฐานภาพใหญ่ก่อน คอืภาพเจนต์
ทัง้ 9 สมยัก่อนนี่ทุกคนพดูตดิว่าเจนต์ๆ ตลอด มนักจ็ะกวา้งอาจารยก์บ็อกว่าถา้อย่างนัน้ก็คงตอ้ง
มมีาตรฐานเกี่ยวกบัการดแูลทีเ่กีย่วกบัวชิาชพีต่างๆ เช่นมาตรฐานทัง้ IC ทัง้เภสชัอะไรต่างๆนะ
คะ แลว้กด็า้นการดแูล ICU อะไรต่างๆกย็กใหก้บักองการพยาบาลท า กจ็ะมหีอ้งคลอด, ICU 
แลว้ก ็IC แลว้กใ็นสว่นของฝ่ายการพยาบาลนะคะ กอ็าจารยก์ใ็หเ้งนิไปดว้ยเลยว่าใหไ้ปท า แลว้
กก็องการพยาบาลกไ็ดเ้ชญิทัว่ประเทศเหมอืนกนัว่า ใครทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางดา้น ICU ดา้น IC 
นะคะชมรม เราเชญิมาร่วมกนัในการสรา้งมาตรฐานตรงนี้หมด แลว้ฝ่ายการพยาบาลกจ็ะ
ร่วมกบัในสว่นของสภาพยาบาล เอามาตรฐานสภาพยาบาลมาดแูลตรงน้ีตลอด รวมทัง้พบส.อ่ะ
นะคะ ซึง่กส็รา้งเสรจ็แลว้กท็ า...ดว้ยกส็ง่ใหก้บัท่านอาจารยอ์นุวฒัน์นะคะท่านกไ็ป Shape up 
สุดทา้ยนะคะ กม็กีาร Shape up ตลอดรูส้กึว่ามาตรฐานนี่ Final สุดทา้ยจะมกีารประชุมทีแ่หลม
ฉบงัเกอืบทุกๆฉบบั ร่วมเป็นมาตรฐานฉบบัใหญ่เลยนะคะ ทุกสาขาวชิาชพีตอนนัน้เขา้มาร่วม 
รวมทัง้ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลใน 39 แห่ง 35 สุดทา้ยนะคะ แลว้กเ็ครอืขา่ยท่านผูใ้หญ่ต่างๆ
อยู่ทีแ่หลมฉบงันะคะ ซึ่งอาจารยอ์นุวฒัน์ใชง้านหนกัมาก 4-5 ทุ่มกย็งัไม่ไดเ้ลกินะคะ ทุกคนกน็ัง่
ท าไม่รูท้ าไมตอ้งนัง่ท าอ่ะนะคะ ไม่มใีครหนีไปไหนนะคะ กน็ัง่วเิคราะหว์พิากษ์วจิารณ์กนัตลอด 
(ออกจากทีพ่กัไม่ไดห้รอืครบั) ออกไม่ไดค้่ะเพราะว่าอาจารยเ์อาไปอยู่ในทีอ่อกไปไหนไม่ได ้ใช่
ไหมคะ ไม่ใช่ 3 ประสานค่ะเป็นประชุม ตอนนัน้เอามาตรฐานไปวเิคราะหด์ว้ยแลว้กด็วู่าขอ้ไหน
นะคะทีว่่าน่าจะเป็น The Must อะไรต่างๆ รวมทัง้พดูถงึเรื่อง Scoring guideline ดว้ยค่ะว่าการ
พจิารณาการทีจ่ะไปประเมนินี่ Score จะเอาเท่าไหร่อย่างไรนะคะ ก ็Discuss กนัเยอะมากจน
ปวดหวัเหมอืนกนัแต่สุดทา้ยกอ็อกมาเป็น Core กวา้งๆไดน้ะคะ ใช่ค่ะ รูส้กึว่าจะมกีาร Discuss 
กนัเยอะมากตอนนัน้ในช่วงทีท่ ามาตรฐานตอนนัน้นะคะ แลว้กอ็าจารยว์ชิาญกจ็ะน าร่องจรงิๆ



ตอนนัน้ ไม่ว่าจะเป็นเวชระเบยีนอะไรต่างๆนะคะ Discuss กนัเยอะมาก ตอนนัน้เรากใ็ชค้ะแนน
เหมอืนกนัแต่มนัก ็(มนัไม่ละเอยีด) ใช่ พอหลงัจากนัน้ทีห่ลงัจากมาตรฐานเสรจ็แลว้กไ็ดม้โีอกาส
เขา้ไปร่วมกระบวนการเยีย่มส ารวจเหมอืนกนักไ็ปทีบ่ ารุงราษฎรน์ะคะ แลว้กห็ลงัจากนัน้กม็า
เรื่อยๆแลว้จนสุดทา้ยนี่คุณโทน่ีจะกลบั คุณโทน่ีกพ็าไปฝึกจรงิๆตอนน้ีจะเริม่ปล่อยคนไทยจรงิๆ 
ไปฝึกคอืใชเ้สนาเป็นทีฝึ่กเลยนะคะ แลว้กต็อนนัน้ทีไ่ปนี่คุณโทน่ีกบ็อกว่าตอ้งมองแบบ Positive 
ใหห้าจุดแขง็จุดอ่อน รูส้กึตอนนัน้ทมี Surveyor เรากห็าไดแ้ต่จุดอ่อน...เยอะๆนะคะ Strength นี่
รูส้กึหายากมากนะคะตอนนัน้หายากมากเลย Strength นี่ แต่คุณโทน่ีกค็อยมาปรบันะ แต่เรา
โกรธมากเลยตอนนัน้คุณโทนี่มาตดั...พวกเรานะคะ เพราะว่ากว่าจะหาได้นะคะ ซึง่มนัหายาก
มากเหมอืนกนันะคะ แต่ว่ากไ็ม่เป็นไร เรากค็่อยๆเรยีนรูก้บัคุณโทนี่ไปดว้ยเหมอืนกนัว่าเอ๊ะจะ
เป็นอย่างไรนะคะ และหลงัจากนัน้น่ีกใ็นสว่นที ่หลงัจากนัน้พวกเรากเ็ริม่ไป Survey กนัตลอด
นะคะแลว้กจุ็ดที่ๆ ทมี Surveyor ภาคภูมใิจมากทีสุ่ดตอน Survey กค็อืทีเ่ชยีงราย เป็น
โรงพยาบาลทีบ่อกว่าเป็นโรงพยาบาลศูนยท์ีท่มี Surveyor บอกว่าทีน่ี่เรา ในมุมมองตอนนัน้เรา
ว่าดทีีสุ่ดที่ๆ เราประเมนิ แลว้กก็ระบวนการการพฒันาของทีเ่ชยีงรายไม่ว่าจะเป็นที ่Clinic Back 
Office นะคะ เรากไ็ดเ้รยีนรูต้่างๆมากมายนะคะ แลว้กต็อนนัน้เราจะเริม่เหน็ตน้แบบๆของ 
Surveyor ตน้แบบ Surveyor ทางคลนิิกคอือาจารยปั์ญญาเป็น Role Model ทางดา้นคลนิิก 
แลว้เหมอืนว่าเป็นครจูรงิๆใหก้บัทมี Surveyor เลย เรา Survey ใชเ้วลาตัง้ 4 ทุ่ม 5 ทุ่มตอนนัน้
เรยีนทัง้มาตรฐานดว้ยนะคะ แลว้กล็งไป Side งานไปเกบ็ Evidence เขา้มาๆเสรจ็แลว้ อาจารย์
ปัญญากจ็ะตัง้ประเดน็ค าถามว่า ไปเหน็อนันี้มนัคอือะไรแลว้มา Relate กบัประเดน็ส าคญั
มาตรฐานคอือะไร ตรงน้ีมนัถงึเหนื่อยมาก เหนื่อยจรงิๆอ่ะนะคะ แลว้กท็ีอ่าจารยธ์ดิาท่านบอกว่า
ปวดหวั แลว้ Role Model อกีท่านหนึ่งทีพ่วกเราถอืว่าเป็น Role Model ดา้น Back Office คอื
ท่านอาจารยธ์ดิา ท่านอาจารยธ์ดิานี่จะถูกพวกเราแซวอยู่เสมอ ท่านเป็นคนทีส่วยทีสุ่ด แต่งตวัก็
สวย แต่ว่าท่านจะตอ้งไปปีนบ่อบ าบดัน ้าเสยีไปปีน ไปทีข่ยะอะไรต่างๆนะคะ แต่ท่านสวยทีสุ่ด
นะคะแต่ท่านไปที่ๆ แบบอือ้หอืทุกคนไมค่่อยอยากจะไปนะคะ แต่สวยมากๆอะไรอย่างนี้นะคะซึง่
อาจารยก์จ็ะเป็น อาจารย ์2 ท่านนี่จะเป็น Role Model อาจารยปั์ญญาเป็น Role Model ดา้น
คลนิิก อาจารยธ์ดิาเป็น Role Model ทางดา้น Back Office แต่อาจารย ์2 ท่านจะ Appose ไม่
เหมอืนกนั อาจารยปั์ญญาท่านจะ Appose ที ่Soft แลว้กพ็ยายามใชใ้นลกัษณะ Positive 
คลา้ยๆคุณโทน่ีจะบอก แต่อาจารยธ์ดิาท่านกจ็ะบู๊นิดหน่อยท่านจะมอีะไรตรงๆ แต่เราคดิว่าเรา
ไดเ้รยีนรูว้่าถ้าบางครัง้นี่ในวฒันธรรมบา้นเรานี่ ถา้ชมมากเกนิไปกร็ูส้กึไม่ค่อยดที่าไหร่ 
โรงพยาบาลกบ็อกว่าไม่รูเ้รื่องแต่อาจารยธ์ดิาท่านกจ็ะมา Balance เพราะฉะนัน้ทมีเราก็จะเกดิ
ความสมดุลนะคะ มทีัง้ชมแลว้ก.็..เรากไ็ดพ้อประมาณนะคะ แต่ว่ากย็งัคดิอยู่เสมอว่าคุณโทน่ี
บอกว่า ถา้...เยอะกจ็ะไม่ค่อยดเีท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะ แต่ว่าตอ้งออกมาเป็นเชงิระบบนะคะ
แลว้เรากไ็ดต้รงนัน้นะคะออกมา แลว้กโ็รงพยาบาลส าหรบัโรงพยาบาลทบวงทีท่มี Surveyor 
ภูมใิจกค็อืมอ.นะคะ ซึง่มอ.นัน้เป็นทีแ่หล่งเรยีนรูท้างด้านการ Survey ทางดา้นของทบวงใหท้มี 
Surveyor เราจรงิๆตรงนี้ว่า การไป Survey ในสว่นของทบวงมหาวทิยาลยันัน้ ลกัษณะการจดั



ทมีการเลอืกคน Survey นัน้จะเป็นอย่างไรนะคะ เรากไ็ดบ้ทเรยีนจากตรงนัน้ แลว้กบ็ ารุงราษฎร์
กเ็ป็นภาคเอกชนทีเ่ป็นโมเดลใหเ้หมอืนว่า ถา้ไป Survey โรงพยาบาลเอกชน ลกัษณะการ 
Survey ตอ้งเป็นอย่างไรแลว้ก ็Surveyor น่าจะเป็นใครอะไรต่างๆนะคะ จากบทเรยีนของอนันัน้
นี่มากจ็ะหนกัใจทีสุ่ดคอืตอน Survey ของศริริาชเพราะศริริาช 2,000 เตยีงนะคะ ซึง่ศริริาช 
2,000 เตยีงกลยุทธใ์นการ Survey จะท ายงัไงดอีะไรต่างๆนะคะ ท่านอาจารยปั์ญญา อาจารย์
อนุวฒัน์กจ็ะใหแ้นวคดิอะไรต่างๆมากมายนะคะ แต่สิง่เหล่านี้นี่กไ็ดบ้ทเรยีนเหมอืนกนัว่า การ
จดั Survey แต่ละทีน่ี่ อย่างเช่นทบวงมหาวทิยาลยัน่ีครัง้แรกน่ี เป็นโรงเรยีนแพทยท์ีเ่ก่งมาก ทมี 
Surveyor เรากก็ลวัมากนะอาจารย ์บอกความลบัว่าทมี Survey นี่กลวัโรงเรยีนแพทยม์าก
เพราะว่าอาจารยปั์ญญาท่านกพ็ดูเหมอืนกนัว่า พวกเราทมี Survey บา้นนอก แต่อาจารยเ์ขา
เป็นอาจารยโ์รงเรยีนแพทย ์เราจะเป็นอย่างไรนะคะ อาจารยอ์นุวฒัน์กไ็ดใ้หแ้นวคดิเหมอืนกนัว่า
คงตอ้งมสีกัขพียาน เพราะฉะนัน้สกัขพียานอาจารยโ์รงเรยีนแพทย ์คณบดตี่างๆกจ็ะเกดิจาก
การทีเ่ราไป Survey เช่น โรงเรยีนแพทยน์ี่ตอ้งมอีาจารย์โรงเรยีนแพทยไ์ปดว้ยแลว้ไปเป็นสกัขี
พยาน ซึง่กไ็ดผ้ลนะคะ การทีอ่าจารยแ์ต่ละท่านไปเป็นสกัขพียานน่ีกไ็ดแ้นวร่วม ไดก้ลัยาณมติร
ซึง่อาจารยท์่านกม็สีว่นช่วยตรงน้ีค่อนขา้งมาก กไ็ปเหน็แต่ละทีท่่านกเ็กดิพลงัในสว่นตวัท่าน
ค่อนขา้งมาก แลว้กถ็า้เป็นโรงพยาบาลศูนยก์จ็ะเชญิผูอ้ านวยการแต่ละทีไ่ปเป็นสกัขพียานนะคะ 
พอเป็นภาคเอกชนกจ็ะมอีาจารยโ์รงเรยีนแพทยไ์ปดว้ยบา้งนะคะ ซึง่ตรงนี้กไ็ดป้ระสบผลส าเรจ็
พอสมควรเลยนะคะ แต่ในกระบวนการ Survey ทีย่ากทีสุ่ดนี่คอืองคก์รแพทย ์เพราะว่าถา้ไป 
Survey ฝ่ายการพยาบาลไม่ยากเพราะว่ามทีุนเดมิจากทีท่ างานกบัสว่นกองการพยาบาลมาก่อน 
แลว้กด็า้นการพยาบาลเหมอืน Survey ครัง้แรกไม่ค่อยไดเ้ขม้ขน้มาก เพราะว่ากองการพยาบาล
เขามกีารพฒันามาเบือ้งตน้ก่อน ก่อนเป็นฐานใหก้บั HA ค่อนขา้งมากนะคะ ซึง่เป็นทุนที่
ค่อนขา้งดนีะคะ แต่กลุ่มทีย่ากทีสุ่ดคอืองคก์รแพทยน์ะคะว่า ตรงน้ีจะคุยอย่างไร กจ็ะมอียู่ครัง้
หนึ่งเหมอืนกนัทีท่่านอาจารยปั์ญญานี่ไป Survey องคก์รแพทยน์ี่  2 ทุ่มยงัไม่กลบัมาพวกเราก็
เป็นห่วงท่านเหมอืนกนั ท่านไปคนเดยีวเพราะว่า Survey รอบแรกน่ีไม่ส าเรจ็นะคะ กอ็อกไปกนิ
ขา้วขา้งนอก อาจารยต์อ้งไปคนเดยีวเรากไ็ม่ค่อยเคยเหน็ พวกเรากน็ัง่อยู่ในโรงพยาบาลกล็ุน้
กนัเหมอืนกนัว่าจะเป็นยงัไง แต่สุดทา้ยท่านกก็ลบัมาไดน้ะคะกร็ูส้กึโรงพยาบาลแห่งนัน้ก ็
Happy แพทยก์เ็ขา้มามสีว่นร่วมนะคะ เสยีดายท่านไม่อยู่ว่าท่านมกีลยุทธอ์ย่างไรทีไ่ปพดูคุยกบั
แพทย ์ใหแ้พทยเ์ขา้มามสีว่นร่วมต่างๆมากมายนะคะ แลว้ในช่วงที ่Survey หลงัจาก 39 โรงนัน้
ระบบทีม่ปัีญหามากทีสุ่ดกค็อื มอียู่ 3 สว่นคอื ตดิเชือ้ ตดิยา แลว้กต็ดิความเสีย่งนะคะอยู่ 3 
สว่นนะคะ ซึง่เป็นจุดทีเ่ป็นปัญหามาตลอด หลงัจากนัน้พออาจารยอ์นุวฒัน์เริม่ท าบนัได 3 ขัน้ ก็
เริม่ใหเ้กดิการพฒันาทีด่ขีึน้ต่างๆนะคะ กไ็ด ้Involve กระบวนการมาตลอดนะคะ คดิว่าตรงน้ีก็
เอาสัน้ๆแค่นี้ก่อนนะคะอาจารย์ 
 คุณหมอโกมาศ : รูส้กึเกดิมาคุม้ค่านะครบัไดม้าร่วมในกระบวนนี้ ผมกไ็ม่ไดร้่วมเลยนัง่
ฟังอยู่กร็ูส้กึอจิฉาพวกเรานะทีไ่ดม้าท างานที่มนัยิง่ใหญ่ไดข้นาดนี้  



คุณหมอ... : คอืพอฟังแลว้ (ยงัไม่ปิดๆ) เปล่าๆๆ ผมจะ รบีปิดกไ็ดน้ะครบั คอืผมฟัง
แลว้นี่ผมรูส้กึว่าเออตกลงมนัมจีิก๊ซอรห์ายไปตวัหนึ่งหรอืเปล่า เพราะว่าตอนเริม่ต้นดเูหมอืน
เทพทารนิทรน์ี่จะเป็นตวั Initiate ทีส่ าคญัอนัหนึ่งเลยนะครบั แต่ตอนประเมนิ ตอนอะไรต่ออะไร
หายไปไหนเลยไม่รู ้เขาเขา้มาสมคัรกไ็ปสมคัรนะคะ แลว้มนัเกดิเป็นยงัไงมายงัไง เพราะผม
เขา้ใจว่าโทน่ีนี่เขา้มาครัง้แรกนี่นะครบัเขา้มาทาง line ของเทพทารนิทรแ์ลว้กอ็าจารยธ์ดิานี่นะ
ครบักเ็ป็นคนดแูลเทพทารนิทรอ์ยู่อะไรอย่างนี้นะครบั แลว้อาจารยธ์ดิากเ็ป็นคนทีไ่ปประเมนิใคร
ต่อใครเขาอะไรอย่างนี้นะครบั แต่ตรงเทพทารนิทรต์รงนี้เรยีกว่า phase out ไปไดย้งัไงนะครบั  

อ.ธดิา : ไอเ้รื่องส าคญัของการจะท า HA ใหป้ระสบความส าเรจ็นัน่คอื Teamwork ไง
อาจารยส์รา้งไม่ได ้แพทยน์ี่ยากจรงิๆอาจารย ์(ครบัอาจจะม)ี 

คุณสุธรรม : ผมเสรมิประเดน็แพทยน์ิดหนึ่งนะครบั ผมว่าเป็นจุดอ่อนของ เป็นจุดทีย่าก
น่าจะยากทีสุ่ดของทุกทีแ่หละครบั โรงเรยีนแพทยย์ิง่ยากใหญ่ครบัเพราะว่าอาจารยแ์พทยน์ี่ 
Autonomy สงูมาก โรงพยาบาลชุมชนเขากภ็ารกจิเยอะ เพราะฉะนัน้ไอ ้Key word ที่
โรงพยาบาลไหนสงัเกตจะได ้HA ไม่ HA นี่ผมว่าแพทยน์ี่มาเขา้ร่วมมากแค่ไหนแลว้ออกแรง
มากแค่ไหนนะครบั แลว้แพทยจ์ะสงัเกตทุกโรงนะครบัจะเขา้ทหีลงัทมีอื่น พยาบาลนี่ตวัยนืก่อน
เลยนะครบั เภสชันี่ยนื ทนัตะมาก่อน แพทยม์าทหีลงัทุกททีุกโรงนะครบั แต่ผมเชื่อว่ากลไก
อนัหน่ึงทีน่่าจะดน่ีาจะบนัทกึไวค้อืไอ ้National Forum นี่ครบั เพราะ National Forum นี่จรงิๆ
มนัสรา้งบรรยากาศหรอืสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัแพทยเ์ยอะนะครบั ผมสงัเกตปีแรกๆนี่ ผมอยู่ที่
คณะผมกม็แีพทยเ์ดก็ๆสมคัรมา National Forum พวกเรามโีควตาจ ากดันะครบัเวลามาประชุม
กรุงเทพนี่ใชโ้ควตาตวัเอง เขากส็มคัรมา กด็ทู าไมมนัมาวะอย่างน่าแปลกใจ ปีที ่2 กม็าอกี ปีที ่
3 กม็าอกีแลว้มาแบบสนใจมาก คนเหล่านี้ปัจจุบนักลายเป็น Key Person ในการท าคุณภาพ 
เหมอืนอย่างทีอ่าจารยป์ระเวศน์บอกคอืมนัได ้Release เขาได ้Release สิง่ทีเ่ขาอยากจะท าอ่ะ
นะครบั แลว้ก ็National Forum นี่มนัมาท าใหเ้ขาเหน็บรรยากาศ เหน็ว่าสิง่นี้น่าจะถูกตอ้ง ผมก็
มาใชต้รงน้ีเป็นแรงบนัดาลใจนะครบัว่าเอ๊ะ สิง่ทีเ่ราท านัน้ถูกตอ้ง มคีนอื่นในกระแสนี้อกีเยอะ
ตอ้งการเรื่องนี้ ไดม้าเรยีนรูม้าแลกเปลีย่น แต่ทีส่ าคญัคอืไดบ้รรยากาศกลบัไปอ่ะว่าไอท้ีเ่ราท านี่
น่าจะถูกแลว้นะครบั แลว้กค็นอื่นกเ็รยีนรูจ้ากกนัคอืกร็ูว้่าบางทีก่ไ็ปไม่ถงึไหน บางทีก่ต็อบ
ค าถาม ค าถามเดยีวกนัแต่ตอบคนละแบบได้นะครบักไ็ดเ้รยีนรู ้แต่ทีผ่มประทบัใจมากคอืแพทย์
เดก็ๆทีม่าเขา้แรกๆนี่แลว้มาเขา้ สุดท้ายนี่ปัจจุบนัเป็นคนส าคญัมากของคณะทีเ่ป็นตวัผลกัดนั
นะครบั แลว้ตอนประเมนิน่ีแรกๆนี่แพทยม์าน้อยมาก คอืสรา้งองคก์รแพทยน์ี่โอโ้หยากเยน็นะ
ครบัทีแ่พทยจ์ะเขา้มาร่วมดว้ยน่ี มไีม่กีค่นหรอกครบัไม่ถงึ 10% แต่พอใกล้ๆ ทา้ยเขา้ๆ นี่ผมว่า
บรรยากาศภายในนี่ ทุกทมีเขา้มานี่นะครบัทุกทมีเขามานี่แลว้สุดทา้ยพอวนัประเมนิจรงิๆ ทุก
คนกเ็อา้เป็นสว่นร่วมขององคก์รน่ี ยงัจ าไดว้่ามหีวัหน้าภาคท่านหน่ึงอาวุโสมากแลว้ วนัเขาจะ
มาประเมนินี่แกอยู่...ใหญ่ในหอ้งผ่าตดั เปลีย่นชุดเปลีย่นเสือ้อะไรเรยีบรอ้ย วนัเขามานี่แกมา
เกบ็รองเทา้ใหจ้ดัใหเ้ป็นระเบยีบ เราเหน็ภาพอย่างนี้เรารูแ้ลว้ว่า เราไดใ้จคนของเราแลว้คนทีจ่ะ



เขา้มานัน้ ฉะนัน้ไอแ้พทยท์ีเ่ขา้มาไดน้ี่ผมคดิว่าน่าจะเป็น Key Step ทีส่ าคญัแลว้กม็หีลายกลไก
นะครบัทีใ่ชด้งึแพทยเ์ขา้มา ผมว่าพีเ่รณูอาจจะมปีระสบการณ์ทีด่งึแพทยเ์ขา้มาอย่างไรนะครบั 

คุณมาเรยีม ซสักี ้: …that happen here is doctor start work at the bigger hospital 
where the university hospital and then they work at another hospital like Teptarin other 
hospital. They involve of the main hospital they work when they do not a participate in 
teamwork at the other hospital and that happening more and more because the part 
time so you can’t call them to meeting, they don’t have time they come in do the patient 
care and go back to other hospital. And that is the problems with teamwork. 

คุณหมอโกมาศ : เรายงัมคีุณสรานุชนะครบั ซึง่แลว้กอ็าจจะ ผมอยากจะใหคุ้ณโทนี่พดู
ก่อนทีจ่ะมาสุดทา้ยทีพ่ีอ่นุวฒัน์กแ็ลว้กนันะครบั เวลาเราตอนน้ีกบ็่าย 3 ครึง่ประมาณเฉลีย่ๆก็
สกั 4 โมงอ่ะนะ คุณสรานุชสะทอ้นเรื่องราวในชวีติทีพ่าใหต้อ้งมาเป็นหเูป็นปากแทน 

คุณสรานุช : จรงิๆตอ้งบอกว่าตามชื่อคุณหมออนุวฒัน์มาอ่ะค่ะ คอืตอนนัน้จ าไดว้่าตาม
ชื่อคุณหมออนุวฒัน์จรงิๆ ตามรอยๆผูบุ้กเบกิ คอืตอนนัน้จ าไดว้่าตอนนัน้ปี 1997 คอื 2540 เพิง่
เรยีนจบกลบัจากต่างประเทศค่ะ พอดมีพีีค่นหนึ่งซึง่เคยเจอกนัทีต่อนเรยีนอยู่ทีต่่างประเทศเป็น 
ท างานอยู่คณะเดยีวกบัอาจารยจ์ริุตแลว้กพ็ีเ่ขาโทรมาบอกว่า มจีดังานวชิาการจุฬาแลว้กใ็นนัน้
มหีวัขอ้เรื่อง TQM ซึง่จะมคีนมาพรเีซน็ต ์แลว้กเ็ผอญิตอนทีไ่ปเรยีนอยู่กว็ชิาหนึ่งทีเ่รยีนกจ็ะ
เป็น Quality Management นะคะ กเ็ลยสนใจไปฟัง ตอนนัน้เพิง่กลบัมาใหม่ๆกย็งัไม่มงีานท า 
พอไปฟังปุ๊ บกเ็จอ section TQM ซึง่คุณหมออนุวฒัน์เป็นคนพดูเป็นคนบรรยายถงึ TQM 
Project ทีม่ ี8 โรงพยาบาลน าร่องนะคะ กฟั็งแลว้กป็ระทบัใจแลว้กโ็อ๊ยอยากรูค้นนี้ท างานทีไ่หน 
ตามๆต่ออยากรูว้่าคนน้ีท างานทีไ่หน แลว้กต็ามไปจนกระทัง่รูว้่าคุณหมออยู่สวรส. แลว้กไ็ป
สมคัรงานทีส่วรส.ค่ะ นี่ตามมาตัง้แต่ตน้ (หอืตามแบบ) นี่เป็นแฟนพนัธุแ์ท ้กไ็ปสมคัรงานทีน่ัน่
ค่ะ สกัพกัหนึ่งกถ็ูกเรยีกตวัไปสมัภาษณ์ กจ็ าไดว้่ามอีาจารยส์มศกัดิก์บัอาจารย์อนุวฒัน์เป็นคน
สมัภาษณ์ค่ะ แลว้กส็กัพกัหนึ่งกเ็รยีกตวัไปท างาน กต็อนนัน้ทีร่่วมงานดว้ยกนักเ็หมอืนที่
อาจารยธ์ดิาบอกค่ะว่า กเ็ริม่ดว้ย 4 คนคอืมคีุณหมอเป็นหวัหน้าทมี แลว้กม็โีอ ้แลว้กม็แีตน แลว้
กม็น้ีองปุ๊ เหมอืนกบัเป็นธุรการอ่ะค่ะ 4 คนจรงิๆแลว้กเ็รานัง่อยู่ตกึ DMS 6 ซึง่เป็นตกึเลก็ๆถดั
จากสวรส.นะคะ ตอนนัน้ระบบไอทกีไ็ม่มอีะไรกไ็ม่ม ีเพราะฉะนัน้คอืยงัเป็นสมยัก่อนยงัเป็น Dial 
up คอือเีมลลก์ต็อ้งหมุนโทรศพัทต์ิด๊ไปแลว้สายกห็ลุดๆ สว่นมากเรากเ็ดนิวิง่กนัระหว่าง 2 ตกึ
สง่งานหรอืว่าสง่ไฟลอ์ะไรอย่างนี้ค่ะ กอ็ยู่กนัมาเรื่อยๆอย่างนัน้เริม่ตัง้แต่ 35 โรง งานกง็านที่
ไดร้บัมอบหมายกจ็ะเป็นการ คอืทีม่าทีไ่ปคอืตอนนัน้เขาเริม่ไปประมาณครึง่ปีแลว้นะคะ คอื 
Project นี่เริม่ไปประมาณครึง่ปีแลว้เพราะโอเ้ริม่ไปท างานตอนกรกฎา แต่เขาเริม่ตัง้แต่ตน้ปี 40 
กท็ีม่าทีไ่ปกม็ ี35 โรงพยาบาลอยู่แลว้ม ีList ของผูอ้ านวยการอยู่ในมอืมเีบอรโ์ทรศพัท ์แลว้คุณ
หมอกบ็อกว่าใหเ้ริม่โดยการท ายงัไงกไ็ดใ้หส้รา้งสมัพนัธภาพกบัเขา ใหรู้จ้กั 35 โรงนี้อย่างด ี
แลว้กท็ าตวัใหเ้ขารูส้กึว่าไวใ้จแลว้เป็นทีพ่ึง่จะไดบ้อกเล่าอะไรกบัเรา ความลบัว่าท างานน่ะมนั
ยากง่ายแค่ไหนกบัการท างาน HA กม็ชีื่อผอ.มเีบอรโ์ทรศพัท์  มชีื่อผูป้ระสานงานดว้ยนะคะ โทร



ไปนี่สว่นใหญ่หลายโรงพยาบาลเลย โดยเฉพาะผอ.ในเขตกระทรวงทัง้หลายจะบอกคุณเป็นใคร
ไม่ใช่อนุวฒัน์ผมไม่คุยดว้ยแลว้กว็างหใูส่ อะไรอย่างนี้กจ็ะเจอแบบอย่างนี้หลายโรง กต็อ้ง
พยายามค่อยๆแนะน าตวัไปคุยไปเรื่อยๆนะคะ กส็กัพกัหนึ่งกจ็ะเริม่แบบว่ารูจ้กัผูอ้ านวยการ 
รูจ้กัผูป้ระสานงานโรงพยาบาลทีท่ า HA ของแต่ละโรง แลว้กด็ว้ยความทีว่่าคนเรากน้็อย ตอนนัน้
กจ็ะมรีุ่น Consultant ก ็4-5 คนคอืมอีาจารยส์มเกยีรติ ์อาจารยช์ านิ อาจารย์บุญเรอืงนะคะก ็
แลว้ตอนนัน้แผนงานกจ็ะแบ่งออกเป็น 4 แผนหลกัๆ มอีาจารยธ์ดิาดแูผนประชาสมัพนัธใ์ห้ มี
อาจารยม์าลนิดีแูผนเรื่องของการเตรยีมเรื่อง Surveyor มอีาจารยปั์ญญาดเูรื่องแผนของที่
ปรกึษาซึง่โอเ้ป็นผูช้่วยอยู่ แลว้กจ็ะมแีผนอกีแผนหน่ึงกค็อืเป็นแผนจดัการส านกังานทัว่ๆไป
บรหิารโครงการ แลว้กห็น้าทีก่ค็อืทุก 2 อาทติยจ์ะตอ้งพยายามหมุนรอบ คอืโทรตามโทรคุย คุย
ไปเรื่อยๆค่ะ คุยทุกขส์ุข คุยเรื่องจปิาถะจนกระทัง่เขาเริม่ไวใ้จ แลว้เขากจ็ะเริม่เล่าว่าเขาท าอะไร
ถงึไหนตดิขดัยงัไง เราก ็record ไอพ้วกนี้ไว ้กจ็รงิๆไดเ้รยีนรูจ้ากคุณหมอเยอะค่ะ เพราะว่าคอืมี
ประสบการณ์ในการท างานในแวดวงสาธารณสุขกน้็อย ความจรงิกค็อืท างานเป็นพยาบาลอยู่
ประมาณ 4-5 ปีก่อนไปเรยีนต่อ แลว้กก็ลบัมานี่กเ็ป็นงานแรก กไ็ดเ้รยีนรูว้ธิกีารท างานแบบ 
Qualitative Research กจ็ากคุณหมอ กค็อืจด สมัภาษณ์ บนัทกึ แลว้กเ็อาพวกนี้มาเกบ็รวบรวม
คลา้ย witness seminar เหมอืนกนันะคะคุณจนิ แลว้กจ็ะมกีารคุยกนัเป็นระยะเพือ่ดู Progress 
ของโรงพยาบาล แลว้กห็ลงัๆกเ็ริม่ดขีึน้จนกระทัง่กเ็ริม่สามารถ คอืไม่ตอ้งโทรไปเองแลว้
โรงพยาบาลโทรมาหาบา้งกส็มัพนัธภาพกจ็ะเริม่ดขีึน้ สิง่หนึ่งทีไ่ดจ้ากการท างานที่นี่กค็อืไดเ้หน็
ภาพของทฤษฎเีรื่องของการบรหิารคุณภาพทัง้หลายในเชงิรปูธรรม คอืไดม้โีอกาสเหน็ว่าพอมา
เอา...จรงิในโรงพยาบาลแลว้ มนัยากงา่ยอย่างไรมนัตดิขดัตรงไหน แลว้กก็ว่าจะไดไ้ปถงึ
ความส าเรจ็นี่ไม่ใช่ไดม้า คอืหนทางไม่ไดโ้รยดว้ยกลบีกุหลาบจรงิๆ แลว้กอ็ย่างทีห่ลายๆท่าน
พดูน่ะค่ะว่า Key Success หลกัๆ คอื Top Management จรงิๆคอืถา้ไม่ Commit แลว้กไ็ม่ 
Support จรงิๆนี่งานไม่ค่อยเกดิ แลว้กอ็กีอนัหน่ึงกค็อืองคก์รวชิาชพีดว้ย เพราะว่าท างานใน
โรงพยาบาลมนัไม่เหมอืนอุตสาหกรรมอื่นซึง่ คอืมาตรฐานอื่นๆนี่อยา่ง ISO กเ็หน็ชดัคอื
มาตรฐานอื่นๆนี่ไม่ไดม้ตีวัคนไม่ไดม้ ีตรงน้ีมามสีว่นเกีย่วขอ้งเยอะแลว้ท างานในโรงพยาบาลนี่ 
การดแูลรกัษาคนหนึ่งๆถงึแมว้่าจะโรคเดยีวกนักไ็ม่เหมอืนกนัไดไ้งคะ มนัมตีวัแปรเยอะ กไ็ด้
เรยีนรูจ้าการท างานทีน่ี่ ไดเ้พือ่นได ้network แลว้กไ็ดเ้รยีนรูจ้ากผูเ้ก่งผูก้ลา้ทีร่ว่มมาอยู่ในรุ่น
บุกเบกินะคะ มปีระสบการณ์อะไรดีๆ เยอะ ตัง้แต่ท า National คอืจ าไดว้่าก่อน National Forum 
เรามจีดั Annual Meeting ก่อนประจ าปี เพือ่ใหโ้รงพยาบาลทัง้ 35 แห่งไดม้าแชรป์ระสบการณ์
กนั จ าไดว้่าปีแรกนัน้จดัทีบ่ ารุงราษฎร์รูส้กึจะใชช้ัน้ 12 หอ้งประชุมของเขาเป็นสถานทีจ่ดังาน 
บ ารุงราษฎรก์ ็Support หลายอย่าง แลว้กม็โีรงพยาบาล 35 โรงมาแชรป์ระสบการณ์กนั ก็
ค่อนขา้งประสบความส าเรจ็ด ีค่ะไดเ้ปลีย่นทีก่นิขา้วดว้ยค่ะอาหารกอ็ร่อยค่ะ แลว้กห็ลงัจากนัน้
ปุ๊ บปีต่อๆมากเ็ริม่มจีดั Forum ขึน้อ่ะนะคะ กน่็าประทบัใจตรงทีว่่าจากพนัคนแลว้กข็ยายมาเป็น 
6-7 พนัคน แลว้กเ็ป็นเวททีี่มนัไม่มพีรมแดนจรงิๆ คอืไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลระดบั 10 เตยีง 
20 เตยีง จนกระทัง่ถงึโรงเรยีนมหาวทิยาลยัโรงเรยีนแพทยก์ไ็ดม้าอยู่ในงานเดยีวกนั แลว้กม็า



แลกเปลีย่นเรยีนรูก้นั ซึง่มนัไม่น่าจะเกดิขึน้งา่ยๆแต่ว่าดว้ยกลุ่มผูบุ้กเบกิเหล่านี้อ่ะค่ะ คอืกลุ่ม
ตัง้แต่คุณหมออนุวฒัน์ ตัง้แต่อาจารยธ์ดิา อาจารยปั์ญญา อาจารยแ์วว๋แลว้กห็ลายๆท่าน กท็ า
ใหจ้นกระทัง่มวีนันี้ 10 กว่าปีผ่านไป 10-11 ปีผ่านไปค่ะ จะใหเ้ล่าเรื่องข าขนัไหมคะกจ็ะมตีัง้แต่
เอาไม่ซเีรยีสนะคะๆ กจ็ะมตีัง้แต่ทีอ่เีมลลก์นัไม่ตดิตอ้งโทรกนัไปโทรกนัมาไม่ตดิ แลว้กม็ตีัง้แต่
สมยัก่อนมนัไม่มอีะไรเลย ไม่ม ีResource ไม่มอีะไรใหต้อ้งบรหิารเงนิทีไ่ดม้า 25 ลา้นอย่างด ี
หลายอย่างเรากจ็ะใชว้ธิเีขน็ไปเขน็มา มพีีตุ่่มเป็นคนช่วยเยอะอยู่สป. กจ็ะจดัอะไรทกีส็ป.เป็นตวั
รนัใหใ้ช่ไหมคะ หอบกระดาษเปล่าไปซือ้กระดาษไอท้ีแ่บบรมีละ 500 แผ่น แลว้กม็จีกัรยานอยู่
คนัหน่ึงแตนเป็นคนขี ่โอข้ีจ่กัรยานไม่ค่อยเป็น โอซ้อ้นทา้ยแบกกระดาษอะไรอย่างนี้ไปทีส่ป.เอา
กระดาษไปใหพ้ีตุ่่มเพือ่จะไปโรเนียวไปซรีอ็กซท์ าเอกสาร แลว้กม็หีอ้งประชุมอยู่หอ้งหนึ่งใน
พรพ.ในส านกังานเรา กานัง่เรยีงกนัเองแลว้กแ็มก็ซ์ๆ ๆ ตอนหลงัคอืทีก่ระทรวงสาธารณสุขกจ็ะ
มตีลาดนดัใช่ไหมคะ กจ็ะของขายเยอะเรากไ็ปซือ้ ช่วงนัน้เป็นช่วงทีฮ่ติไอห้มอนทีส่ามารถรดูซปิ
ออกมาแลว้กลายเป็นผา้ห่ม ทุกคนกจ็ะมกีระเป๋าตดิตวัอยู่ใตโ้ต๊ะทีท่ างานคนละกระเป๋า ในนัน้ก็
จะมหีมดเลยเสือ้ยดื กางเกงขาสัน้ รองเทา้ผา้ใบ ผา้เชด็ตวั ชุดอุปกรณ์อาบน ้า แลว้กม็หีมอนอนั
นี้ใบหนึ่งค่ะ คอืซือ้ 2 ใบ ใบหนึ่งเป็นหมอนใบหนึ่งเป็นผา้ห่ม เยน็ปุ๊บเรากเ็ครยีดหน่อยเรากไ็ป
วิง่รอบกระทรวงก่อน กลบัมาอาบน ้าเสรจ็แลว้กม็าเรยีงเอกสารต่อ แลว้กลางคนืปุ๊บนี่โต๊ะทีเ่รา
ท างานกโ็ต๊ะหนึ่งมนักย็าวประมาณหนึ่งตวัคนพอดคี่ะ เรากจ็องเอาเลยใครจะเอามุมนี่เตยีง
สว่นตวั วนัไหนกลบับา้นไม่ไดก้น็อนกนัตรงนัน้ นี่กค็อืทีน่อนเรากค็อืท างานกนัอย่างนี้ค่ะคอืบาง
ทไีม่ไดก้ลบับา้น (ฟังดคูลา้โรงงานนรกนิดหนึ่งนะครบั) ไม่ แต่ว่าจรงิๆช่วงนัน้ยุคบุกเบกิพวกเรา
มคีวามสุขมาก คอืเราท าคุณหมอไม่ไดข้อรอ้งใหท้ า แต่ว่าคอืกท็ าอย่างมคีวามสุขแลว้อกีอย่าง
หนึ่งเราก าลงัพยายาม Drive เรื่องคุณภาพกบัโรงพยาบาล คอืพวกเรากค็ุณภาพจ๋ามาก 
ประมาณว่าพอโรเนียวมาอุ๊ยมนัมคี านี้พมิพผ์ดิอยู่ค าหนึ่ง ไม่ได้ๆ  รอ็กซใ์หม่ แกะใหม่ มาเรยีง
ใหมค่อืผดิสกัค ากไ็ม่ได ้คอืเป็นโรคแบบ Professionist กต็อ้งเรยีงกนัอย่างนี้ค่ะ กเ็ลยท ากนัขา้ม
วนัขา้มคนืกส็นุกมาก แลว้กจ็ะมทีีน่อนประจ าตวัคนละทีอ่ะไรอย่างนี้ค่ะ แต่ว่าคอืทุกคนอยู่ดว้ยใจ 
คอืคุณหมอไม่เคยขอรอ้งว่าเฮย้หา้มกลบัตอ้งใหเ้สรจ็ แต่กท็ ากนัไปจนเสรจ็ค่ะ ม ีspare ค่ะ
อาจารย ์ 

อ.ธดิา : เพิม่นิดหน่ึงนะคะ คอืสิง่หนึ่งตอนนัน้นี่เพราะว่าทุกคนท างานดว้ยใจและท างาน
ใหเ้พราะว่า อาจารยอ์นุวฒัน์กท็ า กเ็ลยรูว้่าน้องๆทุกคนท าๆเพราะเหน็ผูน้ าท า มนัเป็น
วฒันธรรมทีด่มีากเลยอ่ะค่ะ ระยะแรกๆนะคะ  

คุณหมอโกมาศ : ตอนน้ีกย็งัเป็นอยู่หรอืเปล่าครบัคอืหรอืว่าผอ.เลกิท าแลว้ ยงัท าอยู่นะ
ครบัยงัท าอยู่ ยงันอนอยู่เหมอืนเดมิ 

คุณสรานุช : โอจ้ าไดว้่ามแีต่คนคดิว่าน้องป่ินเป็นลูกโอด้ว้ยซ ้า คอืตอนนัน้นี่คอืท าจนลมื
ลูกตวัเองเลยค่ะ คอืเวลาไปโรงพยาบาลไปอะไรไม่สนใจเลย แลว้กจ็ าไดว้่าลูกคนเลก็ของคุณ
หมอคอืน้องป่ินนี่กค็อืจะแบบว่าโอ๊ยตดิ จงูมอืตดิกนัเป็นตงัเม แลว้กม็อียู่หนหน่ึงคุณหมอกอ็ยาก
ใหพ้นกังานเราคอืเรามกีนัอยู่ 4-5 คน กอ็ยากใหแ้บบว่าไดพ้กัผ่อนรแีลกซ ์กร็ูส้กึจะไปพทัยาไป



คอนโดอาจารย ์อาจารยธ์ดิาสปอนเซอรท์ีพ่กั ไปพทัยากนัโอ๊ยจะไปพกัผ่อนนะพวกเราอะไร
อย่างนี้คุณหมอบอก เรากด็ใีจจะไดไ้ปเล่นน ้าจะไปทะเล ไม่ตอ้งเอาอะไรไปมากนะ พอถงึเวลา
ไปปุ๊ บนะตวัเองนัง่กางโน้ตบุคแลว้นัง่พมิพอ์ยู่หน้าสระน ้า ไม่มใีครกลา้เล่นเลยเพราะว่าหวัหน้า
ยงัท างานอะไรอย่างนี้ค่ะ 

อ.ธดิา : ขอนิดหนึ่งถา้ไม่พดูวนัน้ีรูส้กึมนัยงัไม่จบอ่ะนะคะ เพราะว่าท างานมาในเรื่อง
คุณภาพนี่บุคคลทีน่่าชื่นชมและเป็นแบบอย่างนี่ค่ะคอือาจารยอ์นุวฒัน์ ถา้ไม่มอีาจารยอ์นุวฒัน์
ไม่มวีนันี้นะคะ ท่านเกาะตดิแลว้กด็ว้ยความอดทน ทนต่อแรงเสยีดทานสารพดัเลยนะคะ คอื
อยากใหท้่านไดร้บัการยกย่องเป็นบุคคลตวัอย่างหรอืบุคคลดเีด่นดา้นคุณภาพนี่ค่ะ เดีย๋วองคก์ร
ไหนใครจะเสนอนี่ยงัมองๆอยู่นะคะ ว่าสมควรอย่างยิง่จะไดร้บัค่ะ สปสช.นี่เตม็ทีอ่ยู่แลว้อ่ะแต่ว่า
เอ๊ะถา้เราใหน้ี่เหมอืนเดีย๋วว่า...กนั คอื  

ผูด้ าเนินรายการ : ผมว่าๆอย่ารบีใหเ้ลยครบัเพราะว่าถา้รบีใหม้นัเป็นรางวลัระดบั 
ประเทศครบั ไวอ้กีแป็บหนึ่งเดีย๋วกอ็าจจะแมกไซไซหรอืว่าอะไรไปอย่างนัน้ เรากไ็ม่รูว้่า คุณโท
นี่กอ็าจจะเป็นสายสบืของแมกไซไซอยู่แลว้ เรากไ็ม่รูด้ว้ยนะ กย็งัมเีรื่องราวของพีอ่นุวฒัน์ซึง่เรา
ยงัไม่ไดฟั้งนะครบั แต่ว่าเราจะใหคุ้ณโทนี่ก่อนไหมครบัหรอืว่ายงัไง เอา พีว่ชิาญเชญินะครบั  

อ.วชิาญ : กก็่อนจะไปถงึคุณอนุวฒัน์ สุดทา้ยครบักอ็ยากจะเล่าถงึบรรยากาศใน
ช่วงแรกๆของการท าสกันิดหนึ่งครบัว่า ทัง้โรงพยาบาลน าร่องแลว้กม็อีกีหลายโรงนะครบัทีไ่ม่ได้
เป็นโรงพยาบาลน าร่องนี่กส็นใจท า ช่วงนัน้ทางภาคกีม็กีารเชญิประชุมเป็นระยะๆทัง้ผูบ้รหิารผู้
ปฏบิตันิะครบั กม็โีอกาสแลกเปลีย่นความรูก้นัเยอะนะครบันะ มปีระเดน็ให ้Debate กนัมากมาย
นะครบั ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวธินี าองคก์รกด็นีะครบั วธิดี าเนินการจดัการกบัแพทยก์ด็ ีเขามหีลาย
เทคนิคนะครบั ทัง้เทคนิคป่าลอ้มเมอืงอะไรต่ออะไรกม็ ีเสนอแนะกนัมากมายนะครบั องคก์ร
แพทยเ์ป็นเรื่องหนึ่งที ่Debate กนัเยอะมากว่า โอ๊ยจะท ายงัไงกนัดนีะครบัเพราะไม่เคยมมีาก่อน
ในเมอืงไทยนะองคก์รแพทยน์ี่นะ เป็นเรื่อง HA นี่ที ่Introduce เขา้มาองคก์รแพทยน์ี่นะครบั 
บางโรงพยาบาลกผ็ูอ้ านวยการกลวัองคก์รแพทยม์ากนะ กลวัว่าจะมาสูก้บัผูอ้ านวยการนะครบั 
กจ็า้งเองนะครบัเอาคนทีไ่วใ้จไดเ้ป็นประธานองคก์รแพทยน์ะครบั แต่บางโรงพยาบาลก็
ผูอ้ านวยการอยากม ีแต่เขาไม่ค่อยมใีครอยากมาท านะ แต่กเ็ป็นประสบการณ์ทีก่่อร่างสรา้งตวั
มาเยอะนะครบั แลว้กโ็รงพยาบาลสว่นใหญ่นี่จะไปไม่ไปอยู่ตรงน้ี องคก์รแพทยน์ี่ส าคญันะครบั 
บางโรงทีท่ ามาเป็น 10 ปีนะครบัยงัไม่ไดร้บัการประเมนิรบัรองกม็นีะครบั เพราะตดิทีแ่พทยน์ี่นะ
ครบัปัญหาใหญ่นะครบั แต่กไ็ดฝ่้าฟันกนัมาเยอะนะครบั สว่นเรื่องการ Survey นี่กเ็ล่านิดหน่ึง
ว่า เรากพ็ยายามหาวธิ ีSurvey หลายวธินีะครบั เอาของอเมรกินัมาดนูี่ละเอยีดยบิเลยนะครบั 
ประเมนิใหค้ะแนนทุกขอ้นะครบั มแีคปดว้ยมอีะไรดว้ยนะครบั สรุปกเ็ลยสุดทา้ยบอกไม่เอา
ดกีว่าไม่ไหวนะครบัตัง้หลายรอ้ยขอ้นะ กเ็ลยมาเอาแนวทางของ...National Quality Award มา
ใชน้ะครบั เขาแบ่งเป็นแค่ 5 ระดบัก ็Score เป็นภาพใหญ่หน่อยนะครบั กเ็ลยอาจจะไม่ไดบ้อก
โรงพยาบาลนะครบั ว่าไดค้ะแนนเท่าไหร่นะครบั แต่โดยขอ้ตกลงเราคอืตอ้ง 3 ขึน้ไปนะครบัใน
แต่ละเรื่อง กย็ุคแรกๆทีอ่อกไป Survey มคีนมาฝึกเป็น Surveyor เยอะมากนะครบั มคีวาม



กระตอืรอืรน้ท าไปสกัแป็บ ค่อยๆหายไปๆนะครบัเหลอืไม่กีค่นนะครบั เพราะว่าไป Survey แค่
ละทนีี่นะครบักลางวนั Survey เสรจ็กว่าจะเลกิบางทกี ็5 โมงนะครบั มา Discuss กนัต่อนี่เทีย่ง
คนืกม็นีะครบั ต ี1 กย็งัเคยนะครบัคอืความเหน็ของ Surveyor แต่ละคนกย็งัไม่ค่อยตรงกนันะ
ครบั พีเ่รณูกเ็คยไปดว้ยไปเป็น Surveyor อยู่ระยะหนึ่งนะครบักค็งยงัจ าได้นะครบั ถงึเทีย่งคนืด ี
1 กย็งั Discuss กนัอยู่นะครบั กเ็หนื่อยๆมากแต่ว่าเป็นสิง่ทีด่นีะครบั รูส้กึไดเ้หน็สิง่ดหีลายๆ
อย่างในโรงพยาบาลนะครบั เป็นบรรยากาศทีด่อีย่างยิง่นะครบัตอนไป Survey นี่นะครบั แต่ก็
ตอน Exit นี่นะครบัถ้าโรงพยาบาลไหนะครบั Exit แลว้จะบอกผ่านการรบัรองนี่นะครบั รูส้กึมี
ความสุขมาก Surveyor กย็ิม้แยม้แจ่มใสนะครบั แต่ถา้ไปโรงไหนจะตอ้งบอกว่ายงัไม่ผ่านน่ีรูส้กึ 
Surveyor อยากจะหนีกนัทัง้นัน้นะครบั แต่มเีหตุการณ์ทีน่่าประทบัใจนะครบัคอื ผมกไ็ดไ้ปๆ
หลายโรงพยาบาลเพราะแพทยย์ุคแรกๆนะครบั ไม่ว่าจะเป็นมอ.เชยีงใหม่นะครบัหรอืว่าทีอ่ื่นก็
ตามนะครบั แต่ทีน่่าจะจดจ าไวเ้ป็นเหมอืนประวตัศิาสตรค์อืทีศ่ริริาชนะครบั  Exit Conference 
ศริริาชนี่เปิดหอ้งประชุมใหญ่นะครบั เจา้หน้าทีเ่ตม็หอ้งประชุมใหญ่เลยแลว้กย็งัลน้นะครบั กม็ี
ถ่ายทอดวงจรปิดไปอกีหอ้งประชุมหนึ่งดว้ยนะครบั คนฟังนี่คาดว่าประมาณ 3-4 พนัคนนะครบั
หลายพนันะครบั เพราะตอนออกมาจากหอ้งนี่เดนิแทบไม่ไดเ้ลยนะครบัคนลน้หลามไปหมด 
แลว้กไ็ดม้สีกัขพียานคณบดคีณะแพทยอ์ื่นๆดว้ยนะครบั เป็นบรรยากาศที่ๆ ประทบัใจมากนะ
ครบั ถา้ใครไดไ้ปเหน็นะครบัผูร้่วมในพธินีี่นะครบั ไม่ว่าจะเป็นผูถู้กประเมนิกด็ ีฝ่ายสกัขพียานก็
ด ีหรอืแมแ้ต่ Surveyor กด็นีี่ หลายคนกเ็รยีกว่าน ้าตาซมึนะครบั คอืกห็ลายๆคนกค็าดว่า
โรงพยาบาลอย่างศริริาชไม่น่าจะพฒันาไปไดร้บัการรบัรองไดง้า่ย นะครบั แต่กไ็ปไดน้ะครบัดว้ย
ความมุ่งมัน่ของผูบ้รหิารนะครบั แลว้กเ็ป็นพลงัส าคญัอนัหน่ึงนะครบัว่า โรงพยาบาลอย่างศริิ
ราชยงัท าไดน้ี่นะครบั โรงพยาบาลทีอ่ื่นทีไ่หนในประเทศไทยกค็วรจะท าไดท้ัง้นัน้นะครบั ถา้หาก
ว่ามเีหตุการณ์ตรงน้ีไวเ้ป็นประวตัศิาสตรท์ีส่ าคญัอนัหนึ่งครบั  

คุณหมอโกมาศ : ขอบคุณครบั กอ็าจจะน่าจะ ทางศริริาชเองกเ็ป็นประวตัศิาสตรส์ าคญั
ของเขาอกีกา้วหนึ่งเหมอืนกนันะครบัผมคดิว่า ไม่ใช่เป็นประวตัศิาสตรข์อง HA เพราะว่า
คณะแพทยก์เ็คลื่อนไหวอะไรทกี ็เหมอืนอาจารยป์ระเวศน์เปรยีบเทยีบว่าเหมอืนชา้ง แต่ว่าชา้ง
บนิ ชา้งบนิไดก้ท็ าอะไรไดเ้ยอะเลย เรามาทีคุ่ณโทน่ีดไีหมครบั Tony you have a few word to 
say and will be closing with Anuwat last, come on. 

คุณโทน่ี : We have talk about the successes of accreditation, we talk about 
some of the challenges we have. But we as in the visual being involve accreditation 
must beware and careful that we do not become complaisance. And say to ourselves  
the program is flying by except we can sit back and relax. No, a showiness we become 
complaisance and showiness we drawn back and not being un-should in helping the 
hospital. The program will fail, isn’t I’m going effort and I’m going section of training in 
education. But the hospital too so don’t relax keep on going.  



คุณหมอโกมาศ : What a suit words, what is it’s really make everyone relaxing 
now mission the complete. (No) Thank you for reminding as some that. เรามาสุดทา้ยที่
หมออนุวฒัน์นะครบัซึ่งผมคดิว่า เราทุกคนทีน่ี่กค็งจะไดเ้หน็พลงัของพีอ่นุวฒัน์ทีม่ใีหก้บัเรื่องนี้ 
ผมเรยีนจบกลบัมาผมกไ็ปนัง่คุยกบัพีอ่นุวฒัน์ดว้ยความรูส้กึอยากจะรวบรวมเรื่องราวทีพ่ี่
อนุวฒัน์ท านะสมยัโน้น ถา้จ าไดก้ม็คีวามรูส้กึว่า ไอเ้รื่องทีท่ าอยู่นี่มนัใหญ่มากเลยนะ แลว้มนัก็
สมยัโน้นกม็นัมาอย่างทีเ่ราพดูนะครบั OD อะไร Excellence Service อะไรพวกนี้นะครบั พวกนี้
กม็ากนัเป็นชุดๆๆ ผมกไ็ดไ้ปนัง่คุยกบัพีอ่นุวฒัน์ครัง้หนึ่งทีส่วรส. แลว้กพ็ดูถงึเรื่องท านองว่า 
อยากจะดไูอก้ระบวนการตรงนี้ สว่นหน่ึงเพราะว่าตอนนัน้ท าเรื่องวฒันธรรมองคก์รอยู่นะครบั 
สนใจเรื่องวฒันธรรมองคก์ร แต่ว่าในทีสุ่ดแลว้ก็ไมไ่ดไ้ปท าวฒันธรรมเชงิบวกนะครบั มาท า
วฒันธรรมคอรร์ปัชนัในกระทรวงกส็นุกไปอกีแบบหนึ่งเหมอืนกนัครบั แต่ว่าของพีอ่นุวฒัน์กอ็ยู่
ในใจผมมาตง้แต่นัน้แลว้กย็ิง่มาเหน็งาน National Forum ทีข่บัเคลื่อนไป รวมทัง้วกิฤตแิต่ละ
ครัง้ทีเ่จอนะช่วงทีส่ปสช.ตัง้ขึน้มา แลว้ก ็HA เป็นช่วงทีค่ลา้ยๆกบัเป็นสิง่ทีทุ่กๆแห่งจะตอ้ง
พยายามท าใหไ้ดอ้ะไรอย่างนี้ กม็คีนบ่นเยอะเหมอืนกนันะ คนคลา้ยๆกบัไม่ค่อย Happy อะไร
อย่างนี้ กร็ูส้กึว่ากฟั็นฝ่ามาจนไดถ้งึวนัน้ี กร็ูส้กึภูมใิจแทนพีเ่ขามาก แลว้กอ็ยากจะใหพ้ีเ่ขาได้
พดูถงึเรื่องราวทีค่ดิว่าอยากจะใหไ้ดจ้ดบนัทกึไวใ้นการประชุมของเราครัง้นี้ กท็ัง้หมดทีเ่ราคุยกนั
นี่อาจจะเป็นสว่นหนึ่งทีเ่ราเอามาท าเป็นหนงัสอืส าหรบัแจกในงาน National Forum ในครบรอบ 
10 ปีครัง้หน้าดว้ยหรอืเปล่านะถา้หากท าไดเ้กนิ 10 ปี เป็น National Forum ครัง้ที ่10 นะครบั 
ครบั กเ็ชญิครบัพี ่ 

อ.อนุวฒัน์ : ทีจ่รงิตอ้งเรยีนอย่างนี้ครบัว่าเวลามอง HA นี่คนมกัจะมองว่า คอืเนื่องจาก
ผมถูกดนัออกมาอยู่ขา้งหน้านี่นะครบั คนกจ็ะมองว่าความส าเรจ็นี่มนัเป็นทีต่วัผมนะครบั แต่ว่า
ตอ้งเรยีนจรงิๆเลยว่า คนเดยีวนี่ท าเรื่องนี้ไม่ส าเรจ็นะครบั ฝ่ายต่างๆนี่จะมสีว่นมากเลยนะครบั
จะมสีว่นมาก แลว้กจ็ะไม่สามารถจะบอกไดว้่าใครคอืไม่รูจ้ะ List ยงัไงใหค้รบอ่ะนะครบั แลว้กไ็ม่
สามารถบอกไดว้่าถ้าขาดสว่นนัน้ไปแลว้นี่มนัจะส าเรจ็หรอืเปล่า เพราะบางทเีป็นสว่นเลก็ๆเป็น
ฟันเฟืองเลก็นี่ แต่ว่ามนัอาจจะมผีลกระทบใหเ้กดิความลม้เหลวกไ็ด ้ฉะนัน้การทีม่นัเคลื่อนมา
ตอนน้ีนี่ผมเชื่อว่ามนักเ็ป็นโชค เป็นดวง เป็นความพรอ้ม หรอืว่าเป็น เมื่อเหน็เหตุการณ์มนั
จ าเป็นแลว้มนักจ็ะเกดิคนทีจ่ะเขา้มาร่วมตรงจุดต่างๆตรงนัน้นี่นะครบั โดยธรรมชาตขิองความ
ตอ้งการขณะนัน้นะครบั ตวัอย่างทีบ่อกว่ามอีาจารยป์ระเวศน์ไปชวนอาจารยว์จิารณ์นะครบั กบั
อาจารยจ์รสัแลว้กส็มศกัดิเ์ขา้มาเพือ่มา Support ตรงน้ีนี่ ตอนนัน้มนักเ็ป็นจุดเริม่ส าคญัทที าให้
เกดิการเคลื่อนมา การทีอ่าจารยธ์ดิาไปชวนผูค้นทัง้หลายในสงัคมนี่นะทีเ่ป็นทีย่อมรบัมา แลว้ก็
มา Support ใหเ้กดิภาค ีอนันัน้กอ็ยู่เบือ้งหลงันะครบัแลว้อาจารยก์ไ็ม่ยอม ไม่ยอมออกมาอยู่
ขา้งหน้า อาจารยก์อ็ยู่เบือ้งหลงัตลอดอาจารยก์จ็ะคอยอะไรตรงน้ีนะครบั หรอืว่าพีศุ่ภชยัเองกม็ี
สว่นนะครบัถงึแมว้่าในการท างานนี่เราอาจจะรูส้กึ Fast stage กบัพีศุ่ภชยันี่ แต่ว่าพีศุ่ภชยับอก
ว่ากรรมการรบัรองนี่ตอ้งไปเอาคนทีไ่ดร้บัการ Recognize คนทีโ่รงพยาบาลต่างๆยอมรบั เราก็
ไปหาอาจารยใ์นมหาวทิยาลยันะครบัทีม่ชีื่อเสยีงแลว้กเ็ป็นทีย่อมรบัมานี่ แลว้เรากม็านัง่คดิอยู่



ในใจว่าไม่น่าเลย ไม่น่าเชื่อพีศุ่ภชยัเลยทีไ่ปเชญิอาจารยท์่านเหล่านัน้มา กรรมการรบัรองชุด
แรกเป็นกรรมการทีโ่หดทีสุ่ดนะครบั ประชุมกนันี่นะครบัประชุมกนัรอบแรกนี่ไม่มโีรงไหน รูส้กึ
ว่าโรงพยาบาลจะไม่ผ่านการรบัรองนะครบั ตอ้งสง่กรรมการไปดเูองตอ้งไปอะไรต่างๆ โหดมาก
นะครบัโหดมาก แต่ว่าในกรรมการเหล่านัน้นี่อย่างน้อย 2 ท่านนี่ที ่ท่านหนึ่งนี่นะครบัเป็น
ถงึแมว้่าท่านจะเขีย้วมากกบัพวกเรานี่ แต่ว่าท่านเป็นก าลงัส าคญัมากเลยในการทีจ่ะท าความ
เขา้ใจหรอืว่าการไปตดิตามความกา้วหน้าของโรงพยาบาลนะครบั อกีท่านหนึ่งกค็อืท่านประธาน
คอือาจารยส์งครามนี่นะครบั ซึง่กน็ าโดยอาจารยม์าลนิีที่พาผมเขา้ไปในวงัเลยนะ ไปคุยกบั
อาจารยส์งครามทีบ่า้นพกัของท่านในวงัสวนจติรอ่ะนะครบั เพือ่ไปขอรอ้งใหท้่านมาเป็นประธาน
กรรมการนะครบั เพราะฉะนัน้ตอนน้ีมนัมอีงคป์ระกอบทีม่นัยากทีจ่าระไนไดค้รบอ่ะนะครบัว่า 
อะไรบา้งทีม่นัเกดิขึน้มาแลว้ Support ใหเ้กดิตรงน้ีขึน้มานะครบั ฉะนัน้ตอ้งเรยีนตรงนี้ว่า
ทัง้หมดความส าเรจ็ทัง้หมดนี่มนัเป็นพหุปัจจยันะครบั ไม่สามารถทีจ่ะบอกไดว้่าอนัใดอนัหน่ึงที่
ท าใหเ้กดิความส าเรจ็นะครบั อนัที ่2 กอ็ยากจะเรยีนว่าทีจ่รงิมนัรอ้ยเรยีงกนัมาเรื่อยๆ ผม
อยากจะยอ้นกลบัไปนิดหนึ่ง ตอ้งยอ้นกลบัไปตัง้แต่หลงัจากทีโ่ครงการตดิดาวโครงการปวส.นี่
ครบั มนัต่อเชื่อมมาทีพ่ีศุ่ภชยัเป็นเลขาแพทยส์ภา แลว้ท ามาตรฐานโรงพยาบาลฉบบัแรกของ
ประเทศไทยนะครบั แลว้หลงัจากนัน้นี่ทางประกนัสงัคมนี่กเ็อามาตรฐานของพีศุ่ภชยันี่ไปด ูแลว้
กร็ูส้กึปรบัไปเยอะกค็อืเอาของแคนาดาเขา้มา ผมกม็สีว่นช่วยตรงนัน้นะครบั แลว้กพ็อท าเสรจ็นี่
นะครบั กพ็อผมกลบัมาอยู่สวรส.น่ีสวรส.ในระหว่างทีท่ าโครงการ TQM นี่ สวรส.นี่กไ็ดร้บัมอบ
จากประกนัสงัคมนี่ใหท้ าเครื่องมอืในการประเมนิโรงพยาบาลตามมาตรฐานทีร่่างขึน้มา ซึง่
ในช่วงนัน้น่ีนะครบัจรงิๆแลว้พวกเราไม่พอใจกบัมาตรฐานทีป่ระกนัสงัคมท าเพราะว่ามนัขาดไป
เยอะ เรากเ็ลยฟอรม์ทมีทีจ่ะเซทมาตรฐานขึน้มาใหม่ ขณะเดยีวกนันี่เราไดบ้ทเรยีนในการทีไ่ป
เยีย่มโรงพยาบาลต่างๆนะครบั แลว้อาจารยปั์ญญานี่กม็าช่วงเราในช่วงนัน้ ในช่วงทีท่ า
มาตรฐานใหป้ระกนัสงัคมนะครบั มนักจ็ะมหีลายสายนะครบัหลายงานน่ีคู่ขนานไปดว้ยกนั ตอน
ทีจ่ะเกดิมาตรฐานฉบบัแรกนี่นะครบั สุวทิยน์ี่เป็นคนทีเ่ป็นคนตัง้เงนิมาใหน้ะครบั 1.3 ลา้นแลว้ก็
ไปตัง้สถาบนันะครบัซึง่สถาบนันัน้เลกิไปแลว้นะครบั สถาบนันี้ชื่อว่าสถาบนัวชิาการเพือ่การ
คุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสุขภาพภายใตม้ลูนิธสิาธารณสุขแห่งชาต ิเชญิอาจารยม์รกตนี่มาเป็น
ประธาน แลว้กอ็าจารยปั์ญญากไ็ปอยู่ในขาหนึ่งของสถาบนันัน้ที่ท าเรื่องมาตรฐานโรงพยาบาล 
ฉะนัน้มาตรฐานฉบบันี้นี่ท าภายใตช้ื่อของสถาบนัวชิาการนัน้ร่วมกบัสวรส.นะครบั ในการท าตรง
นัน้นี่เราได ้เราก ็Mobilize ความร่วมมอืเยอะอ่ะนะครบั ทีอ่งคก์รวชิาชพีหรอืว่ากรมกองต่างๆ 
รวมทัง้นกัศกึษานี่กเ็อามาใชง้านกนัหมดเลยนะครบั แต่สุดทา้ยเรากไ็ดเ้รยีนรูว้่า ตรงนัน้มนัเป็น
แค่กระบวนการทีท่ าใหเ้กดิการมสีว่นร่วม สุดทา้ยมาตรฐานจะเขยีนออกมาแลว้อ่านรูเ้รื่องนี่นะ
ครบั มนัตอ้งม ีEditor คนเดยีวทีจ่ะเขยีนแลว้ท าให ้Format ต่างๆนี่มนัเขา้รปูเขา้รอยนะครบัอนั
นัน้กเ็ป็นบทเรยีน พอท ามาตรฐานนี้จบนะครบัผมถามคณะกรรมการทีเ่ป็นทีป่รกึษาขององคก์าร
ว่า จะสง่มาตรฐานอนันี้ไปใหใ้คร Endorse ดใีหใ้คร Endorse บา้งนะครบั กรรมการท่านน่ารกั
ท่านบอกว่า ไม่มปีระโยชน์หรอกทีจ่ะสง่ไปให ้Endorse ถา้เราไม่ไดเ้อามาตรฐานตรงน้ีไปลอง



ท าจรงิๆ แลว้ดวู่าปัญหามนัอาจเกดิอะไรขึน้ ฉะนัน้เรากเ็ลยไม่ Endorse เลยเดมินี่ตัง้ใจว่าจะให้
องคก์รวชิาชพีทัง้หลายนี่ช่วย Endorse มชีื่อมาปรากฏนี่ครบั กต็อนนัน้กเ็ลกิไปกเ็ป็นทีม่าของ
โครงการ 35 โรงน าร่องนะครบัทีเ่ราไดคุ้ยกนันะครบั ทนีี้ผมเล่าเรื่องสัน้นิดหนึ่งตอนทีจ่ดั Forum 
นี่นะครบัเกดิขึน้มาดว้ยความบงัเอญิ คอืชชูยัน่ีอยู่แปดริว้นะครบั ชูชยักส็นิทกบับา้นโกะตงหมง 
แกกช็วนหลายปีไปร่องเรอืกนัแม่น ้าบางปะกงครบั ไปร่องเรอืทีบ่า้นโกะตงหมงอ่ะ ตอนนัน้ตอน
ทีไ่ปร่องเรอืนัน่แกเสยีไปแลว้ ตอนนัน้ทีไ่ปนี่มสีมเกยีรติ ์มบีุญเรอืง ไม่รูตุ้่มไปดว้ยหรอืเปล่า ไป
ดว้ยนะครบั แลว้กพ็วกนี้กย็ุกนัใหญ่เลยนะครบัยุกนัใหญ่ พีจ่ดัประชุมเลยพีเ่อาเลยนี่นะครบั จดั
ประชุมใหโ้รงพยาบาลต่างๆนี่มานะครบั ตอนนัน้น่ีผมต้องเรยีนตามตรงไม่มปีระสบการณ์เลยใน
การทีจ่ะจดัประชุมใหญ่ๆนะครบั แลว้พวกนี้ยุกบ็อกว่า ยุกม็าช่วยกนัหน่อยแลว้กนันะ กพ็รพ.ก็
จบัมอืร่วมกบักรมการแพทยน์ะครบักค็รัง้แรกกอ็ย่างทีเ่หน็นะครบัว่า จดัทีแ่พทยส์มาคมแลว้กก็ะ
ว่า 500 กไ็ดม้าพนัหน่ึงนะครบั เรากจ็ดัร่วมกบักรมการแพทยม์าไดส้กั 2 ปีนะครบั เพราะว่าการ
จดัร่วมกนันี่มปัีญหาเยอะมากแลว้ยิง่จดัร่วมกนัในระบบราชการของกระทรวงสาธารณสุขยิง่
ปัญหาเยอะนะครบั สุดทา้ยเรากบ็อกว่า งัน้เราเหนื่อยเองคอืตอนแรกเราไม่มคีน เรากไ็มก่ลา้ที่
จะท าอะไรใหญ่นะครบั เรากเ็ลยบอกชวนคนอื่นมาร่วม พอคนอื่นมาร่วมนี่คนเยอะมากนี่กลบั
เจอปัญหาเยอะ สุดทา้ยนี่เราตดัสนิใจว่าเรายอมทีจ่ะเหนื่อยเองแลว้กพ็บว่าท างานไดง้า่ยกว่า 
แลว้ประสบการณ์นี่มนัเป็นตวัสอน คอืมนัเป็นโอกาสของเราทีจ่ะเรยีนรูอ้่ะนะครบัจากการทีเ่รา
ท างาน ค่อยๆขยบัจากจุดเลก็ๆนี่แลว้กข็ยายใหญ่ขึน้ คนจะถามผมว่าผมวางแผนยงัไงไหมว่า 
HA มนัจะไปยงัไง ผมบอกว่าผมไม่กลา้คดิอ่ะเพราะเราไม่รูว้่าเราจะ manage ไดย้งัไงในจ านวน
มากขนาดนัน้ หรอืว่าเราไม่รูว้่าโรงพยาบาลจะมคีวามพรอ้มแค่ไหนทีจ่ะใหเ้ราไดร้บัรอง 
เพราะฉะนัน้ตอนนัน้นี่มนัเหมอืนกบัว่า ถามว่ามนัเป็นการบรหิารทีเ่ป็นไปตามหลกับรหิารหรอื
เปล่า ตอ้งบอกว่าไม่เป็นนะครบั การวางแผนนี่เราวางแผนชดัเจนไหมทีว่่ามนัจะตอ้ง
ตัง้เป้าหมายเท่าไหร่ แลว้จะตอ้งท าอะไรเพือ่บรรลุเป้าหมายน่ีครบั มนัไม่มสีกัอย่างหนึ่ง แต่ว่า
ทุกอย่างนี่มนัเป็นไปโดยธรรมชาตทิีว่่าสภาพของสิง่แวดลอ้มมนัเอือ้มนักเ็กดิขึน้มานะครบั แลว้
บางครัง้นี่ปัญหามนักช็่วยเราเหมอืนกนันะครบั ตอนทีพู่ดถงึเรื่อง ISO นี่นะครบัครัง้หนึ่งนี่ผมจ า
ได ้ผมกบัอาจารยจ์รสันี่นะครบัไปนัง่พบกบัรฐัมนตรกีรทีส่ภา เพือ่ไปอธบิายว่า HA นี่จะช่วยให้
โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขนี่ดขีึน้อย่างไรนะครบั ตอนนัน้น่ะงบมยิาซาวาเขา้มาแลว้ก็
งบเพิง่จะถูกปันไปให ้ISO หมดแลว้นะครบั รฐัมนตรกีบ็อกมาว่า กถ็า้คดิว่ามนัดกีไ็ปตัง้บรษิทั
มาแข่งกบั ISO แลว้กนั อนัน้ีคอืค าทา้ทายนะครบัค าทา้ทาย เราเซง็อยู่พกัหนึ่งแลว้เรากเ็อาค า
ทา้ทายตรงนี้มาฮดึสูน้ะครบั ตอนนัน้ผลตามากค็อืว่าเราตัง้โครงการ 120 โรงนะครบั คอืเราจะ
ไปสนบัสนุนใหโ้รงพยาบาลนี่ไดพ้ฒันาขึน้มาตามกระบวนการ คอืจะท าแขง่กบั ISO แหละพดู
งา่ยๆนะครบั ผมจ าไอน้ัน่ไดแ้ลว้อ่ะงบไอต้อนทีท่ า 120 โรงนี่มาจากไหน เขา้ใจว่าน่าจะมาจาก
กระทรวงหรอืว่าจากไหนไม่ทราบ จากกองโรงพยาบาลนะตุ่มช่วยดตูรงนี้ใหน้ี่นะ เราท าโครงการ
ตรงนัน้ Complete มากครบั Complete มากกว่าบนัได 3 ขัน้ทีเ่ป็นอยู่ขณะน้ี คอืว่าพฒันา
เบด็เสรจ็เลยใหส้ามารถบรรลุไดถ้งึเป้าหมายเลยนะ แต่จรงิๆท าไม่ส าเรจ็ 120 โรงนี่กไ็ม่รูส้ าเรจ็



เท่าไหร่นะครบั แลว้ตอ้งเรยีนว่าตอนทีท่ า 35 โรงน่ีเราก ็ผมกไ็ม่ไดค้ดิว่าทัง้หมดนี่จะส าเรจ็นะ
ครบั แลว้ผมกอ็ยากจะรูด้ว้ยว่าไอโ้รงทีไ่ม่ส าเรจ็นี่เป็นเพราะอะไร ฉะนัน้ผมไม่ไดลุ้น้ ไม่ไดลุ้น้
เป็นพเิศษว่าถา้โรงไหนไม่ส าเรจ็แลว้ ช่วงหลงัๆนี่นะครบัยิง่ช่วงหลงัๆนี่ผมยิง่ไม่ไดลุ้น้เลย 
เพราะว่าความตื่นตวัของโรงพยาบาลทีอ่ยู่นอกโครงการนี่มสีงูกว่าโรงพยาบาลทีอ่ยู่ในโครงการ
น าร่อง ในช่วงปีที ่3 นี่นะครบัผมแทบจะตดัทิง้โรงพยาบาลทีไ่ม่คบืหน้านี่นะครบั เพราะว่ามโีรง
อื่นทีเ่ขาอยู่บอกโครงการแลว้เขาอยากมากกว่านะครบั ฉะนัน้เรากท็ุ่มเทนะครบัความพยายามนี่
ไปช่วยโรงพยาบาลเหล่านัน้นะครบั จรงิๆ เมื่อกี๊มใีครบอกว่าเอ๊ะเราไดง้บเยอะเกนิไปหรอืเปล่า 
พีว่พิุตบอกว่าเราไดง้บเยอะเกนิไปหรอืเปล่าเราเลยไม่ตื่นตวั จรงิๆเราไดง้บนิดเดยีวนิดอ่ะนะ
ครบั 25 ลา้นน่ีคอืในเวลา 3 ปี ฉะนัน้นี่ปีหนึ่งประมาณ 8 ลา้น แต่พอเราเริม่ปีที ่2 นี่นะครบัเรา
เริม่หาเลีย้งตวัเลีย้งแลว้ ปีที ่2 นี่เราเริม่จดัเทรนนิ่ง เราเริม่มรีายไดจ้ากเทรนน่ิง แลว้เป็นเทรน
นิ่งทีไ่ดม้รีายไดค้่อยขา้งสงูเพราะตอนนัน้นี่ค่าใชจ่้ายถูกมากนะครบั ไม่ตอ้งเสยีอะไรเลย
เพราะว่าคา่วทิยากรกไ็ม่ตอ้งเสยี เสยีแต่ค่าโรงแรมนะครบั อนันัน้ท าใหเ้รามคีวามมัน่ใจว่า
สถาบนันี่เลีย้งตวัเองได ้เพราะฉะนัน้เราไม่ค่อยสนใจมากนกัทีจ่ะทีต่อ้งผลกัดนัใหส้ถาบนันี่ไปมี
งบประมาณ หรอืว่าไปเป็นองคก์รทีไ่ดง้บประมาณจากรฐั เพราะว่ามนักเ็ป็นความรูส้กึของหรอื
ว่าเป็นทศิทางของอาจารยผ์ูใ้หญ่ดว้ยนะครบั คอืว่า อาจารยจ์รสันี่ตอ้งการสรา้งสิง่ทีเ่รยีกว่าเป็น 
Civil Society Movement คอือาจารยน์ี่ไม่ตอ้งการใหร้ะบบน่ีเขา้ไปอยู่ภายใต้ระบบราชการหรอื
ว่าอาจารยก์จ็ะมองว่า ถา้เมื่อไหร่กต็ามทีต่อ้งไปขอเงนิของรฐัน่ี เรากต็อ้งท าตามนโยบายของ
รฐับาลนะครบั อนัน้ีกเ็ป็นปัจจยัหน่ึงทีต่อนทีเ่ริม่ตน้นี่เราคุยกนันะครบั แต่พอตอนหลงันี่พอมนัมี
วกิฤตเศรษฐกจิ มนัมวีกิฤตเรื่องของการเงนิการคลงัของระบบสาธารณสุขนี่นะครบั มนัก็
หลกีเลีย่งไม่ไดเ้พราะว่าเรากไ็ม่สามารถทีจ่ะเรยีกเกบ็จากโรงพยาบาลไดม้ากตามทีเ่ราคาดอ่ะ
นะครบั กอ็นัน้ีกเ็ป็นความเคลื่อนไหวทีต่อ้งขยบัทีจ่ะหาทางนะครบั ซึง่มนักพ็อท าไปไดน้ี่นะครบั
เรากม็นักจ็ะม ีมนัจะเปลีย่นแหล่งเงนิไปเรื่อยๆเลยนะ จากเริม่ตน้จากงบของกระทรวง ต่อมาก็
มาเป็นงบของสสส. มาเป็นงบของสบทช.อะไรต่างๆนี่ครบังบตรงน้ีเปลีย่นมา แหล่งเงนิหลกัที่
เราไดไ้ม่เคยเปลีย่นกค็อืว่า เงนิทีท่างโรงพยาบาลนี่เขายนิดทีีจ่ะจ่ายใหเ้ราตอนทีม่าอบรมกด็ ี
หรอืว่าตอนทีไ่ปประชุมกด็นีะครบั สิง่หนึ่งทีผ่มคดิว่า ท าไมถงึท าตรงน้ีไดต้่อเนื่องมานี่ผมคดิว่า
มนัสนุกทีเ่ราไดแ้กปั้ญหาทีท่า้ทายอ่ะนะครบั คอืบางครัง้นี่มนักเ็ป็นเรื่องยากเหมอืนกนันะ
อย่างเช่น พอโครงการ 30 บาทมาบอกว่า ตอนตน้ๆเลยน่ีรฐัมนตรกีจ็ะประกาศตลอดนะว่า
โรงพยาบาลทีจ่ะเขา้ 30 บาทน่ีตอ้งมคีุณภาพ เรากบ็อกตายละหว่าถา้เกดิรฐัมนตรมีนีโยบาย
แบบน้ีนี่เรากต็อ้ง Accredit ใหทุ้กโรงอ่ะ ทุกโรงกจ็ะมาฟ้องทีเ่ราตอ้งไปรบัรองนะครบั ฉะนัน้เรา
กห็าทางว่าเอ๊ะจะหลบยงัไงทีจ่ะไม่ใหเ้ราตอ้งถูกบบีใหไ้ปรบัรองทุกโรงพยาบาล ผมจ าไดว้่าไป
นัง่คุยกบัผูอ้ านวยการกองโรงพยาบาลทียุ่บรวมมาเป็นส านกัอะไรน่ีนะครบั คุณหมออะไรนะครบั 
พีว่รีะนี่นะครบั ตอนแรกนี่คุยกนัผมบอกว่าพีเ่อาสกั 5 ขัน้ดไีหม แลว้คุยไปคุยมากบ็อกไม่ไหวอ่ะ 
5 ขัน้เยอะเกนิไปนะครบัเรากม็าเป็น 3 ขัน้ แลว้กต็อนน้ีกไ็ปเสนอ ทีน่ าไปเสนอนะครบัว่าใหเ้ป็น
บนัได 3 ขัน้ กท็ าใหโ้รงพยาบาลกง็า่ยขึน้แลว้กท็างสบทช.เองกร็ูส้กึ Happy ขึน้ทีโ่รงพยาบาลมี



ระบบในการทีจ่ะรองรบัคุณภาพ ฉะนัน้ปัญหาต่างๆนี่มนัเป็นตวัทีเ่ราไดท้า้ทายอ่ะ เราไดข้บ
คดิอ่ะนะครบัว่ามนัจะหาทางออกต่อสภาพการณ์นัน้ยงัไง แลว้กก็ารทีม่ผีูค้นตื่นตวัใหค้วามสนใจ
หรอืว่าเขามาเล่า ทีจ่รงิตอนแรกๆนี่นะครบัยงัไม่ตื่นตวัมากนี่ แต่ว่าพอทมีงานโรงพยาบาลมา
เล่าใหเ้ราฟังว่า จากเดมิทีเ่ขาดหูมดความหวงัเลยว่า ท างานไปวนัๆหนึ่งแลว้จะมอีะไร
เปลีย่นแปลงหรอืเปล่านี่ เขารูส้กึว่าเขาไม่มคีวามหวงัไม่มอีนาคตนี่ แต่พอ HA เขา้ไปแลว้
เหมอืนกบัไปปลดปล่อย หรอืไปเปิดช่องทางใหเ้ขาไดม้เีวทใีนการทีเ่ขาจะไดม้าท าอะไรต่างๆนี่
นะครบั แลว้เขากก็ลบัมาเล่าดว้ยความภูมใิจนี่ ไอต้รงน้ีมนัเป็นเหมอืนกบัเป็นพลงัทีท่ าใหเ้รามี
ก าลงัใจทีจ่ะท างานต่อว่า มคีนไดร้บัประโยชน์จากกระบวนการตรงนี้เยอะนะ แลว้กม็นักไ็ป
เปลีย่นอะไนต่างๆเยอะแยะเลยนะครบั ท าใหโ้ดยเฉพาะวชิาชพีทีไ่ม่ใช่หมอนี่ตอนนี้จะ ...มาก
เพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นพยาบาล หรอืว่าเภสชั หรอืว่าทนัตแพทยอ์ะไรต่างๆ ซึง่แต่ก่อนน้ีนี่ไม่ค่อย
จะมเีสยีงเท่าไหร่ในโรงพยาบาล เพราะว่าผูบ้รหิารหรอืว่าหมอนี่กจ็ะ เขาจะ...โดยตวัเองนี่เป็น
หลกั ฉะนัน้สภาพการณ์นี้มนัท าใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงไปโดยที ่เขากถ็า้เราไม่ไดย้อ้นกลบัไป
ดเูรากจ็ะไม่ค่อยรูส้กึ เพราะว่ามนัจะค่อยเป็นค่อยไปนะครบั หรอืว่าตอนทีเ่ราท าบนัไดขัน้ที ่1 นี่
เราพบว่าโรงพยาบาลชุมชนจ านวนมากเลยนี่กลา้ทีจ่ะเอาเรื่องของคนไขน้ี่มาคุยกนั จากเดมินี่
เวลาท าเรื่องคุณภาพนี่กจ็ะพบว่ากจ็ะไปคุยกนัเรื่อง... อะไรทีเ่ป็นคนไขน้ี่ไม่คุยอ่ะ ไปคุยเรื่อง
อะไรทีม่นัสมัผสัไม่ได ้ไม่มชีวีติจติใจ ไปพฒันาอะไรตรงนัน้มนัง่ายกว่า ไปวดัตวัเลขไดง้า่ยกว่า 
แต่พอเรื่องการดแูลนี่จะคุยกนัยาก เราใชป้ระสบการณ์เยอะในการทีจ่ะไปเรยีนรูว้่าประเทศต่างๆ
ท ายงัไง แลว้กเ็อาเครื่องมอืเหล่านัน้นี่มา มาลองดวู่าจะหากลยุทธห์รอืว่ากุศโลบายอะไรในการ
น าเขา้ไปในโรงพยาบาลนะครบั แลว้กเ็รากพ็บว่าบางเรื่องเราก ็Success นะบางเรื่อง คอืสว่น
ใหญ่ตอ้งนบัว่าสว่นใหญ่นี่ก ็Success ค าบ่นค าอะไรต่างๆกม็อียู่แต่ว่า แต่สว่นใหญ่พอบ่นแลว้ก็
ท าอ่ะนะแปลกด ีคอืบ่นว่ายุ่งยาก ฟังไม่รูเ้รื่อง ศพัทใ์หม่ๆเยอะนี่นะ แต่เอาอะไรใสเ่ขา้ไปนี่
โรงพยาบาลกร็บัอ่ะนะ กค็รบัขอใหไ้ดบ้่น แลว้ตอนน่ีมนัไดข้อ้สรุปอกีกนัหนึ่งครบัว่า พอเราท า
ไปถงึจุดหนึ่งนี่มนัเหมอืนกบัว่า เนื่องจากสิง่ทีเ่ราใหก้บัโรงพยาบาลนัน้น่ะเป็นสิง่ทีโ่รงพยาบาล
เหน็ประโยชน์นี่นะครบั การน าเสนออะไรในช่วงหลงัๆนี่งา่ยกว่าในช่วงแรกเยอะ คอืในช่วงแรกนี่
เราจะพบว่าพอน าเสนออะไรนี่มนัจะเกดิค าถามเยอะ เกดิค าถามนู่นค าถามนี่ จรงิหรอืเปล่า ดี
จรงิไหม ไปเอามาจากไหน ใครเขาท ากนับา้ง อะไรต่างๆ เหล่านี้นะครบั แต่ช่วงหลงัครบัค าถาม
เหล่านี้จะน้อยลงนะครบั สิง่ทีพ่รพ.น าเสนอใหก้บัโรงพยาบาล พอโรงพยาบาลรูว้่ามนัมาจาก
พรพ.นี่นะ เหมอืนกบัเขามัน่ใจว่ามกีาร Screen ใหเ้ขารอบหนึ่งแลว้ มคีนช่วยดใูหเ้ขารอบหนึ่ง
แลว้ว่า อนันี้นะมนัจะไดป้ระโยชน์ส าหรบัโรงพยาบาลนะครบั กเ็ป็นสิง่ทีผ่มถอืว่าเป็นความ
ภาคภูมใิจในชวีติอ่ะนะ ท ามาถงึตรงน้ีนี่นะครบั โทนี่บอกว่ามนัถอยไม่ไดน้ี่นะถอยไม่ได ้กผ็มก็
ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่หรอก ผมเชื่อว่าจุดๆหนึ่งนี่มนักจ็ะ โมเมนตมัของการเคลื่อนตรงนี้มนักจ็ะไป
ดว้ยตวัมนัเองนะครบั เพยีงแต่ว่าขณะน้ีนี่ตอ้งเรยีนว่า ผมกท็ าหน้าทีป่ระคบัประคอง พยุงใหม้นั
เคลื่อนไปดว้ยพลงัที่ๆ มนัมอียู่เยอะนะครบั แลว้กเ็รากอ็าศยัความเชื่อมัน่ทีจ่ะเดนิร่วมกนัไปน่ี 
มนักจ็ะช่วยนะครบัเพราะตอนน้ีเราก ็ตอนน้ีพรพ.กเ็ตรยีมการขยายตวันะ เรากไ็ด้ทมีใหม่ๆเขา้



มานะครบั คุณหมอกติตนินัทก์ม็าช่วยนะครบั โชวต์วัหน่อยคุณหมอกติตนินัท์นะครบักเ็อา้
ปรบมอืรบัคุณหมอกติตนินัทค์รบั กย็า้ยจากผูอ้ านวยการสวรส.นี่นะครบั อ่อเป็นรอง
ผูอ้ านวยการสวรส. มาเป็นรองผูอ้ านวยการทีพ่รพ. ครบั (ผมว่าลดต าแหน่งตวัเองหรอืเปล่า
ครบั) ตอนน้ีทางสวรส.นี่เขาท าเรื่องว่า เนื่องจากพรพ.มนัใหญ่โตมาก เขากเ็ลยใหส้ถานะของ
ผูบ้รหิารพรพ.นี่เทยีบเท่ากบัสถานะของสวรส. ไม่รูก้รรมการอนุมตัหิรอืยงั อนุมตัแิลว้ใช่ไหม อ๋อ
กผ็ูอ้ านวยการเขาใหอ้ยู่แลว้ตอนน้ีนี่นะครบั กค็อืไม่ไดล้ดต าแหน่งก ็Status กเ็หมอืนเดมิ แต่ว่า
กจ็ะท าใหเ้รามพีลงัเพิม่ขึน้ แลว้กต็อนน่ีเรากม็ทีีป่รกึษาใหมน่ะ อนันี้เพิง่มาเมื่อวานนี้เองโชวต์วั
นิดหน่ึงนะครบั ชื่ออะไรนะ นนัทดิานะครบัไม่ใช่นกัรอ้งนะครบั กเ็ราวางแผนว่าเราจะ re-good 
ทีป่รกึษาเขา้มาสกั 10 คนทีจ่ะมารบังานของสบทช.ทีจ่ะไปประเมนิ 960 โรงนะครบั คอืทีผ่่านมา
นี่เรามปัีญหาว่าพอโครงการมาทลีะ 200-300 โรงนี่ ปีนี้ท าแลว้เรากไ็ปเปลีย่นเป้าหมายไปอกี
กลุ่มหนึ่งทีย่งัไม่ไดน้ี่ กเ็พราะว่ามนัไม่ต่อเนื่อง ฉะนัน้เรากค็ุยกบัสบทช.ว่าเราขอใหม้นัต่อเนื่อง 
ถงึแมว้่าจะเขา้ปีละครัง้หรอืว่าจะไม่ไดร้บัการรบัรองเตม็ทีน่ี่ แต่ว่าอย่างน้อยการเขา้ไปกระตุน้ปี
ละครัง้นี่มนักจ็ะช่วยท าใหเ้กดิความต่อเนื่องนะครบั อนัน้ีกเ็ป็น Wrap up ในความคดิหรอืว่า
ประสบการณ์ทีเ่กดิขึน้มานะครบั คงจะไม่สมบูรณ์อ่ะแต่ว่าคงตอ้งหาโอกาสพดูคุยกนัอกีครบั 

คุณหมอโกมาศ : ขอบคุณครบั ผมคดิว่าวนันี้ตลอกทัง้วนักไ็ดเ้หน็เรื่องราวหลายๆเรื่อง 
คนในแวดวง HA หรอืว่าพีอ่นุวฒัน์เองกอ็าจจะไดรู้อ้ยู่แลว้ กอ็าจจะไม่ค่อยตื่นเตน้เท่าไหร่นะ แต่
ว่าพวกเราทีไ่ม่ไดรู้เ้รื่องมากเท่ากบัพีอ่นุวฒัน์ซึง่ท ามาเกอืบทุกอย่าง เกีย่วขอ้งกบัเกอืบทุกอย่าง
ทีเ่กดิขึน้ กฟั็งดว้ยความรูส้กึเหมอืนกบัทีอ่าจารยป์ระเวศน์ว่านะครบั มนัเหมอืนกบัเป็นมหา
กาพยเ์รื่องใหญ่ๆเรื่องหนึ่ง ซึง่อย่างรามเกยีรติห์รอืว่าสามก๊กนี่นะ กม็แีม่ทพันายกอง มหีวัหน้า
งานต่างๆ ตวัละครเยอะทีเ่ขา้มาเกีย่วขอ้งกบัวงการน้ี ผมคดิว่าสว่นหนึ่งทีเ่ขาเขา้มาดว้ยใจ ทีเ่รา
เหน็ไดจ้ากทีทุ่กๆคนเล่านี่ผมคดิว่ามนัเป็นความศรทัธาในตวัหมออนุวฒัน์อยู่เป็นปัจจยัส าคญั 
ซึง่ศรทัธาทีว่่านี้คอืความรูส้กึว่าเป็นคนทีส่ามารถไวใ้จได ้สามารถทีจ่ะทุ่มเทใหก้บัเขาได ้แลว้ก็
เป็นคนทีไ่ม่มเีรื่องผลประโยชน์อะไรแอบแฝงนะ กเ็รากเ็หน็พลงัของสว่นต่างๆทีม่นัเรยีงตวัของ
มนัเองขึน้มาเชื่อมโยงกบัความฝันใหญ่ๆของคนกลุ่มหนึ่ง แลว้กเ็หตุปัจจยักด็เูหมอืนจะชกัน าให้
ไม่ว่าจะเป็นคุณโทนี่ จะไปทางไหนผมเชื่อว่า แมว้่าจะไม่ใดผ่านมาโดยตรงทางใดทางหนึ่ง ถา้มี
ความพยายามต่างๆเหล่านี้อยู่ ทางเดยีวกนัมนักเ็หมอืนกบัๆ เมื่อกีเ๊ปรยีบเทยีบกบัล าน ้านะ มนั
ไหลเป็นทางเดยีวกนัเดีย๋วมนักต็อ้งมาเจอกนัทีจุ่ดมุ่งหมายทีเ่ราตัง้ใจไว ้กว็นัน้ีรูส้กึว่าเนื้อหากไ็ด้
เยอะอยู่นะครบั ถงึแมว้่าหลายคนอาจจะรูส้กึว่ายงัมรีายละเอยีดทีต่อ้งตามไปเกบ็อกีนะครบั แต่
ว่ากท็ าใหเ้ราเหน็ความเป็นมาเป็นไปเยอะอยู่ แลว้กค็ดิว่าถา้หากว่าเรยีบเรยีงขึน้มาไดก้จ็ะด ีที่
อยากจะฝากเป็นประการสุดทา้ยกค็อืว่า อย่างพีธ่ดิาที ่อาจารยธ์ดิาทีพ่ดูถงึเรื่องรปูถ่ายของการ
ประชุมครัง้แรกๆ หรอืว่าแมแ้ต่จะเป็นเอกสารอื่นๆนะครบัทีเ่กีย่วขอ้งอยู่ หรอืว่าภาพของคุณ
หมออนุวฒัน์ทีย่งัผมด าอยู่ มาเปรยีบเทยีบกบัภาพซึง่ผมหงอกแลว้อะไรอย่างนี้นะ กอ็าจจะเป็น
วตัถุดบิทีด่นีะครบัทีเ่มื่อเรยีบเรยีงหนงัสอืเล่มนี้ขึน้มาแลว้นี่กจ็ะเอามาประกอบไดภ้าพคนทีแ่ต่ง
ชุดสวยๆแลง้ไปปีนบ่อทิง้ขยะหรอืว่าบ่อบ าบดัน ้าเสยีท านองนี้ ถา้หากว่ามกีก็รุณาช่วยรวบรวม



ขึน้มาหน่อยกด็นีะครบั ผมคดิว่าเอกสารเหล่านี้นี่ถ้าหากว่าทาง HA มโีครงการมนีโยบายทีจ่ะท า
เป็นระบบขอ้มลูเอกสารส าคญัขึน้มากอ็าจจะท าได ้หรอืว่าถา้จะเอามาฝากไวท้ีห่อจดหมายเหตุ
ซึง่เรากจ็ะท าเป็นแผนก HA ขึน้มา เรากจ็ะมหีอ้งซึง่เกบ็เอกสารไวใ้นอุณหภูมทิีค่วบคุมนะครบั 
แลว้กค็วามชืน้ทีม่นัไมเ่สยีหายนะครบั ตอนนี้มแีลว้ครบัปรบัปรุงทีเ่รยีบรอ้ย กแ็ลว้กจ็ะท าเป็น
ระบบ Index คอืบางทเีวลาเราไปเอาของมาจากหน่วยงานต่างๆนี่อย่างเช่น จะไปขอสไลดจ์าก
กองสุขศกึษาซึง่มอียู่เยอะมากเลยนะครบั เขากจ็ะรูส้กึเสยีดายว่ามนัเป็นวสัดุทีเ่ขาเองเขา 
เหมอืนกบัเป็นประวตัศิาสตรข์องเขาดว้ยนะเขากอ็ยากจะเกบ็ไว ้กอ็ยากจะชีแ้จงว่าเวลาท าเป็น
หอสมุดเป็นหอจดหมายเหตุขึน้มาน่ี มนักจ็ะมขีอ้ดอียู่ 3 ขอ้นะครบักค็อือนัที ่1 เกบ็แลว้เกบ็เลย 
ในระบบหอจดหมายเหตุนี่คอืเกบ็แลว้ไม่มกีารทิง้ไม่มกีารท า 5ส. แลว้เอาทิง้นะครบั หอ
จดหมายเหตุเกบ็แลว้เกบ็เลยหมายความว่า เมื่อเอกสารชิน้นัน้ถูกเขา้สูส่ารบบน่ีกจ็ะเกบ็ไปตล
อกชัว่กปัชัว่กลัป์ อนัที ่2 กค็อืว่าเกบ็ในสิง่แวดลอ้มทีเ่อกสารนัน้ไม่ถูกท าลาย แลว้ถา้หากว่ามนั
กรอบมนัเสยีกจ็ะมกีารอนุรกัษ์ขึน้มาดว้ยนะครบั หมายความว่าซ่อมเอกสารใหม้นัอยู่ในสภาพที่
คน้ควา้ศกึษาได ้แลว้ประเดน็ส าคญัประเดน็ที ่3 กค็อืว่า จะมรีะบบทีใ่หบ้รกิารกบัคนทีต่อ้งการ
มาศกึษาคน้ควา้วจิยัไดด้ว้ย ซึง่ไอข้อ้ 3 นี้คงจะเป็นภาระพอสมควรส าหรบัองคก์รต่างๆถา้หาก
ว่าจะท าขึน้มา ทนีี้ทางคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตขิองคุณหมออ าพลนี่ กไ็ดใ้หง้บประมาณให้
เรามาเริม่เรื่องนี้ขึน้นะครบั แลว้กเ็ริม่ก่อตัง้เป็นหอจดหมายเหตุ แลว้กเ็ริม่จดัระบบเอกสารขึน้มา 
ตอนน้ีทีเ่รามุ่งหวงักค็อืเอกสารสว่นบุคคลนะครบั ในแวดวงสุขภาพทีส่ าคญัๆ ซึง่ตอนน้ีกไ็ป
เริม่ท าทีบ่า้นอาจารยเ์ษม พริง้พวงแกว้แลว้กเ็รากม็เีป้าทีจ่ะท าอกี อาจารยผ์ูใ้หญ่อกีหลายท่าน
นะครบั อาจารยไ์พโรจน์ นิลสานนท์ อาจารยบ์รรลุซึง่ท่านบอกว่าท่านทิ้งไปเยอะแลว้ แลว้ก็
บนัทกึสว่นตวักม็กีารเขยีนด่าคนอื่นไว้ทีย่งัไม่แน่ใจว่าจะใหใ้ครดไีหม ซึง่พวกนี้กจ็ะเป็นสว่นหนึ่ง
ของ Collection กค็ดิว่าเอกสารต่างๆของ HA นี่ถา้หากว่าประมวลกนัขึน้มากค็งมคีุณค่าทาง
ประวตัศิาสตรไ์ม่น้อย ทีจ่ะเป็นบทเรยีนใหก้บัคนศกึษาดว้ย ทัง้หมดนี้กค็ดิว่าวนันี้ทัง้วนักค็งจะ
สมกบัทีเ่ราเสยีเวลาอยู่นะครบัไดร้วบรวมความทรงจ า ซึง่ถา้ไม่รบีจดบนัทกึไวก้อ็าจจะสญู
หายไปตามกาลเวลานะครบั กส็ุดทา้ยกข็อใหพ้ีอ่นุวฒัน์ไดปิ้ดการประชุมนี้สกันิดหนึ่งนะครบั เรา
จะไดปิ้ดอย่างเป็นทางการครบั  

นพ.อนุวฒัน์ : กข็อบคุณคุณหมอโกมาศนะครบัทีช่่วยน าความคดิในเรื่องของ Witness 
Seminar เขา้มา ซึง่เป็นทีแ่ปลกประหลาดไม่มใีครรูจ้กันะครบั ผมกไ็ปขโมย search ดเูวบ็ไซด์
ว่าไอค้ านี้มนัมยีงัไง กไ็ปเจอ Project อนันี้ของคุณหมอโกมาศนี่ท าเตรยีมท าไวก้เ็ลย Copy อนั
นัน้มา กต็อ้งขอบคุณท่านทุกๆท่านนะครบัทีส่ละเวลามาร่วมตรงน้ี แลว้กไ็ด ้Contribute ใหก้บั
ตวัโครงการในวนัน้ีนี่นะครบั ซึง่คดิว่าคงไมไ่ดจ้บในวนัน้ีนะครบัคงจะมโีอกาสต่อๆไปทีเ่ราจะเริม่
เจาะว่า ประเดน็ไหนทีน่่าสนใจแลว้กค็งจะเป็นการเจาะลกึเฉพาะประเดน็ ซึง่ตอนนัน้กค็งจะไดม้ี
โอกาสทีจ่ะไดเ้ล่าเรื่องต่างๆไดล้กึขึน้ แลว้กม็เีรื่องเกรด็เลก็เกรด็น้อยทีเ่ป็นความสนุกสนานแลว้
กเ็ป็นความทุกขท์รมานแสนสาหสัอะไรต่างๆ กค็งจะไดม้อีารมณ์มบีรรยากาศตรงนัน้สอดแทรก
เขา้มานะครบั กค็ดิว่าน่าจะเป็นสิง่ทีด่ทีีจ่ะท าใหเ้กดิบทเรยีน แลว้กห็วงัว่ามนักจ็ะน าไปสูก่าร



สงัเคราะหน์ะครบัในเชงิ Conceptual ว่า กระบวนการตรงน้ีมนัเกดิมาไดอ้ยา่งไรแลว้มนัพฒันา
ไดอ้ย่างไร ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ส าหรบัการทีจ่ะพฒันาระบบอื่นๆทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตอ่ะนะ
ครบั ถงึแมว้่ามนัอาจจะไม่เหมอืนกนัทเีดยีวแต่คดิว่าน่าจะไดป้ระโยชน์ครบั กค็ดิว่าวนัน้ีก็
สมควรแก่เวลานะครบักข็อปิดการประชุมครบั ขอบคุณมากครบั 


